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Tuổi Trẻ là lợi Thế
Từ trước tới nay, mọi người thường 

quan niệm rằng, ghế nóng (giám khảo - 
huấn luyện viên) của các cuộc thi hẳn nhiên 
phải dành cho những người có chuyên 
môn cao, dày dặn kinh nghiệm. hay nói 
cách khác, họ phải đủ tuổi (tuổi nghề, 
tuổi đời) thì mới  đủ “tầm” để nhận 
xét, hướng dẫn các thí sinh. năm 2016, 
nhà sản xuất Thần tượng âm nhạc nhí 
(TTANN) và Giọng hát Việt nhí (GHVN) 
đã rất táo bạo khi quyết định trẻ hóa 
dàn giám khảo. Ở thời điểm đó, những 
cái tên như: isaac, Văn Mai hương, 
Tóc Tiên, noo Phước Thịnh, Đông 
nhi - Ông Cao Thắng, Vũ Cát Tường 
cũng vấp phải nhiều sự hoài nghi, công 
kích với lí do các nghệ sĩ này còn quá 
trẻ và một số người vẫn còn gây tranh 
cãi về chuyên môn ca hát. Tuy nhiên, 
chính những giám khảo trẻ này lại tạo 
nên sức hút cho chương trình. Trên ghế 
nóng của TTANN, Tóc Tiên, Văn Mai 
hương, issac thẳng thắn nhưng cũng hết 
sức khéo léo trong việc đưa ra nhận xét, 
động viên, khích lệ các thí sinh. Còn sự 
hoạt ngôn của noo Phước Thịnh, Đông 
nhi, sự chân thành của Vũ Cát Tường 
và những màn tung hứng vui nhộn giữa 
các thành viên ban giám khảo đã giúp 
GHVN khởi sắc. Đặc biệt, các giám 
khảo - hLV trẻ luôn hướng các thí sinh 
giữ sự hồn nhiên đúng với lứa tuổi của 
mình khi biểu diễn, không gò ép theo 
bất kì thể loại âm nhạc nào, mà phát huy 
trên chính sở trường của từng bé để tạo 

ra những tiết mục ấn tượng, bùng nổ 
trên sân khấu. 

The Face - Gương mặt thương hiệu 
mùa đầu tiên cũng gây nhiều tranh cãi 
khi đặt hai cái tên mới nổi là Phạm 
hương và Lan Khuê ngồi “chung chiếu” 
với một người dày dạn trên ghế nóng 
như hồ ngọc hà. Là hLV trẻ tuổi nhất, 
thậm chí trẻ nhất trong tất cả các phiên 
bản The Face trên thế giới nhưng Lan 
Khuê hoàn toàn không tỏ ra lép vế. 
Bằng kinh nghiệm tích lũy được trong 
nhiều năm sải bước trên sàn catwalk, 
những kiến thức về thời trang, sự tận 
tình, hết mình với các thí sinh, Lan 
Khuê đã cho thấy cô xứng đáng ngồi ở 
vị trí này. sau The Face, Lan Khuê đã 
thu hút được một lượng người hâm mộ 

đông đảo, cô cũng trở thành gương mặt 
được nhiều chương trình và thương hiệu 
săn đón. 

nhiều cuộc thi phiên bản quốc tế như 
The Voice (Mỹ) hay The X-Factor (anh) 
cũng đã từng chao đảo trước cơn bão dư 
luận khi chào đón vào ghế nóng những 
nghệ sĩ trẻ gây tranh cãi như Miley 
Cyrus hay Cheryl Cole. Tuy nhiên, sau 
đó họ lại trở thành những thỏi nam châm 
thu hút khán giả trong khi không ít diva 
được trải thảm đỏ bằng khoản cát xê cực 
lớn lại tỏ ra thiếu thuyết phục khi bước 
vào các chương trình mang đậm tính 
giải trí.

Câu Trả lời phía sau ghế nóng
Vai trò của các hLV không chỉ là 

đào tạo về thanh nhạc mà là người đồng 

 Cuộc đổ bộ

 các nghệ sĩ trẻ
của

Trẻ hóa ghế nóng vốn là chủ đề gây bão Trên các mạng xã 
hội Trong suốT năm 2016. đề Tài này mộT lần nữa lại Tạo nên 
cuộc Tranh luận dữ dội với “cuộc cách mạng” Từ GiọnG hát 

Việt 2017 (GhV) . Từ nay đến cuối năm, khán giả sẽ còn không íT 
ngạc nhiên Trước cuộc đổ bộ của các nghệ sĩ Trẻ Trong các 

chương Trình Truyền hình Thực Tế. 

Các HLV của Giọng hát Việt 2017
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hành, truyền cảm hứng cho các thí sinh, 
giúp họ thể hiện được cá tính âm nhạc 
của mình. Cũng giống như trong bóng 
đá, hLV không cần có kĩ năng bóng đá 
tuyệt hảo, nhưng là người có chiến lược 
và biết cách đặt đúng vị trí, đọc được 
trận đấu để đưa ra chiến thuật phù hợp 
cho cầu thủ toả sáng. Trong các cuộc 
thi truyền hình thực tế, ngôi sao giữ ghế 
hLV nên được nhìn nhận như gương 
mặt đại diện cho một ekip hậu thuẫn 
phía sau ghế nóng. Ở khía cạnh này, 
các ngôi sao trẻ cũng là lựa chọn hợp 
lí. họ nằm trong nhóm những người 
đang dẫn đầu xu hướng, lao động nghệ 
thuật không ngưng nghỉ và liên tục cho 
ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng. 
họ cũng có lượng 
người hâm mộ 
hùng hậu và sự 
hỗ trợ bài bản, 
chuyên nghiệp 
để phủ sóng, tạo 
hiệu ứng trên mọi 
phương thức tiếp 
cận khán giả. Trả lời những hoài nghi 
về trình độ chuyên môn của dàn giám 
khảo trẻ, issac từng thẳng thắn chia sẻ: 
“Chúng tôi không thể giỏi và có nhiều 
kinh nghiệm bằng lớp đàn anh đàn chị 
đi trước nhưng lại có lợi thế ở cách tiếp 
cận âm nhạc trẻ trung và có chút liều 
lĩnh. những người đi trước với cách nhìn 
nhận khắt khe hơn có thể sẽ đặt nặng quá 
nhiều về yêu cầu chuyên môn. những 
người trẻ như chúng tôi có cách chọn 
thoáng hơn, đề cao cá tính cũng như khả 
năng trình diễn. Đây là yếu tố rất quan 
trọng với các nghệ sĩ hiện nay để có một 
chỗ đứng nhất định trong làng nhạc”. 

nếu xét về tuổi 
nghề thì Tóc Tiên đã 
có thâm niên 15 năm 
đứng trên sân khấu, 
Đông nhi và noo 
Phước Thịnh cũng đã 
trên dưới 10 năm. họ 
đã lăn lộn khắp các sân 
khấu trong và ngoài 
nước, đã tích lũy cho 

mình biết bao nhiêu kinh nghiệm, thậm 
chí còn góp phần đưa âm nhạc Việt nam 
đến gần hơn với thế giới. Không chỉ có 
lượng người hâm mộ đông đảo, Đông 
nhi còn là một trong những nữ ca sĩ 
sở hữu nhiều giải thưởng quốc tế nhất 
Vpop. sau khi đoạt giải MAMA 2015, 

Đông nhi tiếp tục 
được xướng tên 
ở EMA 2016 và 
Big Apple Music 
Award 2016. noo 
Phước Thịnh 
không hề tỏ ra kém 
cạnh các sao quốc 

tế khi trình diễn tại Asia Song Festival 
2016 và sau đó anh cũng trở thành nam 
ca sĩ đầu tiên của Vpop nhận giải Nghệ 
sĩ xuất sắc nhất châu Á. dù chưa sở 
hữu một giải thưởng nào nhưng Tóc 
Tiên là nghệ sĩ trẻ có bản lĩnh sân khấu 
và kĩ năng trình diễn xuất sắc. Trong 
ngành giải trí hiện nay, ngoài khả năng 
của bản thân, một ngôi sao muốn tỏa 
sáng phải có một ekip giỏi hậu thuẫn. 
nắm rõ được quy luật này nên hLV 
Thu Minh khá bức xúc khi dư luận liên 
tục tỏ ra nghi ngờ khả năng huấn luyện 
của ba đồng nghiệp trẻ cùng ngồi ghế 
nóng GHV 2017. Thậm chí, chị còn coi 
đó là những suy nghĩ nhàm chán. Chị 

chia sẻ: “Mọi người đã quen với phong 
cách làm việc cũ. Xã hội phát triển từng 
ngày và âm nhạc cũng vậy. Cách làm 
việc ngày nay không còn kiểu thủ công, 
một người làm tất cả mà đứng sau họ 
có sự hỗ trợ bài bản của cả ekip. Ba bạn 
trẻ ngồi ghế nóng GHV 2017 rất thông 
minh, cập nhật xu hướng, biết suy nghĩ, 
làm việc bài bản và hợp thời. do đó, tôi 
tin họ sẽ có cách đào tạo thí sinh của 
riêng mình. Với tôi, họ đều là những đối 

thủ đáng gờm”.

Đừng xem bằng Định kiến
Đạo diễn Lê hoàng từng dí dỏm 

nói, giám khảo là nghề nguy hiểm 
tựa “cưa bom”, bởi khi mình nhận 
xét và chấm thí sinh thì thiên hạ lại 
đang… chấm mình. dù là những 
nghệ sĩ gạo cội khi ngồi ghế nóng 
cũng không ít lần vấp phải những 
phản ứng trái chiều của dư luận, 
huống hồ là các giám khảo trẻ. nếu 
cố tình “soi” thì lúc nào mà không 

tìm ra lỗi, thay vào đó hãy nhìn nhận họ 
một cách khích lệ và bao dung hơn, kiên 
nhẫn hơn để chờ đợi thành quả. ai cũng 
có những lần đầu tiên bỡ ngỡ, sau đó 
mới giỏi được, tại sao chúng ta không 
mở lòng và cho những người trẻ cơ hội 
để họ chứng tỏ mình.

“Khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già”, 
câu nói này phần nào vẫn đúng, vì còn 
trẻ nên đôi khi họ vẫn chưa biết cách tiết 
chế cảm xúc, thiếu lựa chọn ngôn từ khi 
nhận xét, đánh giá thí sinh… Tuy nhiên, 
thời gian và những góp ý chân thành của 
khán giả sẽ giúp các giám khảo trẻ hoàn 
thiện dần dần. nói cho cùng thì truyền 
hình thực tế cũng chỉ là một cuộc thi 
theo từng mùa, là nơi để cho các thí sinh 
và các giám khảo, huấn luyện viên rèn 
luyện các kĩ năng của mình, tìm kiếm cơ 
hội hoặc theo đuổi các mục đích nghề 
nghiệp khác nhau. Với các chương trình 
mang đậm tính giải trí chứ không quá 
nặng về chuyên môn thì mục tiêu cũng 
không nhằm biến một ai đó thành “báu 
vật”, thành niềm tự hào mà hướng đến 
giới thiệu, tìm kiếm nhân tố mới, tiềm 
năng mới hoặc là cuộc chơi để các nghệ 
sĩ thành danh khám phá thêm khả năng 
của mình. Đi xa đến đâu, được đón nhận 
như thế nào còn tùy tài, tùy duyên của 
mỗi người.

Thu TranG

Sự trẻ trung, sôi động của các giám khảo 
trẻ đã thổi một làn gió mới cho truyền 
hình thực tế. Họ biết cách cởi bỏ áp lực 
cho các thí sinh, biến cuộc thi thành một 
sân chơi thật sự để các em tỏa sáng.

 Isaac, Văn Mai Hương, Tóc Tiên đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ khi ngồi ghế nóng 

Vietnam Idol Kids

Vũ Cát Tường, Đông Nhi - Ông Cao Thắng 
và Noo Phước Thịnh đã làm nên một mùa 
Giọng hát Việt nhí đầy ấn tượng
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Thu minh: Tôi Thích làm việc với 
những người Trẻ

 Sau một thời gian làm việc chung, 
chị nhận xét gì về các hLV trẻ?

Các bạn ấy là những nghệ sĩ thế hệ 
mới, làm việc cực kì chuyên nghiệp, 
bài bản và có ekip giỏi. Đây là điều tôi 
cần phải học tập, nên cũng đã kịp thời 
xây dựng cho mình một ekip riêng. Cho 
dù mình có kiến thức, có kinh nghiệm 
nhưng sự cập nhật về âm nhạc đương đại, 
thời trang, xu hướng… không thể bằng 
các bạn trẻ. Tôi nghĩ mình sẽ khá mệt 
đấy, chắc không đủ tự tin là sẽ thắng họ 
đâu (cười).

 Vậy chị tự tin bao nhiêu phần 
trăm vào chiến thắng của mình?

Tôi không nói được điều này, vì mỗi 
hLV đều có một chiến thuật riêng, càng 
vào sâu bên trong mới nhận định được 
điểm mạnh, điểm yếu của từng đội, vòng 
Giấu mặt chỉ là màn chào sân “vui vui” 
nhằm thu hút khán giả mà thôi. Tôi chỉ 
có thể nói rằng, sẽ cố gắng hết mình và 
chắc chắn các hLV khác cũng sẽ cố gắng 
hết mình. Quan trọng là phải tìm ra một 
quán quân thật sự xứng đáng. Còn chiến 
thắng của các hLV là vượt qua chính bản 
thân mình. 

 Ở những tập đầu tiên, khán giả 
cho rằng chỉ có chị là nhận xét về 
chuyên môn còn các hLV khác thường 
dùng tình cảm để chiêu dụ thí sinh?

như tôi đã nói, vòng Giấu mặt chỉ là 
lựa chọn và tranh giành thí sinh, mà thực 
ra các thí sinh hầu như cũng đã có sẵn sự 
lựa chọn của mình rồi. Chính vì vậy, màn 
giành giật này chỉ nhằm tạo sức hút cho 
chương trình, chứ chưa thể hiện được 
khả năng của các hLV. Chúng tôi muốn 

mang lại không khí vui vẻ, không quá 
nặng nề về học thuật. Tôi đã nói nhiều 
về chuyên môn, nếu các hLV khác 
cũng tiếp tục nói nữa thì sợ khán 
giả sẽ chán. 

 Chị muốn xây dựng hình 
ảnh một thu Minh như thế nào 
trong lần trở lại này?

Tôi muốn khán giả thấy một Thu 
Minh tràn đầy năng lượng, vững vàng 
về chuyên môn nhưng cũng rất vui vẻ 
hòa đồng với các em. Con đường âm 
nhạc của tôi là một con đường dài, tôi 
không thích đưa mình lên một vị trí quá 
cao để rồi cô đơn ở trên đó.

 Cám ơn chị.

Dương Triệu vũ: quan Trọng 
nhấT là mọi người Đều vui!

 Điều gì khiến anh quyết định trở 
thành hLV của Trời sinh một cặp?

Tôi nhận lời tham gia chương trình 
này vì được hội ngộ với những anh chị 
thân thiết của mình như: Đàm Vĩnh 
hưng, Thanh hà, Thanh Thảo… Chắc 
phải lâu lắm rồi mấy anh chị em mới có 
cơ hội để gắn bó với nhau hàng tuần  
thế này. 

 Khi làm việc với những người 
thân thiết như vậy, anh thấy có những 
thuận lợi và khó khăn gì?

Tất cả chúng tôi đều đã quen nhau từ 
rất lâu và có tình cảm đặc biệt dành cho 
nhau, nhưng khi 
làm việc thì 
phải công 
tâm, 
không 
thể đưa 
tình 
cảm 

Từ nhữnG

họ là hai nghệ sĩ đảm nhận ghế nóng Trong các chương Trình Truyền 
hình Thực Tế ăn khách Trên sóng vTv nhưng có những góc nhìn 
khác biệT đối với vấn đề Trẻ hóa ghế nóng: mộT người Thuộc Thế hệ 
đi Trước chia sẻ cái nhìn về lớp đàn em cùng vị Trí, mộT người Trong 
cuộc chia sẻ về vai Trò vô cùng mới mẻ của mình. 

GóC nhìn…

Ca sĩ Thu Minh
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vào công việc được. Khán giả bây 
giờ rất thông minh và tinh tế, có điều 
gì khuất tất, chắc chắn họ sẽ nhận ra 
ngay. Chính vì vậy, khi bước vào cuộc 
chơi này, không chỉ riêng tôi mà tất 
cả mọi người đều phải gạt tình cảm cá 
nhân qua một bên để chuẩn bị thật tốt 
cho các tiết mục của mình. 

 Anh có chiến lược gì đặc biệt 
trong cuộc chơi này không?

Với tiêu chí của chương trình đưa 
ra thì chưa chắc thí sinh hát hay đã hiệu 
quả mà phải lựa chọn người thật sự phù 
hợp với mình. sau đó phải tính tới rất 
nhiều yếu tố khác, từ cách chọn bài, vũ 
đạo, diễn xuất, kể cả chiều cao… để hai 
người phải thật sự hòa quyện, cân xứng 
với nhau. Tôi luôn chuẩn bị bài vở trước 
cho 2 tập tiếp theo, chẳng hạn như đang 
quay tập 1 đã phải chuẩn bị bài vở cho 
tập 3 rồi. Thí sinh họ không giống như 
mình, không phải là những ca sĩ chuyên 
nghiệp nên họ cần thời gian để nhớ bài, 
cần thời gian để tập luyện, để nắm bắt 
được tinh thần của bài hát.

 Anh thấy những giọng ca 
không chuyên của Trời sinh 
một cặp như thế nào?

Các bạn đều là người 
có giọng hát tốt, có đam 
mê và tiềm năng có thể 
khai thác được. họ 
giống như những viên 
ngọc chưa được mài 
giũa và nhiệm vụ của 
mình là phải làm 
họ hoàn thiện hơn. 
Cái họ hơn mình 
cũng như các ca sĩ 
chuyên nghiệp khác 
là có khả năng làm 
khán giả bất ngờ.

 hầu hết các 
thí sinh đều là 
những người đã 
thành công trong 
lĩnh vực của mình, 
khi thử sức ở một 

lĩnh vực mới, đôi khi họ không dám 
bước ra khỏi vùng an toàn vì sợ ảnh 
hưởng tới hình ảnh của mình, anh làm 
thế nào để động viên tinh thần cho các 
bạn ấy?

Tôi đã từng nói rằng, đây là một 
cuộc chơi, vì vậy hãy chơi cho thỏa 
thích với niềm đam mê ca hát của 
mình. Tôi tin rằng, khán giả cũng sẽ 
không quá khắt khe, không đánh giá 
các bạn theo chuẩn mực của một ca sĩ 
chuyên nghiệp. hơn nữa, một game 
show cũng không có khả năng ảnh 
hưởng quá nhiều đến hình ảnh hay sự 
nghiệp của các bạn đâu.

 Anh cũng biết thời gian qua câu 
chuyện ghế nóng và người trẻ tạo dư 

luận ồn ào như thế 
nào rồi. Dương 

triệu Vũ cũng 
còn rất trẻ, 
anh nghĩ sao 
khi khoác lên 
mình chiếc áo 

hLV? 

Tôi luôn cố gắng chọn lựa những 
gì vừa vặn với mình. dù còn trẻ nhưng 
thực ra tôi đã có 15 năm thâm niên ca 
hát nên tôi nghĩ mình có đủ trải nghiệm 
cũng như kinh nghiệm để chia sẻ với 
các thí sinh. Trong khuôn khổ một cuộc 
thi truyền hình, tôi không phải đào tạo 
về thanh nhạc hay về chuyên môn mà 
chỉ cố gắng giúp các thí sinh khắc phục 
những điểm yếu và khai thác những 
điểm mạnh để tỏa sáng trên sân khấu. 
Điều quan trọng nhất là cách mình biến 
đổi các thí sinh như thế nào để mang lại 
bất ngờ cho khán giả, càng bất ngờ thì 
càng thú vị.

 Cách ứng xử của những người 
trẻ nổi tiếng trước các sự cố, các thông 
tin gây xôn xao dư luận cũng là điều 
dễ bị đem ra mổ xẻ. Với Dương triệu 
Vũ, những ồn ào về mối quan hệ với 
Đàm Vĩnh hưng được đón nhận như 
thế nào?

Chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề gì 
với nhau hết, luôn luôn là anh em thân 

thiết trong gia đình. những gì trên báo 
chí là do sự hiếu kì của khán giả. họ 
luôn nghĩ tôi và anh hưng là một “đôi” 
rất đẹp. hơn nữa, tôi cũng không trả lời 
giống những gì phóng viên đó đã viết. 
nhưng cũng không sao, lời đồn này đã 
có từ 10 năm nay rồi nên cũng không 
cần phải cố gắng thanh minh làm gì.

 Sắp tới, Dương triệu Vũ có 
những dự án gì để kỉ niệm 15 năm ca 
hát hay không?

Tôi có nhiều dự án lắm, năm nay là 
năm con gà, mình sẽ phải thức dậy cất 
tiếng gáy để chinh phục khán giả.

 Cám ơn anh!
TrúC Chi - Bảo anh (Thực hiện)

Dương Triệu Vũ song ca cùng thí sinh  
trong CT Trời sinh một cặp
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VT
Vtruyền hình

Đó Đây

Quỹ Tấm lòng 
Việt - Đài ThVn 

phối hợp với TƯ hội 
Chữ thập đỏ Việt nam, 
Cổng thông tin nhân 
đạo quốc gia 1400 và 
Câu lạc bộ Vì biển đảo 
quê hương phát động 
chiến dịch nhắn tin 
Vườn rau Trường Sa bắt đầu từ ngày 24/2 đến hết ngày 24/4/2017.

 Vườn rau Trường Sa nhằm vận động đông đảo nhân dân cả 
nước ủng hộ nguồn lực hỗ trợ vườn rau, bể nước mềm cho cán bộ, 
chiến sĩ và ngư dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế, tham gia 
bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, chiến dịch 
sẽ góp phần nâng cao nhận thức, sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo 
nhân dân cả nước đối với vấn đề biển đảo và chủ quyền biển đảo 
của Tổ quốc. 

Với vai trò Đại sứ nhân đạo, MC Phan anh sẽ đồng hành cùng 
chương trình với mong muốn góp phần lan tỏa ý nghĩa của chiến 
dịch tới đông đảo người dân, đặc biệt là thanh niên. ngoài hình 
thức nhắn tin theo cú pháp Bd gửi 1408 (20.000 đồng/tin nhắn), 
mọi sự ủng hộ của người dân có thể gửi về Trung ương hội Chữ 
thập đỏ Việt nam - 82 nguyễn du - hà nội. ngay trong buổi lễ 
phát động, BTC đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, doanh 
nghiệp, cá nhân hảo tâm với số tiền 230 triệu đồng. 

P.V

quỹ Tấm lòng việt phát động chiến dịch 
nhắn tin “vườn rau Trường sa”

nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, kêu 
gọi đầu tư, thương mại, du lịch trên địa bàn các tỉnh 

Tây nguyên, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 sẽ 
được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) từ 
ngày 8/3 đến 13/3 với chủ đề “hội tụ tinh hoa - Phát huy 
bản sắc - Liên kết phát triển”.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột gồm các hoạt động 
như: hội chợ - triển lãm chuyên ngành cà phê, hội nghị 
xúc tiến đầu tư vùng Tây nguyên lần thứ 4, lễ hội đường 
phố, hội thi nhà nông đua tài, lễ hội đua voi và thuyền độc 
mộc, thưởng thức cà phê miễn phí…; Liên hoan văn hóa 
Cồng chiêng Tây nguyên năm 2017 có chủ đề “Bản sắc 
trong thế giới hội nhập”, với các nội dung chính: đêm hội 
diễn tấu Cồng chiêng Tây nguyên. Phục dựng các nghi 
thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với diễn 
tấu cồng chiêng. hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây 
nguyên. Triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Cà 
phê Buôn Ma Thuột và Không gian văn hóa Cồng chiêng 
Tây nguyên”… Bên cạnh đó, hội nghị Xúc tiến đầu tư 
vùng Tây nguyên lần thứ 4 được tổ chức vào ngày 11/3 tại 
thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

Lễ khai mạc được THTT lúc 20h10 ngày 10/03 trên 
VTV1, VTV8; Lễ bế mạc được THTT lúc 20h05 ngày 13/3 
trên VTV5, VTV8.

nT

ThTT lễ hội cà phê 
buôn ma Thuột lần thứ 6

khởi động Thần Tượng  
âm nhạC nhí mùa thứ 2

Thần tượng âm nhạc nhí đã trở lại rộn ràng, bùng nổ 
hơn ngay từ những ngày đầu tiên với sự kiện Khởi 

động tại TP.hCM và hà nội với sự tham gia của đông 
đảo các bạn nhỏ có niềm đam mê ca hát. Đây là cơ hội 
để các thí sinh nhí tiềm năng của chương trình được thử 
giọng trực tiếp trước máy quay và khán giả để có cơ hội 
nhận được Chiếc vé Xanh vào thẳng gặp Giám đốc Âm 

nhạc trong vòng Precast mà không cần 
phải qua vòng thử giọng. Để có 

cơ hội lên ngôi Thần tượng âm 
nhạc nhí tiếp theo, các bạn nhỏ 
từ 5 -13 tuổi là công dân Việt 
nam đang sinh sống tại Việt 
nam hay nước ngoài đồng 

thời không giới hạn quốc tịch 
với các thí sinh có bố hoặc mẹ là 

người Việt nam, có đam mê và khả 
năng ca hát đều có thể đăng kí tham gia 

dự tuyển. Vòng sơ tuyển trên toàn quốc diễn ra ở ba thành 
phố: Đà nẵng (12/03), hà nội (18, 19/3) và TPhCM (25, 
26/03). 

nT

nhân Kỉ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 
8/3/2017), Công đoàn Đài Truyền hình Việt nam đã tổ 

chức Hội chợ Mùa xuân - Gala sale năm 2017. Đây là hoạt động 
nhằm khuyến khích phong trào tập thể, tạo môi trường vui vẻ 
cho đoàn viên công đoàn trong toàn Đài ThVn. 

Hội chợ Mùa xuân - Gala sale năm 2017 đã quy tụ tất cả 
các đơn vị công đoàn Đài tham gia bán các mặt hàng như: đồ 
gia dụng, thời trang, mĩ phẩm, đồ tiêu dùng, văn hóa phẩm, đồ 
khô...  Với hình thức phát hành tích kê các mệnh giá từ: 10.000, 
20.000, 50.000, 100.000, 200.000 và 500.000 đồng, các đơn 
vị đã bán nhiều mặt hàng, tạo được không gian mua sắm thú 
vị. Các đơn vị quy đổi tích kê bằng tiền mặt với Ban tổ chức. 
Cuối ngày, dựa vào số lượng tích kê thu về, kết quả đạt các tiêu 
chuẩn và tổng kết doanh số bán hàng Ban tổ chức quyết định 
trao thưởng cho các đơn vị có doanh số bán hàng cao nhất. Công 
đoàn Đài ThVn sẽ giữ lại 30% số tiền tích kê và trả lại đơn vị 
70% số tiền tích kê các đơn vị nộp (sẽ quy đổi ra tiền mặt).  số 
tiền thu được Công đoàn Đài ThVn sẽ hỗ trợ công chức, viên 
chức và hợp đồng của Đài mắc bệnh nặng, hiểm nghèo hoặc có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

T.h

hội chợ mùa xuân vTv 
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Bắt đầu lên sóng từ ngày 02/01/2017, chương trình  
Ú Òa - dự án hợp tác giữa Đài truyền hình nhK nhật 

Bản với Trung tâm sản xuất các chương trình Giáo dục - 
Kênh VTV7 đã thu hút đông đảo khán giả, 
đặc biệt là các bạn nhỏ trong độ tuổi 
mầm non. Để tăng sự tương tác giữa 
khán giả và chương trình; tạo cơ 
hội để các bé có thể gặp gỡ, giao 
lưu cùng 2 nhân vật dẫn Wan Wan 
và Meo Meo, VTV7 sẽ tổ chức một 
chuỗi sự kiện với tên gọi VTV7 - Ú 
Òa (Trò chuyện cùng chú chó trắng) tại 
hai thành phố lớn TP hồ Chí Minh và hà 
nội trong tháng 3. 

Tại sự kiện, các bài hát trong chương trình với giai điệu tươi 
vui, rộn ràng sẽ được Wan Wan và Meo Meo trình diễn ngay trên 
sân khấu cùng với nhiều tiết mục ảo thuật thú vị. Đây cũng là 
dịp để khán giả đề đạt những nguyện vọng, thắc mắc hay những 
nhận xét, góp ý về các chương trình của kênh VTV7. Bên cạnh 
đó, những khán giả đến tham dự sự kiện có cơ hội nhận được 
nhiều phần quà xinh xắn, đáng yêu có gắn logo VTV7.

h.yến

Chuỗi  sự kiện VTV7 - Ú Òa

Thịnh là một ông bố đơn thân hoàn hảo, dù cố né tránh 
nhưng cuộc sống của anh liên tục bị làm phiền bởi 

những người hàng xóm trong khu chung cư. Bà hương 
“thám tử”, cô Phi “siêu nhiên” và Trinh “trong trắng”, mỗi 
người đều làm đảo lộn cuộc sống của anh theo những cách 
khác nhau, cho tới khi anh định chuyển nhà thì chính con gái 
anh - người đã tìm 
được tình cảm ấm 
áp từ những người 
hàng xóm - đòi ở lại 
khu nhà. Chiều con, 
anh thay đổi quyết 
định và dần thấy 
chính mình cũng 
bị cuốn vào những 
câu chuyện “không đâu”, tình làng nghĩa xóm khiến anh cảm 
động và quyết định gắn bó với khu chung cư.

Bộ phim sitcom Cư dân thông thái do Ban Thanh thiếu 
niên sản xuất, đơn vị đồng hành Vingroup bắt đầu lên sóng từ 
ngày 8/3 trên kênh VTV3 và VTV6.

T.h

phim sitcom cư dân Thông Thái 
lên sóng vTv

The Face việT nam - gương mặt thương hiệu trở lại

G ương mặt thương hiệu - The Face Việt Nam mùa thứ 2 đã chính thức trở 
lại với những thay đổi hoàn toàn mới nhằm mang đến màu sắc mới mẻ 

cho chương trình. The Face Vietnam 2017 sẽ mở cho tất cả các bạn nữ tuổi 
từ 18 và có chiều cao từ 165cm trở lên... Chương trình chính thức khởi động 
tuyển sinh tại hà nội vào ngày 8/3 và TPhCM vào ngày 12/3. Đây là ngày hội 
tụ của đông đảo những gương mặt tiềm năng nhất, hội đủ các tiêu chí để chạm 
đến các thương hiệu quảng cáo lớn tại Việt nam.  

Lh

M iền Trung ký ức âm thanh giới thiệu tới khán giả các ca khúc đã quen 
thuộc với người miền Trung, Tây nguyên và những ai có nhiều kỉ niệm 

với mảnh đất này. Mỗi tháng một chủ đề, các bài hát được liên kết chặt chẽ với 
nhau theo một mạch xuyên suốt và thống nhất 
trong cách thể hiện. Qua các phóng sự ngắn 
và chia sẻ của người trong cuộc, những trang 
hồi kí, thước phim tư liệu, khán giả sẽ có thêm 
nhiều thông tin liên quan đến các bài hát trong 
chương trình. Tất cả các ca khúc trong Miền 

Trung ký ức âm thanh đều được thể hiện bằng MV ca nhạc với phần hình ảnh 
được đầu tư khá kĩ nhằm quảng bá hình ảnh của mảnh đất miền Trung. 

Chương trình phát sóng lúc 08h15 thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng trên 
kênh VTV8. 

PV

miền Trung ký ức âm Thanh
những tâm tình gửi gắm

sau oscar, auli’i Cravalho 
có vai chính đầu tay trong 

phim truyền hình

nữ diễn viên 16 tuổi auli’i Cravalho là 
người được chọn lựa để lồng tiếng cho 

vai Moana trong bộ phim hoạt hình cùng tên. 
Tại lễ trao giải oscar vừa qua, auli’i đã có 
màn trình diễn thuyết phục, tỏa sáng cùng ca 
khúc nhận được đề cử nhạc phim How fall 
I’ll go, qua đó nhanh chóng lọt vào mắt xanh 

của các nhà sản 
xuất phim truyền 
hình. Được biết, 
tân binh này đã 
được hãng nBC 
nhắm cho vai nữ 
chính trong series 
phim mới mang 
tên Drama High 
với câu chuyện 
xung quanh nhóm 
học sinh tài năng, 

đam mê nghệ thuật. nhờ giọng hát thiên phú 
cùng ngoại hình đẹp rạng rỡ, auli’i Cravalho 
đang đầy tiềm năng để trở thành nhân tố mới 
cho làng truyền hình Mỹ. 



bắT đầu Từ ngày 25/3, vào 
lúc 20h Thứ bảy hàng Tuần 

Trên vTv3, khán giả Truyền 
hình sẽ lần đầu Tiên được 
Thưởng Thức mộT chương 

Trình Truyền hình Thực Tế 
giả Tưởng đầy mới lạ mang 
Tên Đại náo thành tAKeShi.

Phiên bản Việt được thực hiện 
dựa trên Takeshi’s Castle - một 
chương trình truyền hình thực tế 
của nhật Bản nổi danh khắp thế 

giới. Có thể hiểu vắn tắt, đây là cuộc 
chiến dài kì, những màn đối đầu kịch 
tính, căng thẳng giữa một bên là lãnh 
chúa Takeshi - người cướp công chúa 
của nước láng giềng và một bên là các 
thế lực đối đầu nhằm mục đích giải cứu 
người đẹp. Lãnh chúa cùng các quân sư, 
cận thần bàn mưu tính kế, bài binh bố 
trận với nhiều chiêu thức công phu, khó 
đoán với cả đấu trí lẫn đấu sức để nhằm 
ngăn cản đội quân. Chỉ những ai vượt 
qua được trận địa thử thách mới giành 
quyền bước tiếp, tiến gần hơn đến thành 
Takeshi. Theo thống kê, Takeshi’s 
Castle là một trong những chương trình 
truyền hình thực tế có nhiều phiên bản 
nhất, tạo nên hiện tượng khi được thực 
hiện tại các châu lục với cách biến tấu 

rất hấp dẫn để phù hợp với thị hiếu và 
phong tục tập quán tại từng quốc gia. 
Về Việt nam với tên gọi Đại náo thành 
Takeshi, đây sẽ là một trong “món ăn” 
rất lạ, được đầu tư nguồn kinh phí 
khủng nhằm mang tới trải nghiệm hoàn 
toàn mới cho những người tham gia và 
khán giả. Cụ thể, qua các thử thách mỗi 
tập được quay ngoài trời, Trương Thế 
Vinh cùng với  đồng đội, binh lính 
trong phe của mình sẽ chiến đấu hết 
mình trong bối cảnh được dàn dựng, 
kịch tính, xoay chuyển bất ngờ không 
thua gì phim ảnh. Thử thách cuối cùng 
là cuộc đấu giáp lá cà với lãnh chúa 
Takeshi do Trấn Thành đảm nhận. 

Bên cạnh màu sắc đặc trưng của các 
game show vận động, những pha hành 
động đậm chất điện ảnh, giả tưởng, Đại 
náo thành Takeshi được dự đoán sẽ còn 

mang đậm chất hài với 
phần nhập vai, tạo hình 
lạ mắt của Trấn Thành. 
sự xuất hiện của một loạt 
nghệ sĩ hài như: Tự Long, 
Trung dân trong vai trò 
đại thần trợ giúp hứa hẹn 
sẽ tạo nên các chiêu trò 
làm “đảo điên” cục diện 
các trận đấu. những quân 

sư, khách mời gồm các nhân vật quái 
chiêu từ khắp nơi trên thế giới khiến cho 
Đại náo thành Takeshi thêm xôm tụ và 
khó đoán.

Trong Đại náo thành Takeshi, bên 
cạnh hai nhân vật chính Trấn Thành, 
Trương Thế Vinh, còn có diễm My 
9X (công chúa), hoàng yến Chibi, 
hoàng Mập cùng rất nhiều nghệ sĩ, 
khách mời…

hƯơnG huyền

Đại náo thành Takeshi
sắp đổ bộ Việt Nam

VT
Vchương

trình mới
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Trong mùa thứ hai, Siêu mẫu nhí 
chia thành bốn bảng: a, B, C, d. 
Mỗi bảng gồm 15 thí sinh tranh 

tài trong 5 tập. sau đó, 5 thí sinh xuất 
sắc nhất bảng sẽ dự thi chung kết bảng 
để tranh giải vào bán kết. Từ 6 thí sinh 
ở vòng bán kết sẽ chọn 4 thí sinh vào 
chung kết năm và chọn ra gương mặt 
Quán quân.

Kết cấu các vòng thi có kịch bản 
riêng. Ở vòng loại của từng bảng vẫn 
giữ 3 vòng thi như năm 2016 là Sáng 
tạo (các bé lựa chọn một bộ trang phục 
yêu thích trong cửa hàng thời trang và 
chụp hình), Hóa thân (các bé hóa thân 
thành nhân vật hoạt hình yêu thích và 
chụp hình trong studio), Trình diễn (các 
bé lựa chọn trang phục cho năm người 
mẫu trình diễn trên sân khấu thời trang 
theo từng chủ đề). Trong đêm chung kết 
bảng, các bé sẽ thi tự chụp ảnh, hóa thân 
trên sân khấu qua các trích đoạn cùng 
với các diễn viên chuyên nghiệp và trình 
diễn thời trang với trang phục tự sáng 
tạo. ngoài ra, đêm bán kết và chung kết 
năm có nhiều phần thi khác chưa được 
bật mí.

Trong tháng 3 này, đêm chung kết 
đầu tiên của bảng a diễn ra với sự tranh 
tài của ba thí sinh xuất sắc là Vương 

Quốc anh, Mai Thanh hà và Đông 
nhi. Khán giả ở trường quay s8 rất hào 
hứng với các phần thi của thí sinh khi 
chứng kiến phần thể hiện trực tiếp trên 
sân khấu thay vì chỉ xem qua hình chụp. 
Thông qua phần thì selfie (tự chụp ảnh), 
diễn xuất trong trích đoạn, các thí sinh 
cũng có cơ hội thể hiện khả năng nhiều 
hơn. Trong phần thi cuối cùng có tính 
chất quyết định là trình diễn sân khấu, 
các thí sinh được thỏa sức sáng tạo khi 
tự chọn và thiết kế trang phục trình diễn. 
Các bé được sự hỗ trợ nhiệt tình của 
người thân để thực hiện phần sáng tạo 
của mình như đính nơ lên cổ áo, kết hạt 
lên mắt kính hay vẽ vào quần áo.v.v…

Bên cạnh hai giám khảo cố định đã 
thân quen với khán giả là đạo diễn thời 
trang nguyễn hưng Phúc và diễn viên 
Thanh Mai, dàn giám khảo năm nay tiếp 
tục tạo hứng thú cho các thí sinh khi 
mời những gương mặt quen thuộc với 
khán giả như: diễn viên Trung dũng, 
Thanh Trúc, MC nguyên Khang, hoa 
hậu diễm hương, người mẫu  

Phạm Thùy Linh, Á khôi Phạm Phương 
Linh… ngoài ra còn có sự góp mặt của 
một số người mẫu trẻ để hỗ trợ thí sinh 
trong phần thi trình diễn thời trang. 
năm trước, mỗi thí sinh sẽ chọn trang 
phục cho 5 người mẫu nhí, còn năm nay 
thí sinh làm đẹp cho ba người mẫu nhí 
và ba người mẫu lớn để tạo sự đa dạng 
trên sân khấu.

Thiết kế trường quay Siêu mẫu nhí 
2017 cũng thay đổi với lượng ghế ngồi 
theo hình bậc thang và nhiều gấp đôi. 
nhờ vậy, khán giả đến trường quay cũng 
nhiều hơn và tạo không khí sôi động 
hơn cho chương trình. Khán giả tại chỗ 
còn là nguồn tham khảo đáng giá cho 
ban giám khảo vì các thí sinh đều đáng 
yêu, tự tin và giỏi giang nên ba vị giám 
khảo nhiều khi gặp khó khăn trong việc 
lựa chọn người chiến thắng. do vậy, họ 
phải nhờ khán giả cùng chấm điểm.

siêu mẫu nhí phát sóng lúc 19h Chủ 
nhật hàng tuần trên kênh VTV9.

L.P

siêu mẫu nhí 2017
SứC Hấp dẫN Của mùa mới

bước sang mùa Thứ hai, chương 
Trình Siêu Mẫu nhí có nhiều Thay 
đổi để Tăng sức sáng Tạo cho 
các Thí sinh nhỏ Tuổi.

Các hình ảnh trong chương trình

Ba giám khảo (từ trái qua): ĐD Hưng Phúc, 
MC Thanh Mai, MC Nguyên Khang
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Thí sinh Thần tượng bolero 
mùa đầu tiên

Chỉ ngay sau mùa đầu tiên trình 
làng, Thần tượng bolero đã 
được đông đảo các nghệ sĩ nhìn 

nhận như một trong những chương trình 
chất lượng, đẳng cấp. Theo Giám đốc 
âm nhạc Minh Vy, mùa thứ hai đã được 
khởi động bằng một cuộc tuyển sinh hết 
sức kĩ lưỡng, kéo dài nhiều tháng, nhiều 
đợt tại khắp 3 miền. “Cơn sốt bolero” 
giờ không chỉ dừng lại ở những người 
trải đời, nhiều trải nghiệm mà thu hút 
rất đông người trẻ thử sức, mang đến 
màu sắc tươi mới làm ngạc nhiên cả 
những người tuyển chọn. Về mặt bằng 
chung, mùa thứ hai Thần tượng bolero 
ghi nhận khá nhiều giọng hát nổi trội, 

có sắc màu đậm chất bolero, trong đó 
không ít “trai tài gái sắc” đủ sức làm 
chao đảo cộng đồng mạng khi chương 
trình lên sóng. 

Bộ tứ hLV hoàn toàn mới với Đàm 
Vĩnh hưng, Lệ Quyên, ngọc sơn, Quang 
Lê được xem như nỗ lực của ban tổ chức 
khi quy tụ được những nghệ sĩ có ảnh 
hưởng nhiều nhất trong dòng nhạc bolero 
hiện nay. Giữa bốn hLV này còn có mối 
quan hệ thân tình, gắn bó, có sự khác biệt 
rõ ràng về phong cách, cá tính để khiến 
phần tương tác, chiêu dụ thí sinh trở nên 
hấp dẫn. Không chỉ Lệ Quyên với “đủ 
đầy vũ khí, áo giáp” để xung trận mà cả 

3 hLV còn lại mỗi người đều có những 
thế mạnh nổi bật. Với Đàm Vĩnh hưng 
là kinh nghiệm dày dặn của một “trùm 
ghế nóng” quá hiểu về chiêu trò và đầy 
nhiệt tâm với học trò. Với ngọc sơn là bí 
quyết để tỏa sáng một cách bền vững hay 
với Quang Lê là làm sao để ghi dấu ấn 
đậm nét hình ảnh, lời ca trong lòng khán 
giả. Chính tình yêu với dòng nhạc bolero 
đã khiến những nghệ sĩ vốn rất bận rộn 
với lịch biểu diễn dày đặc trong và ngoài 
nước ấy chấp nhận dành hẳn ra vài tháng 
“dãn sô” để tập trung tìm kiếm những 
tâm hồn âm nhạc đồng điệu, giới thiệu 
những nhân tố mới cho sân khấu ca nhạc. 

Thần tượng bolero 
Có Cả “Binh hùnG”
“TƯớnG Mạnh”

bolero đang lên ngôi Trên Thị 
Trường âm nhạc và lan Tỏa 
mạnh mẽ Tới mọi vùng miền, Tới 
đông đảo các Tầng lớp khán giả. 
dòng nhạc này hiện đang có đời 
sống sôi nổi Trên sóng Truyền 
hình mà thần tượnG boLero là 
điểm hẹn không Thể bỏ lỡ.
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Trong mùa thứ hai chính thức lên 
sóng từ ngày 9/3 trên kênh VTV3 (khung 
20h thứ năm hàng tuần), Thần tượng 
bolero không còn nút Vàng đặc cách 
như trước, đồng nghĩa với việc không có 
bất cứ ưu ái riêng nào cho thí sinh. Tất 
cả đều phải trải qua các vòng Tinh hoa, 
Đo ván, Thách đấu và Liveshow. Với 8 
thí sinh cho mỗi đội, các hLV sẽ phải 
lên kế hoạch rèn luyện, thi đấu, trình 
diễn một cách công phu, nghiêm túc 
nhằm phát huy được đúng sở trường, lợi 
thế của từng người cũng như đáp ứng 
kì vọng gửi vào thương hiệu chương 
trình. Mỗi đội sẽ nỗ lực xây dựng màu 
sắc riêng, chiến lược riêng bởi với nhiều 
thay đổi sẽ tới trong vòng Thách đấu - 
Liveshow, việc loại thí sinh sẽ diễn ra 
rất quyết liệt, buộc hLV phải đấu trí, tính 
toán kĩ lưỡng. 

hƯơnG huyền

 - Sau những vòng chọn lựa thí 
sinh căng thẳng ban đầu, anh đã tìm 
được đội hình như ý chứ?

Quang Lê rất tự hào về đội hình 
của mình vì cả 8 thí sinh đều trẻ 
trung và hát rất hay. Khi chọn các 
em, tôi biết các em có nhiều thiếu 
sót nhưng sau một vài tiếng học 
hỏi, vỡ bài mới, chỉ đâu các em đều 
làm được. Thẳng thắn mà nói, 6 bạn 
trong số này được xem là “gà chiến” 
đấy. hai thí sinh còn lại cần cố gắng 
hơn nhưng tới vòng đấu sắp tới sẽ 
hoàn thiện được.

- Với tài ăn nói của mình, dù là 
“em út” hẳn anh cũng không lép 
vế trong cuộc cạnh tranh với các 
hLV khác?

Tôi thừa nhận mình được “khoa” 
ăn nói nhờ trường học, trường đời 
mấy chục năm qua. nhưng ngồi bên 
cạnh những đàn anh, đàn chị có quá 
nhiều kỉ niệm, ân tình với mình, mỗi 
lần cần “tranh” tôi cũng nghĩ dữ lắm. 
Liệu có đáng để mình làm như thế 
không? Là em, tôi dặn mình cứ… 
khoan khoan đã. Thí sinh thường có 

ý định chọn trước hLV thích hợp 
nhưng khi vào cuộc rồi, bằng cách 
nào đó Quang Lê lại khá may mắn. 

- Anh đã gác lại một số lời mời 
hấp dẫn, hạn chế nhận sô để dành 
hẳn vài tháng đồng hành, huấn 
luyện cùng Thần tượng 
bolero nhưng anh cũng 
chia sẻ rằng, không 
đặt nặng thắng 
thua khi tham gia 
chương trình, liệu 
có thiếu quyết tâm 
hay không?

Phải nói rằng, tất 
cả thí sinh mùa này… 
đáng gờm lắm nên nếu 
đặt giải thưởng làm đầu sẽ rất 
nặng nề. hơn nữa, giải thưởng cũng 
chỉ là hình thức mà các cuộc thi cần 
phải có, điều quan trọng hơn là để lại 
được hình ảnh, ấn tượng đẹp trong 
lòng khán giả. nói như vậy không 
có nghĩa tôi không tự tin ở thí sinh 
của mình. Bây giờ tôi có thể nói rằng 
mình đã có đủ “gà chiến” và cũng đủ 
“chiêu” để xài trong cuộc đua này. 

- trong vòng Tinh hoa đã xuất 
hiện một số thí sinh có câu chuyện 
đời tư cảm động, anh có phải là 
hLV dễ bị chi phối bởi những yếu tố 
ngoài chuyên môn?

Chắc chắn tôi sẽ bị phân tâm 
một phần nhưng giọng hát 

vẫn phải là chính. Tôi 
cũng biết rằng, khán 
giả Việt nam sẽ 
dành nhiều quan 
tâm, ưu ái đối 
với thí sinh có tài 
mà cảnh ngộ khó 

khăn, đặc biệt.
- Anh sẽ chọn 

hướng đi nào, màu 
sắc nào cho đội trong 

chặng đường sắp tới cùng 
chương trình?

Đội của Quang Lê may mắn có 
nhiều màu sắc lạ, cá tính nên tùy thế 
mạnh của từng người, chiến lược 
từng vòng ekip sẽ chọn lựa ca khúc 
và dàn dựng phù hợp. hãy chờ đến 
vòng Đo ván để xem chúng tôi làm 
được gì nhé! 

quang lê: Thí sinh mùa này… Đáng gờm lắm!

Bộ tứ HLV từ trái qua: Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Ngọc Sơn



VT
Vchương

trình mới

Đây là câu chuyện kịch bản được 
mua bản quyền từ israel - đất 
nước nổi tiếng về bản quyền 
phim, chương trình đã bán ra 

khắp nơi trên thế giới. Từng được ngợi ca 
là “Bố già” phiên bản truyền hình, Người 
phán xử khi được Việt hoá nhưng vẫn giữ 
được tinh thần và những chi tiết đắt giá 
tạo nên sự kịch tích, hấp dẫn của một bộ 
phim tâm lí hình sự tội phạm, đồng thời 
nội dung lại được uyển chuyển thay đổi 
cho phù hợp với đời sống xã hội và thị 
hiếu khán giả Việt. 

Chuyện phim đề cập đến thế giới 
ngầm, đa dạng màu sắc, với nhiều góc độ 
trong đời sống xã hội. Ông trùm Phan 
Quân yêu thương gia đình, vợ con, đồng 
thời rất đa mưu túc kế trong làm ăn kinh 
doanh. Phan Quân chuyên đứng ra xử các 
mâu thuẫn tranh chấp. những phán quyết 
có xu hướng bảo vệ kẻ yếu, tuy bất thành 

văn nhưng được thực hiện răm rắp, cũng 
vì vậy mà giang hồ gọi ông là Người 
phán xử. nhưng rồi đế chế của Phan 
Quân bắt đầu lung lay trước một bên là 
đối thủ truyền kiếp - Thế “chột”, một bên 
là chính những mâu thuẫn trong nội bộ. 
Đó là chưa kể lực lượng công an không 
ngừng tìm cách để đột kích vào thế giới 
ngầm. Vụ án được phá, những người có 
tội phải nhận tội, kể cả những quan chức 
trong bộ máy cầm quyền. nhưng kết cục 
dành cho ông trùm là khắc nghiệt, đó sẽ 
là một cái kết khiến khán giả có nhiều 
cảm xúc. 

Xưa nay dòng phim tâm lí - hình sự dễ 
thu hút khán giả bởi yếu tố hấp dẫn vốn có 
của thể loại này nên việc đầu tư sản xuất 
với mong muốn mang đến “món ngon” 
trên màn ảnh nhỏ là dễ hiểu. song làm 
sao để phim hình sự đúng chất hình sự, để 
lôi cuốn khán giả vẫn còn là câu chuyện 
không dễ. Với Người phán xử, dự án phim 
được VFC chuẩn bị từ rất lâu, kĩ càng 
trong khâu chuyển thể kịch bản và được 
đầu tư tốt nhất trong sản xuất.  

Điểm mới mẻ của Người phán xử là 
thu tiếng đồng bộ. Đây là một nỗ lực đáng 
ghi nhận của ekip sản xuất phim của VFC 
nhằm đem đến những thước phim sinh 
động, chân thực và hấp dẫn cho khán giả 
màn ảnh nhỏ. 

Người phán xử đã quy tụ được dàn 
diễn viên tên tuổi như: nsnd hoàng 

dũng, nsƯT Trung anh, doãn Quốc 
Đam, hồng Đăng, Việt anh, Bảo Thanh, 
Đan Lê… Chia sẻ về vai diễn nặng kí 
trong phim, diễn viên hoàng dũng cho 
biết: “Khi đọc kịch bản tôi bị cuốn hút bởi 
vai ông Trùm của tập đoàn Phan Thị, vai 
này có nhiều đất diễn. Một nhân vật mưu 
mô, thâm độc nhưng sống rất nguyên tắc”. 
ngoài sự đột phá của Việt anh trong vai 
Phan hải thì vai Lê Thành, đứa con rơi 
của Phan Quân do hồng Đăng đảm nhận 
cũng là một sự thay đổi hoàn toàn mới. 
“Tôi luôn mong ước một vai diễn khác 
với tất cả những vai diễn tôi đã từng đóng 
và tôi được toại nguyện” - hồng Đăng 
cho biết. 

Không chỉ quy tụ dàn diễn viên chính 
sáng giá, bộ phim còn có sự góp mặt của 
đông đảo diễn viên trong các vai phụ, ở 
những dàn cảnh lớn. Toàn bộ những cảnh 
quay võ thuật, hành động trong phim đều 
được thực hiện dưới sự cố vấn của các võ 
sư. Đây là điều mà ê kíp rất tâm đắc nhằm 
tìm kiếm màu sắc riêng cho dòng phim 
hình sự. 

Với sự phối hợp thực hiện của cả 
ba đạo diễn: nsƯT nguyễn Mai hiền, 
nguyễn Khải anh, nguyễn danh dũng, 
Người phán xử được chia thành hai phần 
sẽ phát sóng ngay sau khi bộ phim Tuổi 
thanh xuân phần hai kết thúc. 

hiền nGuyên 

bộ phim hình sự, Tâm lí - 
nGười phán xử gồm 46 Tập, với 
sự Tham gia của dàn diễn viên 
chuyên nghiệp và sự mới mẻ 
Trong cách dàn dựng, xử lí 
kịch bản, do Trung Tâm sản 
xuấT phim Truyền hình - vFc 
sản xuấT hứa hẹn là điểm hẹn 
không Thể bỏ lỡ Trên kênh 
vTv3 lúc 21h10 Thứ Tư, Thứ 
năm Từ ngày 23/3/2017. 

“Thế Giới nGầM” 
LÔi Cuốn Và hấP dẫn 
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 Việt Anh đã nhiều lần vào vai 
phản diện rồi, nhưng một nhân vật phức 
tạp như phan hải thì dường như là lần 
đầu. nhận vai này, điều gì khiến bạn lo 
lắng nhất? 

Phan hải trong Người phán xử là mẫu 
nhân vật phức tạp nhất mà tôi từng đảm 
nhận. Có quá nhiều tính cách trong con 
người này, lúc ngang tàng, lúc hoang dã 
nhưng lại có lúc rất tình cảm, hồn nhiên và 
đáng yêu. hai đạo diễn Mai hiền và Khải 
anh cũng rất kì vọng khi lựa chọn tôi cho 
vai diễn này. Thậm chí, họ đã lùi thời gian 
bấm máy phim chỉ để chờ tôi kịp tham gia. 
Chính vì vậy, tôi thấy áp lực lớn hơn. 

 phan hải là con trai của ông 
trùm, là một công tử xã hội đen ăn chơi, 
ưa bạo lực, Việt Anh đã lấy tư liệu ở đâu 
để bồi đắp cho nhân vật của mình?

Người phán xử khai thác đề tài tâm lí 
tội phạm, vì vậy bộ phim sẽ xoáy vào thế 

giới xã hội đen và những góc khuất của nó. 
Thật ra, dù là thế giới nào thì cũng luôn có 
hai mặt tốt và xấu. Bộ phim này đã làm rõ 
được điều đó ngay từ việc khắc họa nhân 
vật cũng như số phận của họ. Mọi người 
luôn có định kiến và ác cảm về xã hội đen 
nhưng tôi lại có cái nhìn khách quan về 
họ. Đó cũng là con người với cảm xúc yêu 
ghét rõ ràng, có chăng, môi trường của họ 
phức tạp nên làm cho con người họ cũng 
phức tạp. 

 tạo hình của phan hải cũng là 
một điều khiến khán giả tò mò, bạn và 
ekip hóa trang có mất công lắm với vẻ 
ngoài của phan hải?

Đúng như bạn nói, đây là điều rất thú vị 
đối với ekip hóa trang của phim. nhân vật 
Phan hải khá đặc biệt nên hình thức của 
anh ta luôn là điều khiến tôi và ekip phải 
băn khoăn làm sao để thuyết phục nhất, 
ấn tượng nhất. Và tôi nghĩ rằng, khi xem 
phim khán giả sẽ bị hấp dẫn! 

VT
Vgương mặt

trang bìa

ViệT anh
“Công tử xã hội đen”

trong Người phán xử
Trong dàn diễn viên Tham gia 

bộ phim về Thế giới xã hội 
đen - nGười phán xử, việT anh 
nổi bậT với vẻ ngoài hào hoa, 

vốn là sở Trường Trên màn 
ảnh của anh. đây là vai diễn 

“khó nhằn” bởi nhân vậT 
phan hải là người đa Tính 

cách, phức Tạp. việT anh chia 
sẻ với pv TcTh về vai diễn 
nặng kí đầu Tiên của anh 

Trong năm 2017 này Trước giờ 
phim lên sóng.
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 Được biết, phim có nhiều cảnh võ 
thuật, có lẽ đây là điều hấp dẫn của bộ 
phim này. Việt Anh có gặp khó khăn trong 
những cảnh quay võ thuật không?

Bộ phim này có nhiều diễn viên thứ, 
phụ và quần chúng là võ sư và võ sinh. 
Tôi chưa từng học võ nhưng cũng có anh 
em, bạn bè dạy võ, tập võ nên đã kịp tu 

luyện một chút trước khi bấm máy (cười). 
hơn nữa, chúng tôi có võ sư chuyên 
nghiệp hướng dẫn và giúp thực hiện 
những cảnh quay này, làm sao để các cảnh 
võ thuật vừa hấp dẫn, chân thực mà lại 
không quá bạo lực.  

 Có sự cố nào xảy ra trong quá 
trình thực hiện những cảnh võ thuật với 
Việt Anh hay đoàn làm phim không?

Tất nhiên đó là điều khó tránh khỏi. 
Chính tôi đã gặp sự cố trong một cảnh 
quay khi bạn diễn không biết sử dụng đạo 
cụ đúng cách. 
Đó là cảnh 
tôi bị một 
nhân vật cầm 
chai bia đập 
vào đầu, chai 
bia vỡ tan. 
Tất nhiên, 
đạo cụ chai 
bia đã được 
xử lí để có thể đập vào đầu mà không gây 
ảnh hưởng gì đến tôi nhưng do bạn diễn 
không thành thục sử dụng nên đã gây ra 
một vết thương trên đầu tôi. rất may đó là 
vết thương nhẹ nên không vấn đề gì.  

 ngoài đóng phim, Việt Anh cũng 
đã thành công khi bước vào vai trò mới: 
nhà sản xuất cho bộ phim điện ảnh vệ 
sĩ, tiểu thư và thằng khờ. bạn đã có kế 
hoạch cho dự án mới chưa? 

Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ là sản 
phẩm đầu tay của tôi trong vai trò nhà sản 
xuất, đạo diễn cũng như viết kịch bản. 
Có thể nó chưa thật sự thành công như 
kì vọng nhưng tôi thấy hài lòng về dự 
án cũng như ekip của mình. Đây là dự 
án điện ảnh đầu tiên của Việt nam chọn 
Vịnh hạ Long làm bối cảnh chính để 
khai thác cũng như làm quảng bá du lịch. 

Tôi tin là rất ít 
đơn vị sản xuất 
có thể làm được 
như chúng tôi và 
điều đó khiến tôi 
tự hào. hiện tại, 
chúng tôi đang 
ấp ủ dự án mới 

nhưng còn quá sớm để có thể 
chia sẻ lúc này, có lẽ phải chờ 
đến thời điểm thích hợp.

 Được biết, Việt Anh 
cũng đang học khoa Đạo 
diễn tại trường Đại học Sân 
khấu - Điện ảnh hà nội. Lối 
rẽ này là để chuẩn bị cho một 
kế hoạch đi đường dài với 
nghề làm phim, phải không ạ?

Vâng, chắc chắn rồi, thật ra thì nghề 
diễn viên không có tuổi, tuổi nào sẽ hóa 
thân vào nhân vật tuổi đó, nhưng tôi không 
muốn tự hài lòng và dừng lại ở một điểm 
nào đó. Tôi luôn muốn thử sức và khám 
phá những đam mê mới. nghề đạo diễn rất 
thú vị và tôi muốn thử sức với vai trò này.

  theo Việt Anh, khó khăn của việc 
sản xuất và đưa ra thị trường một bộ 
phim điện ảnh tại Việt nam là gì?

 Đầu tiên là phải giải quyết được vấn 
đề phát hành, hiện giờ đây là vấn đề bất 
cập nhất, rất nhiều nhà sản xuất đã gặp 
khó khăn khi các hệ thống phát hành 
còn hoạt động chưa rõ ràng với nhiều rủi 
ro cho nhà sản xuất. Thắng hay bại đôi 
khi không phải là chất lượng phim mà 
lại chính là khâu phát hành như thế nào. 
Khi nào Việt nam còn chưa có hiệp hội 
sản xuất điện ảnh đúng nghĩa thì tôi nghĩ 
những bất cập này sẽ vẫn còn tồn tại.

 Khi chuyển sang làm sản xuất 
phim, liệu bạn còn thời gian dành cho 
diễn xuất?  

Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ bỏ 
nghề diễn vì nó đã là lẽ sống của tôi. Bạn 

biết đấy, cũng giống như những diễn viên 
nước ngoài, đến một độ tuổi họ chuyển 
sang làm đạo diễn, sản xuất. Tuy vậy, nếu 
có vai diễn hay, phù hợp thì họ sẽ vẫn nhận. 
Bởi vì khi nghề diễn đã ngấm vào máu, nếu 
lâu lâu không làm sẽ bứt rứt lắm, không 
chịu được đâu.

 Được biết, Việt Anh sắp chào đón 
một thành viên đặc biệt của gia đình. 
Việc chuẩn bị làm bố của một cậu nhóc 
có khiến anh… bối rối?  

 Tháng Ba này, con trai tôi sẽ chào 
đời. Thật sự tôi rất hạnh phúc, đây là 
điều tuyệt vời nhất trong năm 2017 này 
và trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ cố gắng để 
làm một ông bố tốt.

 xin cảm ơn Việt Anh!
ThụC Miên (Thực hiện)  

Ảnh: VFC cung cấp

Người phán xử khai thác đề tài thế 
giới xã hội đen và những góc khuất 
của nó. Thật ra, thế giới nào cũng 
luôn có hai mặt tốt và xấu. Bộ phim 
này đã làm rõ điều đó bằng việc 
khắc họa nhân vật cũng như số 
phận của họ.

Cảnh trong phim người phán xử
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đến hẹn lại lên, hội báo Toàn 
quốc do hội nhà báo việT nam 

cùng ban Tuyên giáo Trung 
ương, bộ Thông Tin và Truyền 

Thông, bộ văn hóa, Thể Thao và 
du lịch, bộ Tài chính và ubnd 
Thành phố hà nội phối hợp Tổ 

chức Từ ngày 17- 19/3/2017, Tại Tòa 
nhà hội nhà báo việT nam, phố 

dương đình nghệ, cầu giấy,  
hà nội. 

Với chủ đề “Báo chí Việt nam 
đồng hành cùng đất nước đổi 
mới”, hội Báo toàn quốc 
năm 2017 chào mừng các sự 

kiện trọng đại diễn ra trong năm và 
những thành tựu của đất nước trong tiến 
trình đổi mới. Việc tổ chức hội Báo 
toàn quốc năm 2017 đòi hỏi ở mức độ 
cao, phải có những sự kiện phong phú, 
mang tính chiều sâu, nội dung đa dạng, 
nhiều màu sắc. Tất cả các công việc  
cũng như nội dung của hội Báo đều 
được chuẩn bị kĩ lưỡng với một tinh 
thần năng động sáng tạo và trách nhiệm 
cao nhằm tạo nên ngày hội nghề nghiệp 
ý nghĩa của báo giới Việt nam. Các 
hoạt động diễn ra phong phú, có sức lôi 
cuốn như: Tổ chức trưng bày các ấn 
phẩm báo xuân, các ấn phẩm báo chí 
tiêu biểu năm 2016 và quý i năm 2017 
(Bao gồm báo Tết dương lịch, số xuân 
Đinh dậu, Tất niên và Tân niên Đinh 

dậu. Trưng bày gồm 3 khu vực: khu 
vực toàn cảnh, khu vực trưng bày báo 
chí khối Trung ương và khu vực trưng 
bày khối báo chí địa phương. 

năm nay, hội báo xây dựng khá 
công phu hệ thống hình ảnh, màu sắc 
cũng như bố trí, sắp xếp từng khu vực 
một cách khoa học và sáng tạo nhằm đạt 
hiệu quả cao nhất trong việc tôn vinh và 
biểu dương lực lượng báo chí cả nước. 
Đặc biệt, tại hội Báo có nhiều chương 
trình như: diễn đàn, hội thảo, triển lãm 
với nhiều chủ đề thiết thực, chuyên 
sâu về nghề nghiệp. hội thảo với chủ 
đề “Đạo đức người làm báo trong kỉ 
nguyên số”; Giao lưu giữa các nhà báo, 
cơ quan báo chí với công chúng, các 
cơ quan quản lí nhà nước, các tổ chức, 
đơn vị; Triển lãm ảnh: Trên những nẻo 
đường đất nước; Trưng bày hiện vật 
Bảo tàng và Lễ hiến tặng hiện vật cho 
Bảo tàng Báo chí Việt nam.

Trong khuôn khổ hội Báo toàn quốc 
năm 2017, Ban Tổ chức sẽ trao Giải 
cho gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc; 
Giải Bìa báo Tết đẹp; Giải giao diện 
đẹp dành cho Báo Điện tử dịp Tết; Giải 
format chương trình truyền hình ấn 
tượng Tết Đinh dậu; Giải phóng sự xuất 
sắc về đề tài môi trường năm 2016. Ban 
tổ chức đã nhận được nhiều phóng sự 
hay về môi trường, format chương trình 
Tết ấn tượng và giao diện báo điện tử ấn 
tượng. Bên cạnh những hoạt động đó, 

hội Báo còn tổ chức hội sách mini; chợ 
mini và góc ẩm thực... 

Là một trong những tiểu ban của 
Ban tổ chức, Đài ThVn đã rất tích cực 
trong suốt quá trình trước và trong khi 
diễn ra hội báo. VTV xác định mục tiêu 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng 
thời quảng bá hình ảnh, đóng góp của 
Đài với những sự kiện lớn của đất nước. 
ngay từ cuối tháng 1, lãnh đạo Đài đã 
có các cuộc họp cùng nhiều đơn vị trong 
VTV, khẩn trương triển khai các công 
việc. Với mong muốn đóng góp vào sự 
thành công của hội báo năm nay, VTV 
đã thực hiện trailer quảng bá về ngày 
hội nghề nghiệp của báo giới Việt nam 
trên các kênh sóng của VTV trước khi 
hội báo chính thức khai mạc. Đồng 
thời, VTV sẽ có nhiều phóng sự đưa 
tin trong những ngày diễn ra hội báo, 
phát sóng trong các bản tin. Đặc biệt, 
vào ngày khai mạc, lúc 12h ngày 17/3, 
chương trình Bữa trưa vui vẻ sẽ được tổ 
chức tại gian triển lãm của VTV, là cầu 
nối giữa các nhà báo với đông đảo độc 
giả, khán giả tham gia. Với những hoạt 
động dày đặc và tích cực, không khí hội 
báo toàn quốc 2017 sẽ tràn ngập trên 
các phương tiện truyền thông, đặc biệt 
trên sóng của VTV. 

Lê hoa 
Ảnh: TrunG TÂM MĨ ThuậT -  

Đài ThVn CunG CấP

VTV đồng hành cùng  
hội BÁo Toàn QuốC 2017

Phối cảnh gian hàng của VTV tại Hội báo Toàn quốc 2017
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với cặp lá yêu Thương, những 
câu chuyện về Tháng ngày rong 

ruổi làm nghề hay những kỉ 
niệm đong đầy xúc cảm không 

chỉ có ý nghĩa đối với các phóng 
viên mà cả với quay phim - những 
người Trực Tiếp Truyền Tải cảm 
xúc qua Từng góc máy cũng có 

nhiều nỗi niềm. Tâm sự của họ 
cho Ta cái nhìn và cảm nhận rấT 

khác về những người Trẻ của 
Trung Tâm Tin Tức vTv24….

khi nhân vậT là những Đứa Trẻ
Đa số nhân vật của Cặp lá yêu 

thương đều là các em nhỏ vẫn đang 
trong độ tuổi đến trường nên việc thực 
hiện một phóng sự hay, có độ sâu về 
cảm xúc luôn là một thử thách đối với 
người thực hiện. Làm việc với người 
trưởng thành, ekip có thể trao đổi với 
nhân vật về những công việc cần hợp 
tác để họ hiểu, nhưng đối với trẻ em, 
việc yêu cầu các em là không thể. 
Chia sẻ về quá trình thực hiện phóng 
sự Niềm vui của cậu bé 7 năm sống 
chung với HIV, tác phẩm đạt giải nhì 
giải Báo chí toàn quốc phòng chống 
HIV/AIDS lần thứ V, quay phim Trung 
duy vẫn không khỏi bồi hồi khi nhớ 
lại: “Làm phóng sự khi nhân vật là trẻ 
con là khó khăn nhất, vì không thể đòi 

hỏi các bé hiểu được câu chuyện mình 
muốn làm. hầu hết chúng tôi phải cố 
gắng để bắt được cảm xúc của bé nên 
nhiều khi sự phối hợp nhanh nhạy giữa 
quay phim và biên tập tại hiện trường 
là rất cần thiết”. Phần lớn các em bé 
ở vùng cao như: hà Giang, yên Bái 
không nói được tiếng Kinh nên khi 
làm việc, ekip gặp rất nhiều khó khăn. 
Quay phim Trung duy chia sẻ thêm: 
“Các bé ở vùng cao rất ngại tiếp xúc 
với máy quay, nhiều khi chúng tôi phải 
chủ động đi theo nhân vật, theo dõi 
những hoạt động tự nhiên của nhân 
vật, cố gắng để bắt được góc quay đẹp. 
những lúc như vậy phải vận dụng tối 

đa tính chủ động, sự nhạy cảm 
của những quay phim. Trò chuyện 
về những kỉ niệm đáng nhớ trong 
suốt quá trình cầm máy quay đến 
mọi địa bàn, những quay phim trẻ 
của VTV24 không quên những lần 
phải mất mấy tiếng đồng hồ nói 
chuyện, bắt quen với các em ở Tây 
nguyên chỉ vì các em không được 
tiếp xúc nhiều với người Kinh, 
dân cư lại thưa thớt nên dù đã rất 
cố gắng, ekip cũng chỉ nhận được 

những cái lắc đầu hay một hai câu tiếng 
Kinh cơ bản… Khó khăn, thử thách là 
vậy nhưng những người trực tiếp tạo 
dựng hình ảnh cho các phóng sự nhân 
văn ấy lại có sự kiên nhẫn rất lớn.

sử Dụng máy quay bằng Trái Tim

Đối với những người quay phim, 
để ghi lại được những hình ảnh thực sự 
cảm động về nhân vật, những hình ảnh 
có thể chạm đến lòng trắc ẩn của khán 
giả thì giữa kĩ thuật và xúc cảm, yếu 
tố nào quan trọng hơn? Việc vận dụng 
những kĩ năng học được như thế nào, 
hay nhường lối cho xúc cảm tự nhiên 

Chất chứa tâm tư 
trong từng góc máy

Quay phim Trung Duy tác nghiệp

Quay phim VTV24 tác nghiệp

Chụp ảnh cùng các 
em nhỏ vùng cao

VT
Vnhật kí

phóng viên
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để trái tim dẫn dắt? Khi được hỏi như 
vậy, hầu hết các quay phim trẻ, những 
người đã cùng Cặp lá yêu thương của 
VTV24 lên rừng xuống biển đều không 
một chút do dự nói rằng: “Tất cả đều 
xuất phát từ trái tim”. Khi đứng trước 
một nhân vật, câu chuyện, tất cả mọi 
quy chuẩn về ánh sáng, bố cục, góc 
máy đều trở thành những điều thứ yếu, 
những quay phim ấy đều để cho cảm 
xúc tự nhiên từ con tim mình dẫn lối, 
ghi lại những hình ảnh mà họ cảm thấy 
có thể lột tả một cách xúc động nhất 
về nhân vật của mình. “nếu bạn quá 
tập trung vào việc căn chỉnh thì có thể 
cùng lúc ấy, thời khắc đẹp nhất đã vụt 
qua mất rồi. Giống như khi bạn để lỡ 
mất hình ảnh về một nụ cười đẹp, bạn 
sẽ không thể bắt họ cười lại lần thứ 
hai mà vẫn đẹp như vậy. Chúng tôi đã 
được các bậc tiền bối đi trước truyền 
lại rằng, tất cả kĩ thuật, kĩ năng chỉ 
là công cụ phục vụ cho cảm xúc của 
chính mình, khi đứng trước máy quay, 
hãy cảm nhận mọi thứ bằng trái tim”, 
Trung duy chia sẻ. nói như vậy, có thể 
thấy để làm được một phóng sự hay, 
hình ảnh đẹp, cảm động, ngoài việc 
phải có sự phối kết hợp ăn ý giữa quay 
phim và biên tập tại hiện trường thì bản 
thân người cầm máy phải luôn luôn có 
sự tinh ý để nắm bắt nhanh nhạy mọi 
tình huống. 

Cảm xúC với nhân vậT  
là yếu Tố quyếT Định

Khi được hỏi về các phóng viên và 
quay phim trẻ thực hiện chương trình 
Cặp lá yêu thương, BTV Bích Thủy của 
Trung tâm tin tức VTV24 chia sẻ rằng: 
“Các bạn ấy đáng yêu lắm, lần nào trở 
lại địa phương nơi có nhân vật đã từng 
tham gia chương trình, các bạn ấy đều 
chuẩn bị những món quà cho các “lá 
chưa lành”, mặc dù bản thân mình cũng 
chẳng phải dư giả gì…” nói như vậy để 
thấy, đối với những người làm truyền 
hình của Cặp lá yêu thương, họ rất 
muốn làm nên những phóng sự mang 
sự chia sẻ sâu sắc.

 nói về quá trình làm phóng sự 
Niềm vui của cậu bé 7 năm sống chung 
với HIV/AIDS cùng BTV hải yến, quay 
phim Trung duy xúc động: “Lúc tôi và 
bạn hải yến quay xong phóng sự này, 
chúng tôi không nghĩ là sẽ được giải. 
Lúc đấy chỉ nghĩ, mình phải làm thế 
nào để tốt nhất, bản thân mình thật sự 
muốn được giúp đỡ các bé. Chúng tôi 
coi bé anh Vũ như người thân của mình 
và rất thương. Em không biết hiV/
aids là gì, không biết vì sao mình bị kì 
thị. Chính sự hồn nhiên, ngây thơ của 
anh Vũ đã chạm đến trái tim của chúng 
tôi. Chúng tôi cũng nghĩ rằng, mình 
không thể nào giúp đỡ được tất cả các 
bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bằng 
vật chất nên chỉ bỏ ra chút công sức để 

làm phóng sự này, mong sao thông điệp 
của phóng sự sẽ được lan tỏa để các 
nhà hảo tâm có thể giúp các bé có cuộc 
sống tốt hơn trong tương lai”. Chính 
xúc cảm đó đã giúp cho các phóng 
viên, quay phim kể lại được những câu 
chuyện xúc động, tạo nên những giây 
phút thăng hoa trong công việc qua 
những chất liệu hình ảnh. những người 
làm báo trẻ luôn nhiệt huyết với nghề. 
Công việc chỉ thực sự ý nghĩa khi có 
thể khơi dậy tính thiện của mỗi người 
và phần nào giúp đỡ được những mảnh 
đời còn khốn khó.

Cặp lá yêu thương sẽ tiếp tục đồng 
hành với quý vị khán giả trên sóng 
VTV1 trong chương trình Chuyển động 
24h, phát sóng lúc 11h15 và 18h30 các 
ngày trong tuần.

ĐặnG TranG

Ekip Cặp lá yêu thương tác nghiệp

Bé Anh Vũ cùng BTV Hải Yến và 
quay phim Trung Duy
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Cường Seven trong 
phim Lôi báo

ngôi sao “hếT phép”
Điện ảnh Việt đã có một khoảng thời 

gian dài chìm đắm trong những bộ phim 
hài nhảm, hành động nửa mùa hoặc ngôn 
tình sến. Chỉ cần vài ba ngôi sao, mấy 
tình huống gây cười lồng ghép vào một 
thông điệp hời hợt là đã thành một bộ 
phim. Làm phim dễ thế nên người người 
làm phim, nhà nhà làm phim, thậm chí 
cả ca sĩ cũng lấn sân sang làm đạo diễn 
và sản xuất phim. năm 2016, gần 50 bộ 
phim ra rạp, nhưng những phim tạm gọi 
là “xem được” chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

ngồi ghế hội đồng duyệt phim, nhà biên 
kịch Trịnh Thanh nhã đã phải thốt lên: 
“Không hiểu sao lại bỏ tiền ra làm những 
bộ phim như thế. Có thể nó vẫn thu hồi 
được vốn, nhưng nó không đóng góp gì 
cho nền điện ảnh cả. Việc làm của họ chỉ 
hướng đến tiền, nếu họ không nghĩ sâu, 
không thận trọng, sẽ mất rất nhiều khán 
giả”. Quả thật, khán giả đã quay lưng, 
phim Việt thất bại thảm hại ngay trên sân 
nhà. Không chỉ các đạo diễn trẻ mà cả 
những ekip triệu đô cũng đều ngã ngựa. 
Trấn Thành, Việt hương, Trường Giang, 

sau năm 2016 ThấT bại về cả chấT 
lượng lẫn doanh Thu, các nhà 
sản xuấT đã Thay đổi Tư duy 
cũng như phương Thức làm 
phim. hài nhảm gần như biến 
mấT, Thay vào đó là những đề 
Tài có sức nặng mang hơi Thở 
cuộc sống và quan Tâm hơn đến 
số phận con người. chưa bàn đến 
chuyện hay - dở, đây quả là mộT 
Tín hiệu vui chứng Tỏ điện ảnh 
việT đã bắT đầu đi đúng hướng. 

 NSUT Kim Xuân trong Có căn nhà nằm nghe nắng mưa

Hình ảnh đầy xúc 
động trong phim Cha cõng con

Phim 
Hotboy 

nổi loạn 
phần 2

phim việT
đaNg CHuyểN mìNH

VT
Vvăn hóa

giải trí
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Thu Trang… không còn là những cái tên 
bảo chứng cho thành công của một bộ 
phim, thậm chí những ông vua phòng vé 
như Thái hòa, hoài Linh cũng đã “hết 
phép”.  Thị trường điện ảnh trong nước 
vẫn đang phát triển tốt, hệ thống rạp tăng 
dần từng năm. Thời gian trước, một phim 
chỉ chiếu hơn 20 rạp nhưng nay đã lên 
đến 110 rạp và tương lai tiếp tục tăng. 
Điều cần nhất hiện nay là những bộ phim 
thật sự chất lượng để lấy niềm tin khán 
giả. “Chúng ta đang cần những phim thật 
sự đột phá để kéo khán giả đến rạp. Tôi 
tin nếu có phim tốt, được khen ngợi, khán 
giả sẽ ủng hộ tích cực” - nhà sản xuất 
nhất Trung bày tỏ qua điểm. 

Mỗi giai đoạn điện ảnh sẽ có một 
bước chuyển, một xu hướng để bắt kịp 
với nhu cầu và thị hiếu của khán giả. Đạo 
diễn Đặng Thái huyền cho rằng, khán giả 
ngày nay thích xem những bộ phim có 
thông điệp rõ ràng: “dù là dòng phim nào 
khi xem xong phải có đủ độ đầm, sâu lắng 
để người ta lắng lại, suy ngẫm và liên 
tưởng tới cuộc sống và các mối quan hệ 
hiện tại. Tôi nghĩ đó cũng là tín hiệu đáng 
mừng, khiến những nhà làm phim phải 
suy nghĩ nghiêm túc, đầu tư chất xám để 
có được những kịch bản không chỉ hay, 
hấp dẫn mà còn cài cắm được thông điệp 
sống tích cực”. 

Câu Chuyện Của Cảm xúC
sau một thời gian chạy theo trào lưu, 

nếm trải những thất bại, giờ đây, các nhà 
sản xuất phim Việt đã nhận ra rằng, điện 
ảnh chỉ là những câu chuyện đời được kể 
bằng hình ảnh khiến người ta cười được, 
khóc được. Khi một bộ phim chạm đến 
được cảm xúc của khán giả, bộ phim ấy 
sẽ kéo người xem đến rạp. Theo ước tính 
trong năm 2017 sẽ có khoảng 60 phim 
Việt ra rạp, một con số đầy ấn tượng.  
Có thể thấy, các nhà làm phim đã không 
còn đặt nặng yếu tố ngôi sao, hay cố tình 
tạo chiêu trò để câu khách mà tập trung 
vào chất lượng và thông điệp của bộ 
phim với những bộ phim được kì vọng 
như: Em chưa 18 ( Charlie nguyễn và 
Lê Thanh sơn), Cô gái đến từ hôm qua 
(Phan Gia nhật Linh) Hotboy nổi loạn: 
Yêu một người hơn cả sinh mệnh ( Vũ 
ngọc Đãng), Đảo của dân ngụ cư (hồng 
Ánh), Cha cõng con (Lương Đình dũng), 
Người tình (Lưu huỳnh), Lời nguyền gia 

tộc (Đặng Thái huyền), Hình nhân (Võ 
ngọc), Papa (Bá Vũ), Có căn nhà nằm 
nghe nắng mưa (Mai Thế hiệp và Bình 
nguyên), Sắc đẹp ngàn cân (Jame ngô), 
Dạ cổ hoài lang (nguyễn Quang dũng), 
Hợp đồng mãnh thú (Lê hoàng), Lô tô 
(huỳnh Tuấn anh), Lôi báo (Victor Vũ)…

sau khi đại náo ở nhiều Liên hoan 
phim quốc tế, Cha cõng con trở thành bộ 
phim điện ảnh Việt nam đầu tiên được đề 
cử tranh Giải Remi - Liên hoan phim quốc 
tế Houston lần thứ 50, sẽ diễn ra từ ngày 
21 - 30/4, tại bang Texas, Mỹ. Bộ phim là 
một câu chuyện đẹp về tình phụ tử được 
đạo diễn Lương Đình dũng kể theo cách 
rất riêng. dự kiến ra rạp vào trung tuần 
tháng 4, Cha cõng con được kì vọng sẽ 
tạo nên kì tích giống Tôi thấy hoa vàng 
trên cỏ xanh 2 năm trước. Đảo của dân 
ngụ cư lại lột tả sự băn khoăn trong hành 
trình đi tìm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc 
sống của những con người tứ xứ, qua đó 
phác họa sinh động những nét độc đáo 
được lồng ghép qua bức tranh đa văn hóa. 
Phim cũng sẽ tham gia một số Liên hoan 
phim quốc tế trước khi ra mắt tại Việt 
nam vào mùa hè năm nay.

Có căn nhà nằm nghe nắng mưa là 
bộ phim hứa hẹn sẽ lấy nhiều nước mắt 
của khán giả. Phim kể về một người mẹ 
đằng đẵng ngồi đợi con suốt 30 năm trời, 
ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng sự gièm 
pha của xóm làng. Dạ cổ hoài lang lại là 
tâm sự của những người con tha hương, là 

cuộc sống của người Việt tại nước ngoài, 
là xung đột giữa những cũ - mới; bản sắc 
dân tộc và văn hóa nước ngoài. Bộ phim 
đưa những người già về kí ức của tuổi 
thơ, với câu chuyện tình cảm động của ba 
người: Tư Lành, năm Triều và út Trong. 
Dạ cổ hoài lang chuyển thể từ vở kịch 
cùng tên rất nổi tiếng của tác giả Thanh 
hoàng, đã từng diễn hơn 1.000 suất diễn 
ở trong và ngoài nước, lấy được bao nụ 
cười cũng như nước mắt của khán giả. 
Bộ phim Lô tô ấy ý tưởng từ phim tài liệu 
Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng,  là 
câu chuyện về cuộc đời của Lệ Liễu, bà 
chủ của gánh lô tô Phù hoa. Lệ Liễu thực 
ra là một người đàn ông tên là Đực. anh 
đã bỏ gia đình ra đi lập gánh lô tô quy 
tụ những con người có thân phận giống 
mình, rày đây mai đó để kiếm sống. Đảm 
nhận vai diễn chính của các bộ phim này 
không phải là những hotboy, hotgirl, siêu 
mẫu hay hoa hậu mà là những nghệ sĩ dày 
dặn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. họ khiến 
người xem day dứt về số phận con người. 

sau nhiều lần trì hoãn, Dạ cổ hoài 
lang sẽ chính thức ra rạp vào ngày 24/3, 
tiếp sau đó là Lô tô (31/3). hai bộ phim 
này có đề tài khá gai góc. Chúng ta cùng 
chờ xem nguyễn Quang dũng và huỳnh 
Tuấn anh, một người đã dày dạn kinh 
nghiệm, một người còn khá mới mẻ, họ sẽ 
kể câu chuyện của mình như thế nào. 

Bảo anh
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  Chuyện phu nhân nSưt Việt 
hoàn bất ngờ ra album khiến không ít 
người tò mò, hoa trần có thể chia sẻ 
đôi chút? 

hoa Trần là con một, sinh ra và lớn 
lên tại hà nội. Gia đình tôi không có ai 
theo nghệ thuật chuyên nghiệp, chỉ có 
mẹ ngày trước là cô giáo trường Mầm 
non B, nổi tiếng học giỏi, hát hay và 
dịu dàng. Lên 3 tuổi, mẹ đã dạy cho tôi 
nhiều bài hát, bài thơ, từ đó hình thành 
niềm yêu thích âm nhạc. Lên 4 tuổi, học 
mẫu giáo nhỡ, tôi đã dẫn chương trình 
ca nhạc của trường tại rạp Khăn quàng 
đỏ. học lớp 7, tôi muốn vào học nhạc 
chuyên nghiệp tại học viện âm nhạc 
nhưng gia đình không đồng ý nên đành 
hoạt động văn nghệ tại các trường phổ 
thông và đại học. yêu và lấy ca sĩ Việt 
hoàn vừa là duyên vừa là tình yêu sẵn có 
với nghệ thuật.

 Được biết, Album vol 1 Tình 
nồng chính là sản phẩm đầu tiên cho 
nhiều dự án mà hoa trần ấp ủ?

Vol 1 - Tình nồng được làm song song 
với Vol 2 sắp được trình làng. Là những 

ca khúc được hát bằng tình 
cảm và kí ức của hoa Trần 
nên không khó khăn gì khi 
thực hiện Cd này bởi bao 
năm chỉ chờ có ngày này, 
ngày của sự chờ đợi ấp ủ, của 
kỉ niệm mà tưởng mãi mãi để 
lại phía sau, giờ được lật lại, nguyên 
vẹn, mới tinh không tì vết. Các ca khúc 
lần lượt trải ra những khung cảnh, vị trí, 
thời điểm, tình cảm con người mà tôi 
từng gặp, từng trải qua, vừa bồi hồi xúc 
động vừa ngọt ngào dịu nhẹ, ấm áp trong 
cảm xúc, thật khó tả.

 Lí do hoa trần lựa chọn những 
ca khúc trữ tình chứ không phải là 
dòng nhạc đỏ mà nSưt Việt hoàn đã 
thành danh?

 dòng nhạc trữ tình và dòng nhạc đỏ 
là 2 dòng hoa Trần rất yêu thích, phải 
yêu thích mới dành trọn tâm huyết cho 
nó và ẵm hẳn một đại diện nhạc đỏ về 
nhà chăm sóc (cười). Với nhạc đỏ tôi 
có nhiều kỉ niệm, tôi hát nhạc đỏ từ hồi 
học cấp 3, đại học rồi đi làm. Thời hát 

nhạc đỏ là thời 
bừng bừng 
khí thế, hân 
hoan, làm việc 

gì cũng nhẹ 
nhàng như bấc... 

Còn với nhạc trữ 
tình khi cất tiếng hát 

thì đó chính là con người 
mình, không ồn ào, gượng ép, không 
khiên cưỡng...

 nSnD thanh hoa là người 
luyện thanh cho bạn, bạn nói gì về 
cô giáo của mình? tại sao hoa trần 
không nhờ chính chồng mình - nSưt 
Việt hoàn, người hiểu rõ giọng hát 
của bạn nhất?

 Đối với hoa Trần, nsnd Thanh hoa 
là quý nhân, cô chính là người chọn nghệ 
danh diễm hoa cho tôi khi tôi làm MC, 
rồi liên tục tạo cơ hội để tôi đến gần với 
khán giả qua các tác phẩm của cô. Khi 
bước chân vào nghề, điều đầu tiên cô dạy 
tôi không phải là thanh nhạc mà đó là 
sự trung thực với nghề. nghề nào cũng 

Ca sĩ hoa Trần
Bụt chùa nhà… 

vẫn thiêng

dấn Thân vào showbiz khi Tuổi đời 
không còn Trẻ nhưng cô vợ xinh đẹp, 

có giọng háT mượT như nhung của 
nsưT việT hoàn cho biếT, cô sẽ Theo 

đuổi niềm đam mê ca háT đến cùng. Tuy 
nsưT việT hoàn không phải là người 

Trực Tiếp luyện Thanh cho vợ nhưng 
với hoa Trần, “bụT chùa nhà… vẫn 

Thiêng” khi anh luôn sáT cánh, ủng hộ 
và có những góp ý rấT “đắT” cho vợ. 
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có mặt trái của nó, làm nghệ sĩ rất dễ 
bị lộ khuyết điểm, nhưng chỉ cần trung 
thực thì khán giả sẽ yêu thương và ở lại 
với mình. sau đó, bằng kinh nghiệm, 
cô đã chuyển tải cho tôi hiểu cần phải 
hát thế nào cho hay, xử lí thế nào cho 
tới và quan trọng là chú ý đến cách nuôi 
dưỡng tâm hồn của nghệ sĩ. Kĩ thuật chỉ 
là phương tiện kĩ xảo giúp nghệ sĩ hoàn 
thành tác phẩm, cảm xúc mới là đỉnh 
cao của nghệ thuật. Không có không 
gian nào đong đầy cảm xúc như ở không 
gian nghệ thuật. Tôi may mắn được gặp 
nsnd Thanh hoa. Còn Việt hoàn, hãy 
để bạn ấy là bạn đời, đừng bắt bạn ấy 
làm thêm nhiệm vụ của người thầy nữa. 
Bạn ấy còn phải phụ hoa chăm sóc con 
(cười).

 30 tuổi mới dấn thân vào showbiz 
và quyết tâm theo đuổi đến cùng, bên 
cạnh đó vẫn phải làm tròn 
bổn phận người vợ 
đảm, người mẹ 
của 3 con nhỏ, 
hoa trần 
hoạch định 
như thế 
nào trong 
tương lai 

để dung hòa được trách nhiệm và 
đam mê?

 Cũng không khó như mọi người 
nghĩ, tôi không đặt áp lực lên bất cứ ai, 
kể cả mình, quan trọng nhất là có chồng 
ủng hộ, chỉ cần thế thôi là vượt qua được 
hết. Gia đình tôi có chung quan điểm, 
con cái có khả năng ở mặt nào thì tập 
trung vào đó, không lan man dàn trải, 
tránh va vào sở đoản mà tạo áp lực cho 
con và bố mẹ, cứ đào tạo trên sở trường 
của con là thành công, bố mẹ chỉ uốn nắn 
hợp lí. Thời gian thì phân bổ nhịp nhàng. 
ai đi diễn thì người kia ở nhà với con, 
còn nếu cả hai đều bận thì nhờ ông bà. 
hoa Trần thấy nghệ sĩ có nhiều thời gian 
giành cho con hơn doanh nhân đấy. Bận 
nhất có lẽ là doanh nhân...

 nSưt Việt hoàn chắc hẳn rất 
ủng hộ vợ?

Bạn ấy luôn đưa ra lời khuyên thích 
hợp, chỉ ra những chỗ hoa Trần 

hát chưa được, dạy cách nhả 
chữ như thế nào cho đỡ 

cứng. “Bụt chùa nhà… 
vẫn thiêng” mà, thỉnh 
thoảng anh hoàn mới 
góp ý nhưng rất “đắt” 

và hiệu quả (cười). Một câu “bất hủ” 
của bạn ấy là: “Khi nào em thực sự 
đứng vững bằng nghề thì anh sẽ lui về 
trông con”. 

 Sau album Tình nồng, những sản 
phẩm của hoa trần sẽ là…?

 Đương nhiên là vol 2, vol 3 và các 
MV công phu được ấp ủ ý tưởng từ lâu. 
hi vọng mọi người sẽ yêu thương và đón 
nhận nó như món ăn tinh thần không thể 
thiếu. hoa Trần đáng yêu mà (cười).

nGọC Mai (Thực hiện)

Tình nồng là album với 9 ca khúc 
trữ tình nổi tiếng như: sa mạc tình 
yêu, Tình nồng, Mây lang thang, 
Tình như giấc mơ, Đồng xanh, sầu 
đông, Xa em kỉ niệm, ảo ảnh, 60 
năm cuộc đời…, Giọng hát nhẹ 
nhàng, tự sự mà đầy tâm tình, man 
mác, thoáng chút phiêu bồng của 
ca sĩ Hoa Trần đem đến những bất 
ngờ thú vị cho khán giả yêu nhạc. 
Hi vọng những sản phẩm tiếp theo 
của chị sẽ được khán giả nồng 
nhiệt đón nhận.
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 Vai nữ chính nguyệt Cầm trong 
phim nơi ẩn nấp bình yên có làm khó 
thùy Dương không?

ngay từ khi đọc kịch bản, tôi thấy 
đây là một câu chuyện rất hay, gần gũi, 
dung dị nhưng diễn biến khá hấp dẫn, 
bất ngờ, kịch tính. Từ nhỏ, dương đã 
mơ ước có một người anh trai, vì trong 
gia đình dương là chị cả nên khi đọc 
kịch bản này, thấy nhân vật có tận hai 
người anh thì rất thích! hơn nữa, được 
làm việc với một ekip khá ăn ý nên tôi 
luôn cảm thấy như một gia đình. Mọi 
người luôn giúp tôi nhanh chóng hoàn 
thành những cảnh khó trong phim. 

 Với vai diễn này, thùy Dương 
đã có thêm những trải nghiệm gì về 
nghề diễn cũng như cho cuộc sống 
của bạn?

Đây là bộ phim dương tham gia khi 
vừa tốt nghiệp đại học. Xét về nghề thì 
có thể vẫn còn non vì tôi chưa có nhiều 
trải nghiệm để có thể “khôn” trong cách 
diễn. nhưng bù lại, có lẽ vai diễn lại có 
tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đối với 
diễn viên, mỗi vai diễn là một cơ hội để 
học hỏi, để phát triển về nghề. Và đây 
là một may mắn mà dương đã có được.

 Được biết, vai nguyệt Cầm 
trong nơi ẩn nấp bình yên cũng có 
nhiều cảnh quay nhạy cảm.  

những cảnh quay đó có làm khó  
thùy Dương?

Trong phim có khá nhiều cảnh quay 
nhạy cảm nhưng dương không cảm 
thấy quá khó vì cách xử lí kịch bản 
của đạo diễn giúp diễn viên rất nhiều. 
dương cảm thấy mọi thứ đều được 
làm nhẹ đi mà lại không hề mất đi tính 
hấp dẫn.

 xưa nay, khán giả màn ảnh 
nhỏ chỉ gặp thùy Dương trong hình 
ảnh người phụ nữ có khả năng chịu 
đựng, tốt tính nhưng khi bị phản bội 
hay gặp đường cùng thì có sự phản 
kháng rất mạnh mẽ. ngoài đời, cách 
bạn đối mặt với khó khăn trong cuộc 
sống thế nào?

Tính cách các nhân vật trong phim 
cũng khá giống với dương bên ngoài: 
dương cho rằng, đó cũng chỉ là một 
biểu hiện rất tự nhiên vì ai cũng vậy, 
hoàn cảnh khó khăn buộc chúng ta phải 
mạnh mẽ.

 tự nhận xét về bản thân, 
Dương có phải là kiểu người của  
công việc không? 

Thực ra, dương tự thấy mình là một 
người lười biếng, thích chơi hơn thích 
làm. nhưng việc đến tay thì phải làm 
thôi vì mình không làm thì sẽ không ai 
làm. dương vẫn luôn cân đối được thời 

gian dành cho công việc, cho gia đình 
và cho bản thân mình.

 hiện tại, mỗi ngày của bạn diễn 
ra như thế nào? phương châm sống 
của thùy Dương là gì?

hiện tại, dương biên chế chính thức 
tại nhà hát Kịch hà nội. ngoài ra, 
dương có làm thêm ở một công ty tư 
vấn về truyền thông, đồng thời theo học 
cao học ngành quản lí văn hoá. Trông 
thì bận thế thôi nhưng dương vẫn có 
thời gian đưa con gái đi chơi, vẫn đảm 
bảo được một năm đưa con gái đi du 
lịch một hai lần vào các dịp lễ, tết.

 theo học lớp trên đại học về 
quản lí văn hóa, lựa chọn đó hẳn có 
lí do khi mà công việc ở nhà hát, việc 
kinh doanh, rồi cuộc sống của một bà 
mẹ đơn thân đã vô cùng bận rộn?

Có rất nhiều người hỏi dương câu 
hỏi này. Mọi người thắc mắc không 
hiểu dương đi học để làm gì trong 
khi công việc đang quá bận. dương 
đi học để tranh thủ bổ sung kiến thức 
cho mình. Bởi càng làm nhiều, càng 
va chạm nhiều với xã hội thì càng 
thấy rằng lượng kiến thức mình có là 
không đủ.

 Lời góp ý nào đắt giá nhất mà 
khán giả đã dành cho thùy Dương?

Thực ra dương không có nhiều cơ 
hội giao lưu với khán giả. hơn nữa, 

diễn viên Thùy dương

ChÁy Với ĐaM Mê
mộT cô nàng xinh đẹp có được Tình yêu của cả hai anh em ruộT nhưng lại 
chẳng dễ chạm đến hạnh phúc. đó là nhân vậT nguyệT cầm Trong nơi ẩn 
nấp bình yên, vai diễn Tâm đắc mới nhấT của Thùy dương Trên màn ảnh 
nhỏ. cô chia sẻ câu chuyện phía sau vai diễn cũng như cuộc sống đơn 
Thân mạnh mẽ và lạc quan của mình. 
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dương nghĩ rằng, những khán giả 
yêu quý mình thì đôi khi họ lại bỏ qua 
cho mình một số lỗi diễn xuất. Còn 
những người thấy mình diễn không 
hay thì họ sẽ không xem, rất ít người 
góp ý thẳng với mình. Phải chăng, 
những lời góp ý đó đến từ chính khán 
giả là người thân và bạn bè đồng 
nghiệp. dương cho rằng, tốt nhất là 
đừng diễn mà hãy biến mình thành 
nhân vật và sống với nó trong mỗi bộ 
phim, mỗi vở diễn.

 Con gái của Dương đã tham 
gia đóng phim, bạn nghĩ gì khi con có 
niềm yêu thích với diễn xuất?

Bé Coca đã tham gia đóng phim, 
con rất yêu thích nghề diễn, ước mơ 
sau này sẽ trở thành diễn viên. Cá nhân 
dương thì không thích con theo nghiệp 
diễn vì rất vất vả thế nhưng dương sẽ 
không ngăn cản ước mơ hay sở thích 
của con nếu nó chính đáng.

 thùy Dương rất ít khi đóng 
phim truyền hình, lí do vì sao vậy?

dương làm mẹ đơn thân nên mọi 
công việc trong gia đình một tay mình 

gánh vác. dương làm nghệ thuật vì yêu 
thích, đam mê nhưng nếu đeo đuổi đam 
mê thì sẽ không đảm bảo cuộc sống. 
Chính vì vậy, ngoài nghề diễn, dương 
phải làm cả những công việc khác 
nữa để trang trải cuộc sống. nhưng 
quả thật, khi bước chân vào nghệ 
thuật thì không thể rút chân ra được, 
không làm thì sẽ nhớ ánh đèn, nhớ 
sân khấu nên dương luôn cố gắng để 

cân bằng giữa đam mê và cuộc sống. 
Công việc của dương hiện tại đang 
quá nhiều, chính vì vậy, dương không 
có nhiều thời gian để làm phim truyền 
hình mà chỉ có thể cố gắng sắp xếp để 
vẫn có thể cháy với đam mê trên  
sân khấu.

 Cảm ơn thùy Dương!
hiền nGuyên (Thực hiện)

Thùy Dương vai Nguyệt Cầm 
trong nơi ẩn nấp bình yên
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Mười hai cuốn sách cùng chủ đề 
về loài vật đã tạo thêm sự lựa chọn sách 
đọc cho thiếu nhi Việt nam.  
Sự đón nhận của độc giả có làm anh  
bất ngờ?

Thiếu nhi luôn thích dòng sách này 
nhưng khi những cuốn sách được phát 
hành thì tỉ lệ trẻ em và người lớn thích 
gần như nhau, 50/50. Thực chất, Kẹp hạt 
dẻ đã xuất bản mười ba cuốn nhưng trong 
đó có cuốn Sói và Bruce là hai cuốn tôi 
ghép lại thành một. Tôi dịch mười một 
trong số mười ba cuốn đó. Tôi không hề 
ngạc nhiên về sự đón nhận của khán giả, 
suy từ sở thích của tôi mà ra thôi. Một 
phần là tôi thích đọc sách về loài vật, phần 
nữa là từ sức sống của những cuốn sách, 
nếu mình dịch không tệ thì độc giả sẽ  
đón nhận. 

Khi lựa chọn dòng sách này, anh 
lo lắng điều gì nhất? 

Trên Facebook, rấT nhiều bố mẹ 
đã chia sẻ sự đồng cảm với 
những cuốn sách nhân văn do 
Tác giả vũ danh Tuấn dịch. họ 
mua sách, nuôi dưỡng Tình yêu 
sách cho con nhưng rồi chính 
họ cũng bị cuốn Theo những 
câu chuyện giàu cảm xúc về 
Thế giới loài vậT. với vũ danh 
Tuấn, để chuyển Tải Thành công 
câu chuyện Từ ngôn ngữ nước 
ngoài sang Tiếng việT, bí quyếT 
đơn giản là phải dịch bằng cả 
Trái Tim. 

DịCh giả làm việC 
BằNg Cả Trái Tim

vũ Danh Tuấn

Dịch giả Vũ Danh Tuấn

Tôi chỉ lo có ít thời gian vì tôi thích 
nhiều cuốn. Bởi để hoàn thành việc dịch 
một cuốn sách mất khá nhiều thời gian. 
Cuốn đầu tiên tôi dịch là Vua Gấu xám, 
mất nhiều thời gian nhất vì chưa quen. 
sau rồi cũng tùy. Ví dụ, có cuốn nhiều 
tiếng scotland hoặc tiếng anh cổ thì lâu 
hơn, phải mất hai tháng mới xong. nếu 
“cày” nhiệt tình thì chỉ khoảng hơn một 
tháng. Mọi người khá ngạc nhiên về tốc 
độ này, nhưng thực ra, trong cả series câu 
chuyện, từ lặp lại nhiều và một phần nữa 
là đã quen với văn phong tác giả. 

Sách của dịch giả Vũ Danh tuấn 
ngỡ như chỉ dành cho trẻ con nhưng 
nhiều người lớn lại say mê đọc. Đó còn 
là cầu nối giữa những tác phẩm với độc 
giả yêu động vật và thiên nhiên? 

Lôi cuốn trẻ đến với sách đã khó, 
với độc giả người lớn lại càng khó hơn. 
nhưng rõ ràng, dòng sách của chúng tôi 
đã có sự đồng hành của phụ huynh, con 
trẻ. người lớn xưa nay vẫn có nhiều thứ 
phải lo, nhiều thứ cần quan tâm, thời gian 
đọc sách đã hiếm, đọc sách của trẻ con thì 
hiếm hơn. Tôi vẫn thường đọc sách cho 
con gái vào mỗi buổi chiều đi làm về, con 
trai thì còn đọc nhiều hơn tôi. Thực ra, 
việc đó không quá khó như nhiều ông bố, 
bà mẹ vẫn nghĩ rằng không có thời gian 
sau cả ngày làm việc mệt... nếu thích chơi 
với trẻ con hơn uống bia thì việc này sẽ 
không khó và họ sẽ tìm  
đến sách. 

Vậy theo anh, người lớn tìm thấy 
điều gì trong những cuốn sách anh dịch? 
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người lớn có thể tìm thấy tuổi thơ, 
tìm thấy rất nhiều điều hay về thế giới 
động vật, thấy khoảng thời gian bình yên 
vì đề tài này lành lắm. Đặc biệt, khi con 
mình thích truyện nào đó mà bố mẹ cũng 
đọc rồi thì sẽ tìm được tiếng nói chung 
với con khi bàn với các con về các nhân 
vật trong truyện. Các bậc phụ huynh 
thường kêu ca là không có tiếng nói 
chung, không giao tiếp nổi với con mình, 
rằng con mình lớn nhanh quá... thì đây là 
một cách kéo gần hơn khoảng cách đó. 

Được biết, trước đây, anh làm 
nghề khác. Lối rẽ sang dịch và bán sách 
bắt đầu như thế nào? 

Tôi không nhớ rõ. Có lẽ đó là giọt 
nước cuối cùng của việc say mê đọc sách 
tiếng anh, thấy nhiều cuốn sách hay quá. 
Tôi vốn mê sách từ nhỏ, đặc biệt với hai 
dòng sách phiêu lưu và sách về loài vật. 
Lớn lên, nhận thấy những cuốn truyện về 
loài vật cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, 
thế là tôi làm thôi. 

Cuốn sách tâm đắc của anh? 
Tôi thích nhất cuốn Vua Gấu xám do 

tôi dịch. Đây là cuốn sách để lại nhiều 
ấn tượng, từ nội dung, văn phong, nhân 
vật, triết lí… Tôi thích cả cái tên sách. 
Còn sách do các dịch giả khác dịch thì tôi 
thích Mối tình đầu của napoleon. 

theo anh, khi dịch những tác 
phẩm văn học nước ngoài sang tiếng 
Việt, khó khăn nhất là gì? 

Tôi thấy khó khăn nhất là làm thế 
nào Việt hóa được cách xưng hô của các 
nhân vật, Việt hóa các thành ngữ, khẩu 
ngữ của văn nước ngoài. Theo tôi, muốn 
chinh phục trái tim ai đó thì ta phải làm 
việc bằng trái tim. Khi tôi làm tour du 
lịch, tôi làm bằng cả trái tim. Khi dịch 
sách, tôi cũng dịch bằng cả trái tim. 

Vốn là một chuyên viên công tác tại 
Bộ VH - TT - DL nhưng đam mê 
những chuyến đi, những vùng đất, 
yêu thích văn học nghệ thuật, say 
với những câu chuyện “nhặt nhạnh 
và tích cóp” được trên những chặng 
đường rong ruổi khiến Vũ Danh 
Tuấn chuyển sang làm du lịch và 
dịch sách. Hiện nay, anh đang quản 
lí một công ty du lịch. Anh cũng là 
người  sáng lập Công ty Kẹp hạt dẻ 
chuyên về sách thiếu nhi.

Những đầu sách do 
dịch giả Vũ Danh Tuấn dịch

Độc giả của Kẹp hạt dẻ dường như 
ngày càng mở rộng hơn? 

sách của chúng tôi bán chạy dù không 
hề rẻ. Không chỉ độc giả Thủ đô và các 
thành phố lớn mà lượng bạn đọc ở các 
khu vực khác mua sách cũng rất đông. 
Gần nhất, tôi đã được mời đến nói chuyện 
với  học sinh tại các trường ở Thanh hóa 
về những cuốn sách. Chẳng tự nhiên mà 
các học sinh “bò lê bò càng” đọc bộ sách 
này vào giờ ra chơi.

Anh có thể chia sẻ về kế hoạch mở 
rộng mạng lưới phát hành sách để đến 
với trẻ em nhiều hơn, hay đầu sách 
phong phú hơn? 

Việc phát hành tôi không ngại, còn 
làm sao để đầu sách phong phú thì rất cần 
thiết. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục động 
viên các bạn khác trong và ngoài nhóm 

Kẹp hạt dẻ cùng dịch. Ví dụ, chúng tôi đã 
thành công khi để thành viên của nhóm là 
Đặng Việt Vân hà dịch phần 2 của Lad, 
sau khi cuốn Kazan do hà dịch được đón 
nhận nồng nhiệt. ngoài ra, sắp tới, một 
bạn học cùng lớp, cùng nhóm với tôi cũng 
sẽ dịch thêm một cuốn. 

 Anh có muốn nói gì với độc giả về 
đợt sách sắp tới? 

Mùa hè tới, chúng tôi sẽ cho ra mắt bộ 
sách gồm bảy cuốn. hi vọng đó là những 
cuốn sách được nhiều người mong đợi. 
Tiết lộ thêm một chút, đợt sách này không 
hoàn toàn là sách về loài vật mà bắt đầu 
đan xen các đề tài khác mà các em hứng 
thú như phiêu lưu, mạo hiểm…. 

Cảm ơn anh! 

Thu hiền  (Thực hiện)
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XứNg daNH 
   bà hoàng

cho dù cái kếT gây 
sốc của lễ Trao 
giải oscar 2017 có 
làm ảnh hưởng 
đáng kể đến chiến 
Thắng bấT ngờ của 
bộ phim MoonLiGht 
Thì cũng không Thể 
ngăn cản Thực Tế 
rõ ràng: sự Trỗi 
dậy của “quyền lực 
đen” Trong làng 
giải Trí mỹ. mà hiện 
Tại, người đại diện 
xuấT sắc nhấT khó 
ai xứng đáng hơn 
viola davis.

Chỉ mang về tượng vàng oscar 
ở hạng mục dành cho Nữ diễn 
viên phụ xuất sắc nhất nhưng 
Viola davis lại là nhân vật 

tạo được dấu ấn mạnh mẽ hơn ai hết với 
bộ trang phục lọt vào danh sách đẹp nhất 
trên thảm đỏ, bài phát biểu làm hàng triệu 
khán giả theo dõi phải xúc động và điều 
quan trọng hơn là bà đã tạo nên bước 
ngoặt lịch sử đối với cộng đồng diễn viên 
da màu tại Mỹ. Viola davis trở thành nữ 

diễn viên gốc Phi đầu tiên đoạt được giải 
thưởng cao nhất của cả Emmy, Tony và 
oscar về diễn xuất. Trước đó, nghệ sĩ 
Whoopi Goldberg cũng đã lập nên chiến 
tích tương tự, tuy nhiên, giải thưởng Tony 
cho huyền thoại này lại thuộc hạng mục 
về sản xuất. 

Với oscar, có lẽ suốt mùa giải thưởng 
vừa qua người ta đã nghe đi nghe lại 
nhiều lời tán dương về Viola davis. Vai 
diễn của bà trong bộ phim Fences (Rào 
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cản) được nhận định thực chất thuộc 
hàng vai chính với đất diễn, sự tỏa sáng 
lấn át tất cả các nhân vật khác. Đặt bên 
cạnh Viola davis, các ứng cử viên đều 
trở nên lép vế. sự vinh danh, những tràng 
pháo tay không ngớt từ hàng trăm đồng 
nghiệp ngôi sao dành cho Viola davis 
là hoàn toàn xứng đáng không chỉ cho 
tài năng bà thể hiện ở Fences mà còn vì 
phong độ đỉnh cao, bước tiến phi thường 
mà nữ diễn viên này đã đạt được trong sự 
nghiệp. Xuất thân nghèo khó trong khu ổ 
chuột, lớn lên cùng nỗi ám ảnh thiếu thốn 
thức ăn và nước sạch nhưng Viola lại 
may mắn được ủng hộ để theo đuổi niềm 
đam mê nghệ thuật. sự phân biệt sắc tộc 
dù luôn đẩy các diễn viên gốc Phi vào thế 
yếu, khiến họ phải nỗ lực hơn, mất nhiều 
thời gian hơn thì tài năng thực sự vẫn 
có cơ hội để tỏa sáng. Trong vòng một 
thập kỉ gần đây, Viola davis đã sở hữu: 
3 đề cử oscar (nữ diễn viên da màu đầu 
tiên làm được điều này) với 1 lần chiến 
thắng, 1 giải Emmy, 1 Quả cầu vàng, 1 
giải Tony, 5 giải saG (một kỉ lục khác 
đối với diễn viên nữ gốc Phi)… danh 
sách sẽ còn kéo dài khi Viola đang đạt 

tới độ chín hoàn hảo cùng với sự trọng 
vọng, yêu mến từ các nhà làm phim 
cũng như công chúng. 

Cả phiên bản điện ảnh và kịch của 
Fences đã phủ đầy vinh quang cho Viola 
davis. Mặc dù vậy, nhắc đến tên tuổi nữ 
diễn viên kì cựu có phong thái, chất giọng 
đầy quyền lực, cuốn hút ấy, đa phần 
khán giả sẽ nhớ ngay đến vai nữ luật sư 
annalise Keating mà Viola davis thể 
hiện cực kì ấn tượng trong series phim 
truyền hình ăn khách How to Get Away 
with Murder (Lách luật). Thành công 
vang dội của bộ phim không những mang 
về tiếng vang lớn cho hãng aBC trong 
cuộc cạnh tranh về khán giả (thuộc nhóm 
đầu bảng trong danh sách phim ăn khách 

nhất của hãng aBC) mà còn tạo nên 
bước bứt phá ngoạn mục về giải thưởng. 
Trước khi có Viola davis, giải Emmy ở 
hạng mục dành cho nữ diễn viên chính 
xuất sắc nhất là đặc quyền dành riêng 
cho các ngôi sao da trắng. Mọi cố gắng 
suốt bao nhiêu năm lăn lộn với nghề của 
cộng đồng nghệ sĩ gốc Phi chỉ dừng lại 
ở vòng đề cử. Viola davis Bằng vai diễn 
vừa chính vừa tà, khiến người xem vừa 
nể, vừa sợ, đã phá tan rào cản cố hữu để 
lên ngôi một cách thuyết phục trong năm 
2015. Từ How to Get Away with Murder, 
Viola davis cũng cho thấy sự biến hóa 
ngoạn mục từ những nhân vật bị số phận 
thử thách, nhiều nước mắt sang hình ảnh 
bà chủ với uy lực, sức hút tuyệt đối từ tạo 
hình đến phong cách. aBC là hãng tiên 
phong trong việc xây dựng các nữ chính 
da màu như biểu tượng về thời trang. 
Tuy ở tuổi trung niên và không thực sự 
có lợi thế ngoại hình, dưới tài biến hóa 
của các stylist, nhân vật annalise Keating 
mà Viola davis thể hiện vẫn trở nên đầy 
quyến rũ với các trang phục thời thượng, 
kiểu tóc ngắn cá tính, lối hóa trang sắc 
sảo. How to Get Away with Murder vừa 
được hãng aBC đưa vào kế hoạch phát 
triển tiếp mùa thứ tư đồng thời tiếp tục 
dấy lên hi vọng Viola davis sẽ lại chiến 
thắng ở kì tranh giải Emmy vào mùa thu 
tới. Xét trong cục diện làng truyền hình 
Mỹ hiện nay, khả năng xuất hiện nhân vật 
“ngáng đường” là không nhiều. 

Bảo ChÂu

Cơ hội nào Cho 
viola Davis Để gia nhập 

Câu lạC bộ egoT?
Sau khi giành trọn bộ ba giải 
thưởng Oscar, Emmy và Tony, Viola 
Davis vẫn cần có thêm chiến thắng 
tại Grammy để chính thức có tên 
trong EGOT - câu lạc bộ dành cho 
nghệ sĩ xuất chúng nhất trên mọi 
lĩnh vực nghệ thuật. Chỉ rất ít 
người lập được kì tích này (danh 
sách thống kê ghi nhận chỉ có 12 
cái tên) trong đó có hai huyền thoại 
Audrey Hepburn và Whoopi 
Goldberg. Để có cơ hội giành giải 
Grammy, Viola Davis có thể tham 
gia với tư cách khách mời trong 
các sản phẩm âm nhạc, làm nhạc 
kịch… Grammy có rất nhiều hạng 
mục, đa dạng về thể thức xét giải, 
nên nếu thực sự quan tâm đến việc 
có tên trong CLB EGOT, Viola 
Davis sẽ không gặp quá nhiều khó 
khăn để hiện thực nhiệm vụ này.

Phong cách thời 
trang ấn tượng của 
Viola Davis trong 
phim How to Get 
Away with Murder

Viola Davis trong 
phim Fences
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yoo ah in
Bước sang tuổi 30, yoo ah in  là 

nam diễn viên có cá tính độc đáo và 
bản sắc riêng. Khả năng diễn xuất tuyệt 
vời của anh đã được chứng thực qua 
hàng loạt những vai diễn nổi tiếng như: 
chàng Moon Jae shin đầy tinh quái trong 
Seungkyungkwan Scandal (Chuyện tình 
ở seungkyungkwan), ông hoàng thời 
trang quyết đoán trong Fashion King 
(Ông hoàng thời trang), sau đó là vị vua 
đau đáu với tình yêu trong Tình sử Jang 
Ok Jung, thần đồng piano si tình trong 
Secret Love Affair (Tình yêu bị cấm 
đoán), một quân vương anh dũng trong 
Six Flying Dragons (Lục long tranh bá). 
Đặc biệt, vai kẻ thừa kế điên loạn trong 
Veteran (Chạy đâu cho thoát), bộ phim 
ăn khách nhất năm 2015 đồng thời  mang 
về cho anh giải nam diễn viên chính xuất 
sắc nhất. hơn một tháng sau khi Veteran  
công chiếu, yoo ah in lại khiến khán giả 
“tâm phục khẩu phục” khi vào vai sado, 

vị thái tử có cuộc đời đầy bi kịch trong bộ 
phim điện ảnh The Throne (Bi kịch triều 
đại). diễn xuất xuất thần của yoo ah in 
trong bộ phim này đã cho anh cơ hội được 
vinh danh tại deasang và rồng Xanh, hai 
lễ trao giải uy tín hàng đầu, được ví như 
oscar của điện ảnh hàn Quốc. nói về 
thành công, về danh hiệu cao quý nhất mà 
rồng Xanh dành tặng cho mình, yoo ah 
in tâm sự: “Tôi đã không lựa chọn đi trên 
một con đường dễ dàng, đó cũng không 
phải là con đường nhanh nhất để đạt được 
sự công nhận. nhưng nhờ có giải thưởng 
cao quý này, tôi cảm thấy mình đã không 
đi sai đường”.

Tham gia đóng phim từ khi mới 17 
tuổi, yooah in luôn thử sức với những 
dạng vai mới mẻ, nhiều thử thách, thậm 
chí còn kén người xem. Tuy nhiên, sau 13 
năm miệt mài cống hiến, anh được đánh 
giá là diễn viên trẻ nhất trong trường 
phái diễn viên thực lực. Trong tháng 3 
này yoo ah in sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ 
với Chicago Typewriter (Thế giới văn 
chương) bộ phim hài lãng mạn của đài 
Tvn. Vai diễn lần này của anh là một nhà 
văn trẻ với hàng loạt tác phẩm ăn khách. 
Cùng với ngoại hình vượt trội, anh trở 
thành thần tượng của giới trẻ. Tuy nhiên, 
bên trong se Joo là một con người nhút 

VT
Vvăn hóa

giải trí

Kim Go Eun

Yoo Ah In

Tuổi Trẻ 
  Tài Cao

mặc dù còn rấT Trẻ 
nhưng họ đã sở hữu hàng 
loạT những vai diễn 
“khủng”, những giải 
Thưởng danh giá khiến 
nhiều người ngưỡng mộ. 
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nhát, cộc cằn và chán ghét mọi thứ. 
Đóng cặp với anh là im soo Jung  trong 
vai bác sĩ thú y nổi tiếng và cũng là một 
tín đồ của văn học. Cô có lối sống thực 
tế và là anti-fan của se Joo. Chicago 
Typewriter là bộ phim truyền hình cuối 
cùng của yoo ah in trước khi lên đường 
nhập ngũ. Bộ phim được kì vọng là bom 
tấn tiếp theo của Tvn sau Goblin (yêu 
tinh) vừa kết thúc. 

kim go eun
Giản dị và đầy sức hút đó là những 

từ để miêu tả về Kim Go Eun, nữ diễn 
viên chính của Goblin (yêu tinh) - bộ 
phim truyền hình khuấy đảo toàn châu Á 
trong thời gian vừa qua. Khuôn mặt nhỏ 
nhắn, đôi mắt một mí cùng nụ cười tỏa 
nắng “ hôn thê của yêu tinh” nổi bật hẳn 
giữa những gương mặt diễn viên thiếu 
nét riêng như hiện nay. Cũng giống như 
yoo ah in, dù còn rất trẻ nhưng Kim Go 
Eun không hay lựa chọn những bộ phim 
thị trường để gây dựng tên tuổi. Thay vào 
đó, cô luôn muốn thử sức với những vai 
diễn khó, đòi hỏi khả năng diễn xuất cao, 
thậm chí còn không ngại nhận những vai 
diễn gây tranh cãi. 

năm 2012, Kim Go Eun tạo dấu ấn 
với tác phẩm 18+ A Muse (nàng thơ) của 
đạo diễn Jung il Woo. Phim xoay quanh 
câu chuyện tình ái của một nhà thơ già 
70 tuổi và cô nữ sinh 17 tuổi. Khi ra mắt, 
A Muse được đánh giá cao về mặt nghệ 
thuật nhưng cũng gây tranh cãi không ít 
vì cảnh giường chiếu táo bạo của Kim Go 
Eun. dẫu vậy, vai diễn này đã đem về cho 
Go Eun tới 9 giải diễn viên xuất sắc tại 
các lễ trao giải và liên hoan phim. Trong 
đó, có giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại 
rồng xanh lần thứ 33. Thành công ngay 
ở bộ phim đầu tay, Kim Go Eun trở thành 
gương mặt được nhiều đạo diễn săn đón 
nhưng cô quyết định dừng sự nghiệp diễn 
xuất 2 năm để hoàn thành việc học tại 
trường. năm 2014 Kim Go Eun quay trở 
lại với những dự án điện ảnh đình đám 
như Monster (Quái vật), Coin Locker 
Girl (Phố người hoa), Memories of The 
Sword (Mối thù phải trả). Vai cô gái bị 
bỏ rơi ở ga tàu điện ngầm trong bộ phim 
Coin Locker Girl đã giúp Kim Go Eun 
chinh phục cả những khán giả khó tính 
nhất. Bộ phim nhận được nhiều lời khen 

ngợi ở các liên hoan phim và được trình 
chiếu tại LhP Canes 2015.  Đầu năm 
2016, Kim Go Eun khiến nhiều người bất 
ngờ khi “vượt mặt” ngôi sao thần tượng 
hàng đầu xứ Kim chi, suzy để đảm nhận 
vai diễn hong seol trong Cheese in the 
Trap ( Bẫy tình yêu) và cuối năm là siêu 
phẩm Goblin. hai bộ phim đình đám này 
đã đưa tên tuổi của Kim Go Eun vang 
danh khắp châu Á. Cô trở thành tân binh 
xuất sắc nhất của điện ảnh hàn Quốc ở 
tuổi 24.

yeo Jin goo
Mới bước sang tuổi 20 nhưng yeo 

Jin Goo đã có 12 năm kinh nghiệm diễn 
xuất. Đóng phim từ năm 8 tuổi anh đã 
kịp sở hữu một loạt vai diễn lớn nhỏ cùng 
nhiều giải thưởng danh giá. Khán giả Việt 
nam biết tới yeo Jin Goo qua 
nhân vật  Lee Gang Mo hồi 
trẻ trong bộ phim Giant 
(Cuộc đời lớn ), vua Lee 
hwon thời trẻ trong 
Moon Embracing The 
Sun (Mặt trăng ôm mặt 
trời) han Jung-Woo lúc 
nhỏ trong Missing You 
(nhớ em). Thành công 
của những vai diễn này đã 
đưa yeo Jin Goo vào 
danh sách những 
sao nhí hot nhất 
xứ hàn. sự 
nghiệp diễn 
xuất xủa yeo 
Jin Goo sang 
một trang 
mới khi 
anh vào 
vai một 
cậu bé bị 
bắt cóc, 
sau đó 
được đào tạo 
thành sát thủ máu 
lạnh, trong bộ phim 
điện ảnh Hwayi: 
A Monster Boy 
(Cậu bé hwayi). 
Vai diễn gai góc 
này đã  giúp 
yeo Jin Goo 
chiến thắng 5 

trên 8 đề cử Best New Actor (nam diễn 
viên mới xuất sắc), mà đáng chú ý nhất là 
việc trở trở thành diễn viên trẻ nhất  được 
vinh danh tại rồng Xanh trong lịch sử lễ 
trao giải này. Tài năng của anh tiếp tục 
được khẳng định qua các bộ phim như: 
Shoot Me in the Heart (rung động từ 
trái tim), The Long Way Home (Đường 
về nhà)… Trong năm 2016, yeo Jin Goo 
trở lại màn ảnh nhỏ đầy ấn tượng với bộ 
phim Jackpot (Con bạc hoàng gia) trên 
đài sBs. sắp tới đây yeo Jin Goo sẽ 
cùng nam diễn viên gạo cội Lee Jung Jae, 
khuấy đảo phòng vé xứ hàn qua bộ phim 
Opposition Forces (Lực lượng đối lập). 
Đây là dự án điện ảnh rất được chờ đợi 
trong năm 2017 của đạo diễn Jeong yoon 
Cheol, kể về giai đoạn những năm 1592 
khi nhật Bản xâm chiếm hàn Quốc, Thái 

tử Gwanghae, do yeo Jin Goo thủ 
vai, đứng lên đấu tranh để bảo vệ 
Joseon khi vua seonjo trốn sang 
Minh triều ở Trung Quốc.

Với gương mặt góc cạnh, 
giọng nói đầy nam tính, cộng với 
kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, 

yeo Jin Goo không chỉ là diễn 
viên được giới chuyên 

môn đánh giá cao 
mà còn được khán 
giả vô cùng yêu 
mến. Ước mơ 
hồi nhỏ là trở 
thành một nhà 
văn, nhưng 
giờ đây diễn 
xuất đã trở 
thành niềm 
đam mê 
không thể 

từ bỏ của 
yeo Jin Goo. 

“Tôi chưa từng hối 
hận khi bước chân vào 
con đường diễn xuất 
và tôi cũng chưa từng 
suy nghĩ rằng tại sao 
tôi lại lựa chọn nó”, 
nam diễn viên  
chia sẻ.

Bảo anh

Yeo Jin Goo
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VT
Vsách

mới

nhà sách nhã nam gửi tặng độc giả Tạp chí truyền hình 2 cuốn/đầu sách. Để nhận 
sách, độc giả hãy gửi thông tin về địa chỉ Tòa soạn Tạp chí Th, 43 nguyễn Chí Thanh, 

hà nội. (bạn hãy ghi rõ mình muốn được tặng cuốn sách nào).

Chim én và amazon
Thà chết chìm còn hơn làm thằng ngốc

Nếu không ngốc thì đâu có chìm.

Bức điện của bố chỉ vỏn 
vẹn hai dòng. Thế nghĩa là 

gì nhỉ? Có phải lũ trẻ đã được 
bố ngầm cho phép cắm trại 
trên hoang đảo? Có phải chúng 
sắp được tự do nhóm lửa dựng 
lều, câu cá nấu cơm, lên hải 
trình, lập hải đồ, căng buồm 
tung hoành ngang dọc, sống 
đời sống của những nhà thám 
hiểm thực thụ? Cả lũ tha hồ 
háo hức, chộn rộn trước viễn 
cảnh quá đỗi huy hoàng ấy. 

Trong giấc mơ hoang đường nhất, chẳng đứa nào ngờ rằng 
kẻ thù đang đợi chúng ngoài kia và không chỉ có một…

 Chim Én và Amazon như những cánh buồm dong ta 
trở về với cái thời mà trẻ con hồn nhiên hơn, vô tư hơn, 
còn cuộc sống và cả thế giới thì sao trong lành và đầy rẫy 
những trò phiêu lưu. ngợi ca quyền năng của trí tưởng 
tượng và hấp lực bất diệt của thế giới tự nhiên, cuốn sách 
này, vì thế, thật gần với một điều kì diệu.

Dị Chủng

Bác sĩ Ephraim Goodweather chẳng muốn gì hơn một 
kì nghỉ cuối tuần với con trai mình. Thế nhưng, khi 

được gọi đến điều tra về một chiếc máy bay đột nhiên 
ngưng hoạt động sau vài phút 
hạ cánh, thế giới của anh 
bỗng chốc đảo lộn. Giờ đây, 
anh phải đối mặt với một 
chủng loài cổ xưa nhăm nhe 
trỗi dậy thôn tính trái đất. 
Một trận đại dịch có thể tiêu 
diệt toàn bộ loài người.

Được xuất bản lần đầu 
năm 2009 và chuyển thể 
thành series phim truyền hình 
ăn khách năm 2014, Dị chủng 
không những đã trả lại cho 
những sinh vật bóng đêm 

chất kinh dị, vốn bị biến tấu và lãng mạn hóa quá mức 
những năm gần đây, mà còn giúp khôi phục lại một tượng 
đài của loài ác quỷ khát máu nhất trong những cơn ác 
mộng của con người.

Cô gái Trên Trăng

Cô gái trên trăng là tập thơ đầu tay của cô bé gốc Việt 
8 tuổi đáng yêu. Cô bé nói chuyện với con mèo, với 

cái cây, cầu vồng… với cả người ngoài hành tinh trốn 
dưới gầm giường. Cô chăm sóc cô em gái nhỏ và cả con 
lừa Molly 
thích ăn cỏ 
tháng năm. 
Đôi lúc cô 
bé phấn 
khích như 
mùi thơm 
của trứng 
bác trên 
bánh mì mới 
nướng, lúc 
lại buồn thiu 
như cơm 
nát. Thơ 
của Bông 
an trong sáng nhưng không hề ngây ngô. Vốn từ của bé 
phong phú, ngữ pháp chuẩn xác. Tập thơ có minh họa của 
họa sĩ Đặng hồng Quân và phần dịch tiếng Việt của nhà 
thơ nhã Thuyên.

Chuyến Du hành kì lạ Của ngài DalDry
 Luân Đôn, 1950
sau lời tiên đoán đầy 

bí hiểm của bà thầy bói 
tại Brighton, alice quyết 
định từ bỏ cuộc sống bình 
lặng để lên đường với 
người hàng xóm cùng 
tầng, ngài daldry, khởi 
đầu một hành trình đầy kì 
lạ. Và rồi hạnh phúc được 
tìm thấy ở chính nơi ít ai 
ngờ tới nhất...

 hồi hộp, ám ảnh, 
giằng xé, nhưng cũng 
đầy chất thơ cùng cảm giác êm đềm từ những kí ức mùi 
hương, tất cả những cảm xúc ấy hòa trộn tạo nên một 
trong những tiểu thuyết được coi là xuất sắc nhất của 
Marc Levy.
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sau thời hoàng 
kim của những 
tên tuổi đình đám 
như: Survivor 

(sống sót), The Voice 
(Giọng hát hay), Idol 
(Thần tượng âm nhạc), 
MasterChef  (Vua đầu 
bếp)…, có lẽ đã lâu rồi 
khán giả không còn cảm 
giác hào hứng với một chương trình 
truyền hình thực tế nào. Thậm chí, theo 
lời nhận xét đầy bi quan của Giám đốc 
nghiên cứu format Kate Phillips (kênh 
truyền hình quốc tế BBC Worldwide) 
thì, “rất nhiều cuộc thi không khác nào 
thảm họa truyền hình”. sự thiếu vắng 
những format đột phá đã thực sự trở 
thành một bài toán nan giải với lĩnh vực 
truyền hình thực tế. 

Tờ dailymail đã gọi năm 2016 là 
một năm “ngắc ngoải” của truyền hình 
thực tế. Một thống kê tại anh cho thấy, 
chương trình The Apprentice (người 
tập sự) đã mất hàng triệu khán giả mỗi 
năm, kể từ 2015. Lượng người xem Big 
Brother (người giấu mặt) mùa thứ 16 
trung bình chỉ dao động trong khoảng 

1,5 triệu người, một phần tư so với mùa 
thứ 3. những ngôi sao vụt sáng trong 
thời gian qua như The Great British 
Bake Off (nghệ thuật nướng bánh 
Vương quốc anh) được ví giống như 
một thứ “của hiếm” của truyền hình 
thực tế.

Thế nhưng, sự xuất hiện một nhân tố 
hoàn toàn mới đã góp phần làm thay đổi 
cục diện của lĩnh vực truyền hình thực 
tế. nổi lên như một “ông lớn” cung cấp 
truyền hình trực tuyến, netflix đã không 
dừng lại ở những thành công trong hai 
ba năm trở lại đây. Truyền hình thực tế 
là mục tiêu mới mà hãng kinh doanh 
này đưa vào tầm ngắm từ năm 2017.

Cuộc thi truyền hình thực tế đầu tiên 
mà netflix sản xuất ra lò với tên gọi 
Ultimate Beastmaster (Tạm dịch: người 

hùng cuối cùng), với sự tham gia của 
người chơi và người dẫn chương trình từ 
6 quốc gia khác nhau gồm: Mỹ, Brazil, 
hàn Quốc, Mexico, Đức, nhật Bản. Đến 
với cuộc thi, thí sinh cùng tranh tài để 
chinh phục quãng đường dài 200m gồm 
rất nhiều chướng ngại vật. 

Với Ultimate Beastmaster, nhà sản 
xuất netflix đặt kì vọng chinh phục 
lĩnh vực truyền hình thực tế trên toàn 
thế giới. ngôi sao của Brooklyn Nine-
Nine (Cảnh sát Brooklyn) Terry Crews 
và người dẫn chương trình Fox sports 
Charissa Thompson (MC trong phiên 
bản dành cho khán giả Mỹ) chia sẻ: 
“Chúng tôi tin rằng, cách sản xuất mới 
mẻ này sẽ đem đến một luồng sinh khí 
mới cho ngành công nghiệp sản xuất 
chương trình truyền hình thực tế”. david 
Broome, nhà sản xuất chương trình The 
Biggest Loser hào hứng: “Không chỉ là 
cuộc thi truyền hình thực tế đầu tiên của 
netflix, Beastmaster còn là một trò chơi 
liên tỉnh được sản xuất dựa trên những 
thiết kế sáng tạo dành riêng cho một 
hãng truyền hình vươn tầm toàn cầu như 
netflix”.

Ultimate Beastmaster chính thức ra 
mắt khán giả từ ngày 24/2. hãng netflix 

nGã rẽ Mới 
của truyền hình thực tế

sự xuấT hiện của mộT cuộc Thi 
Truyền hình Thực Tế do hãng 

dịch vụ Truyền hình Trực Tuyến 
neTFlix sản xuấT lần đầu Tiên đã 
đem đến luồng sinh khí mới cho 
Thị Trường Truyền hình Thực Tế 
vốn đang rơi vào Tình Trạng bão 

hòa và xuống dốc.

Chương trình Survivor

VT
V hồ sơ

truyền hình

Chương trình The Voice Mỹ
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cũng đồng thời sản xuất sáu phiên bản 
chương trình khác nhau để phù hợp với 
khán giả của 6 quốc gia có người chơi 
tham gia. người xem sẽ được theo dõi 
cùng một nhóm thí sinh tranh tài, nhưng 
ở mỗi phiên bản có thí sinh của từng 
quốc gia tham gia sẽ có bình luận viên 
riêng cho quốc gia đó. “Khán giả ở từng 
quốc gia sẽ cảm thấy như đang tham gia 
một hành trình riêng của mình”, Broome 
nhấn mạnh.

Chỉ cách đây vài năm, Ultimate 
Beastmaster chắc chắn là một chương 
trình “bất khả thi” với một hãng dịch 
vụ trực tuyến như netflix. Từ sau khi 
vươn sang thị trường Canada năm 2010, 
netflix chính thức trở thành một nhà 
cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến 
mang tầm quốc tế từ tháng 1/2016. hiện 
nay, hãng đã có mặt tại 130 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. 

Với hơn một nửa trong tổng số thuê 
bao 93,8 triệu tại Mỹ, áp lực mở rộng 
thị phần netflix ra thị trường ngoài Mỹ 
không hề đơn giản. hiện nay, thế mạnh 
của netflix vẫn là những chương trình 
nội dung gốc có kịch bản. “Khi netflix 
mở rộng ra hơn 190 quốc gia, chúng 
tôi mới thấy được khán giả luôn mong 
muốn được kết nối với người xem trên 
khắp toàn cầu nhưng vẫn muốn được 

thưởng thức nội dung gần gũi với bản 
địa”, ông Ted sarandos - Giám đốc nội 
dung của netflix cho biết. 

sự dịch chuyển cách thức xem 
truyền hình đang diễn ra mạnh mẽ ở 
hai bờ Đại Tây dương, nơi có hai thị 
trường truyền hình sôi động nhất thế 
giới là Mỹ và anh. Chính vì vậy, chiến 
lược vươn ra toàn cầu của netflix được 
đưa ra khi hãng này phải đối mặt với sự 
cạnh tranh ngày càng khốc liệt không 
chỉ từ các nhà cung cấp truyền hình 
địa phương mà còn từ các đối thủ trực 
tuyến lớn như amazon (ra mắt dịch vụ 
video online tại hơn 200 quốc gia từ 
tháng 12/2016), hay các dịch vụ hulu, 
BBC iPlayer, iTV hub… 

Các chương trình được bản địa 
hóa như Ultimate Beastmaster là một 
trong những nỗ lực để netflix hiện 
thực hóa ước mơ “trở thành bá chủ 
truyền hình trực tuyến”. Trên cương 
vị của một người sản xuất kì cựu, ông 
david Broome cho rằng, đây là bước 
tiến lớn của truyền hình thực tế, địa hạt 
đã bị thống trị một thời gian dài bởi 
những chương trình như Survivor hay 
The Voice... Broome cũng ví Ultimate 
Beastmaster giống như một chương 
trình mang dáng dấp điện ảnh ở thể loại 
truyền hình thực tế.

Quy mô không hề nhỏ với 108 người 
chơi, 60 tập thi, ngân sách dành cho 
Ultimate Beastmaster của netflix vượt 
trội với những chương trình có tầm. 
Mặc dù mùa đầu tiên của chương trình 
mới hoàn tất nhưng nhà sản xuất tiết 
lộ đã đặt hàng xong mùa thứ 2 với sự 
tham gia của người chơi đến từ nhiều 
quốc gia khác. “Luôn luôn làm mới 
-  đó là tôn chỉ của netflix”, Broome tự 
hào nói.

Một câu hỏi đặt ra là, liệu khán giả 
Mỹ, Đức hay nhật có cảm thấy hài lòng 
với Ultimate Beastmaster. Ông Michael 
nathanson, nhà phân tích của công ty 
Moffettnathanson cho rằng: “netflix 
đang dấn thân vào những bước đi có 
phần mạo hiểm. Tuy nhiên, càng khuếch 
trương thương hiệu tại nhiều quốc gia 
thì khả năng thành công của họ càng 
lớn”. năm 2017, trong ngân sách dự chi 
6 tỉ usd cho sản xuất nội dung, netflix 
dự định tiếp tục sản xuất thêm khoảng 
20 chương trình truyền hình thực tế 
không kịch bản. Bất kể là thành công 
hay thất bại, netflix vẫn là đơn vị tiên 
phong trong việc khai phá hướng đi mới 
cho truyền hình thực tế.

diệP Chi  
(Theo Dailymail, Hollywood Reporter)

Chương trình The Great British Bake off
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 VtV và tbS đang tiếp tục mang 
đến cho khán giả series sắc màu nhật 
bản mùa 2 với chủ đề hương vị nhật 
bản. Là người tổ chức sản xuất kiêm 
đạo diễn của chương trình, chị có thể 
giới thiệu để khán giả hiểu rõ hơn về sự 
khác biệt của mùa 2 so với mùa 1?

Sắc màu Nhật Bản mùa 2 tập trung 
vào nguyên liệu ẩm thực của nhật Bản 
thông qua phản ánh cách khai thác, đánh 
bắt, nuôi trồng cho đến thu hoạch, chế 
biến món ăn theo cách truyền thống của 
người nhật. Để truyển tải được những 
thông điệp đó một cách chân thực nhất, 
ekip đã lựa chọn hình thức trải nghiệm 
thực tế. Vì điểm đặc biệt của mùa 2 đó 
là sự giao lưu ẩm thực giữa hai nước 
nên chúng tôi quyết định có thêm phần 
kết hợp các nguyên liệu do nhân vật trải 
nghiệm thu hoạch, đánh bắt tại nhật với 
nguyên liệu ẩm thực Việt nam, chế biến 
theo công thức nấu ăn của người Việt để 
tạo ra một món ăn mới giới thiệu tới khán 
giả. Một điểm khác biệt nữa ở Sắc màu 
Nhật Bản mùa 2,  chương trình còn có sự 
tham gia của nhiều nhân vật trải nghiệm 
thực tế là người nhật và người Việt nam 
đang sống, học tập và làm việc tại  
nhật Bản.

 Với sắc màu nhật bản 2, chương 
trình sẽ đưa khán giả tham quan những 
địa phương nào của xứ sở Mặt trời 
mọc? trong hành trình đó những món 
ăn nào đã được  ekip thực hiện chọn lựa 
giới thiệu?

hành trình Sắc màu Nhật Bản mùa 2 
đi qua 7 tỉnh của nhật Bản gồm: niigata, 
ibaraki, Kanagawa, shizuoka ở đảo 
honshu và các tỉnh Kagoshima, oita, 

Fukuoka ở đảo Kyushu. Ở niigata, chúng 
tôi chọn giới thiệu các món ăn từ cá hồi, 
trong đó có các món làm từ cá hồi khô. 
Tại đây, khán giả có cơ hội xem các ngư 
dân đánh bắt cá hồi trên sông theo cách 
truyền thống và trải nghiệm việc thụ tinh 
nhân tạo cho trứng cá hồi. sau đó, chúng 
tôi xuống tỉnh nông nghiệp ibaraki để 
giới thiệu món ăn từ khoai lang và natto. 
Tôi đặc biệt ấn tượng với món natto (đậu 
tương lên men). Món này khá khó ăn 
nhưng lại có tác dụng rất tốt cho sức khỏe 
con người. Ở Kanagawa và shizuoka thì 
có hai món ăn từ cá và tôm biển rất quen 
thuộc với người nhật đó là cá shirasu 
trắng, nhỏ xíu và sakura ebi cũng bé xíu 
mà người Việt mình quen gọi là tôm hồng 
hoặc tép hồng. Với các món cá, tôm biển, 
người nhật đặc biệt rất thích ăn sống với 
cơm trắng vì có rất nhiều dinh dưỡng.

Ở Kagoshima, món ăn được giới 
thiệu là cá Kampachi. Thịt cá Kampachi 
rất nạc và thơm, thường được ăn sống 
kiểu sashimi. Đặc sản của oita lại là trái 
Kabosu to như quả cam nhưng có vị chua 
nên người dân ở oita dùng hàng ngày 
thay cho chanh. 10 quả Kabosu thì có giá 

khoảng 20 ngàn đồng trong khi đó 10 quả 
chanh giá khoảng 200 ngàn đồng ở nhật. 
Thế nên, trái Kabosu được coi là sự thay 
thế hoàn hảo cho chanh và thậm chí còn 
được dùng phổ biến và trong phần lớn 
các món ăn ở nhật. Ở Fukuoka, chúng 
tôi lại giới thiệu cách chế biến món ăn từ 
hàu. nói chung, nếu xem đủ 8 tập chương 
trình Sắc màu Nhật Bản 2, khán giả có 
thể hiểu thêm về các đặc sản của các tỉnh 
ở nhật, ngoài những món quen thuộc như 
sushi, ramen hay udon. 

  như chị vừa nói, một trong 
những nét đặc sắc trong smnb mùa 2 
là sự kết hợp nguyên liệu nhật với món 
ăn Việt. trong quá trrình thực hiện nội 
dung này, ekip làm phim có gặp phải 
“rắc rối” gì không? theo chị, món ăn 
nào trong 8 tập phim mang tới cho khán 
giả nhiều bất ngờ nhất?

Việc kết hợp nguyên liệu nhật với 
công thức làm món ăn Việt là ý tưởng vô 
cùng thú vị, đòi hỏi sự sáng tạo pha chút 
mạo hiểm. Khó khăn lớn nhất là ekip 
bên nhật không thể hình dung ra món 
ăn sẽ như thế nào; còn phía Việt nam thì 
phải tìm ra món gì vừa giúp những “đầu 

Đạo diễn nguyễn Minh hà

Thêm một  
sắc màu giao lưu

“Trong SắC Màu nhật bản 2, bên 
cạnh những món ngon mang 
đậm hương vị xứ sở mặT Trời 

mọc, những người làm chương 
Trình còn Tìm cách kếT hợp các 
nguyên liệu nhậT bản và phong 
cách chế biến của ẩm Thực việT. 
như mộT bức Tranh sống động, 
chương Trình đã góp Thêm sắc 
màu giao lưu ý nghĩa giữa hai 

đấT nước”- đạo diễn nguyễn 
minh hà, ban hợp Tác quốc Tế, 

đài Thvn chia sẻ.

Đạo diễn Minh Hà (áo đỏ) 
trao đổi với MC  

Danh Tùng về cảnh quay

VT
VĐối 

thoại
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bếp” nghiệp dư của chương trình có thể 
đáp ứng thời gian ghi hình mà vẫn đảm 
bảo ngon, hấp dẫn. Cũng may, ở nhật có 
các cửa hàng tiện lợi mở 24/24 và hàng 
hóa khá phong phú nên việc lựa chọn 
các nguyên liệu của Việt nam để kết 
hợp cũng không phải là quá khó. Một 
số những nguyên liệu cơ bản như nước 
mắm, chanh, ớt quả… chúng tôi đã kì 
công mang sang từ trước nên khi chế 
biến luôn đảm bảo tạo ra được mùi vị 
món ăn Việt. 

 Sau khi hoàn thành sắc màu 
nhật bản 1, chị từng chia sẻ rằng, lúc 
đầu, sự phối hợp giữa hai ekip sản xuất 
của VtV với tbS chưa ăn ý lắm vì còn 
có khác biệt về cách nhìn nhận vấn đề 

và rào cản ngôn ngữ. Vấn đề này đã 
được giải quyết ở mùa 2 như thế nào? 
Điều đó mang đến cho chị những kinh 
nghiệm gì trong việc hợp tác quốc tế?

Đúng là khi hợp tác làm Sắc màu 
Nhật Bản 1, cả ekip của VTV và TBs còn 
có nhiều bỡ ngỡ. Đặc biệt ekip của VTV 
phải làm quen với phong cách làm việc tỉ 
mỉ, chi tiết, khả năng làm việc với cường 
độ cao, tính kỉ luật của phía nhật. ngôn 
ngữ cũng quyết định rất nhiều do việc 
ghi hình hiện trường ở nhật đều phải phụ 
thuộc vào phiên dịch. rút kinh nghiệm, 
năm nay chúng tôi chuẩn bị kĩ càng hơn 
trước khi đi quay ở nhật Bản. Ở mùa 
2, phía nhật cũng rút kinh nghiệm, tôn 
trọng ý kiến của ekip Việt nam và hỗ trợ 
chúng tôi tối đa trong quá trình làm phim. 
Cuối cùng, điều tôi muốn nói trong hợp 
tác quốc tế để hiệu quả và thành công, 
các bên phải kiên nhẫn, tôn trọng đối tác, 
biết lắng nghe, chia sẻ ý kiến mang tính 
xây dựng và hướng tới mục đích chung 
là có sản phẩm truyền hình hấp dẫn phục 
vụ khán giả. Được làm việc với các bạn 

nhật Bản, chúng tôi học được nhiều từ 
cách tổ chức sản xuất bởi họ luôn có các 
kế hoạch dự phòng nên dù thế nào thì 
đoàn vẫn có thể chủ động và làm việc 
hiệu quả. 

 Có thể thấy, thông qua ẩm thực, 
sắc màu nhật bản 2 đã thêm một sắc 
màu giao lưu đầy ý nghĩa khi mang đến 
cho khán giả xem truyền hình một góc 
khám phá mới về đất nước Mặt trời mọc. 
Với thành công này, ekip thực hiện có kế 
hoạch và ý tưởng gì cho mùa 3 chưa? 

Tôi rất thích khía cạnh giao lưu trong 
Sắc màu Nhật Bản mùa 2 này. Có thể 

nói, giao lưu ẩm thực đã giúp người nhật 
và người Việt gần nhau hơn bởi hai bên 
đều thấy được những nét tương đồng thú 
vị trong văn hóa ẩm thực của nhau. Các 
món ăn với hương vị đặc trưng của Việt 
nam và nhật Bản được thực hiện trong 
chương trình Sắc màu Nhật Bản 2 hiện 
lên đa sắc màu, phong phú, hấp dẫn và rất 
thú vị. ngoài ra, trong quá trình thực hiện 
chương trình, chúng tôi được gặp những 
người Việt nam sống tại nhật. họ là 
những du học sinh, những chủ nhà hàng 
lâu năm và cả những người làm công việc 
khác nhau tại nhật. họ đều để lại cho tôi 
ấn tượng, đó là phong cách làm việc cần 
mẫn, chỉn chu giống người nhật nhưng 
rất yêu Việt nam, yêu ẩm thực Việt nam 
và luôn hướng về quê hương, Tổ quốc. 
Đây cũng là đề tài chúng tôi ấp ủ thực 
hiện trong Sắc màu Nhật Bản mùa 3.

 Cảm ơn chị!
yến TranG (Thực hiện)

Danh Tùng tham gia trải nghiệm  
chế biến món ăn cùng người dân địa phương

Ghi hình chế biến cá hồi ở Kagoshima

2 MC của chương trình giới thiệu nhân vật biểu 
tượng của tỉnh Ibaraki

Đoàn làm phim tại tỉnh Kanakawa
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8 Tập phim SắC Màu nhật bản 
mùa 2 không chỉ giới Thiệu 

những néT Tinh Tế Trong ẩm 
Thực của xứ phù Tang nhằm 

giới Thiệu loại hình du lịch ẩm 
Thực đặc sắc của nhậT bản. để 
làm được điều này, ekip Thực 

hiện đã phải chuẩn bị công 
phu và Thực hiện những cảnh 

ghi hình kì công như Thế nào? 
chia sẻ của những người làm 

chương Trình sẽ mang đến cho 
khán giả Thêm nhiều  

Thông Tin Thú vị.

Làm thế nào để những người 
yêu đất nước Mặt trời mọc 
thích thú khám phá những 
món ăn cũng như những địa 

danh mà Sắc màu Nhật Bản 2 giới thiệu 
trong mỗi tập phim? hành trình Hương 
vị Nhật Bản trong series Sắc màu Nhật 
Bản do hai đài truyền hình VTV và TBs 
hợp tác sản xuất được bắt đầu với câu 
hỏi như vậy nhằm mục đích giúp khán 
giả có thể tìm hiểu một cách cặn kẽ, sâu 
sát, thực tế nhất.

Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm mới 
thấy, format trải nghiệm thực tế mà ekip 
thực hiện lựa chọn cho mùa 2 này tuy 
thú vị nhưng cũng khá mạo hiểm. Thú 
vị vì chương trình sẽ mang đến những 
cảm giác rất thật giống như truyền hình 
trực tiếp cho người xem nhưng lại mạo 
hiểm bởi bản thân người thực hiện 
không biết những món ăn mang tính 
kết hợp đó có thành công hay không. 
hơn nữa, việc chuẩn bị nấu nướng tại 
các nhà hàng bởi các đầu bếp cả chuyên 
nghiệp lẫn nghiệp dư và các nhân vật 
tham gia trải nghiệm cũng cần được 
tính toán rất kĩ. Việc ghi hình ở nhà 
hàng phần lớn thực hiện vào các buổi 
chiều lúc nhà hàng vắng khách. nếu đặt 
thời gian từ 2h đến 5h chiều thì đúng 5h 
phải kết thúc, nếu ghi hình quá 5 phút 
thì nhà hàng có thể từ chối cho mượn 
địa điểm thêm giờ. Trong những tình 
huống như vậy, cho dù ekip thực hiện 
đề nghị trả thêm tiền để thêm thời gian 
thì cũng khó được chấp nhận bởi người 
nhật không có thói quen làm việc mà 
không có kế hoạch. 

Quay phim ở nơi có nhiều du khách 
thì lại càng khó vì mỗi khi có du khách 
đi qua cả đoàn phải chủ động ngừng 
quay và nói lời xin lỗi vì với người 
nhật, khách hàng ở mọi nơi, mọi lúc 
đều được ưu tiên, tránh bị làm phiền. 
Ở Kanagawa, khi đoàn ở trong siêu thị 
đang quay cảnh dẫn của MC danh Tùng 
thì có một cậu bé tầm 8 tuổi cứ đứng 
xem hàng hóa ngay bên cạnh Tùng. 
Cả đoàn đành dừng lại chờ cậu bé xem 
xong hàng tự rời đi thì mới tiếp tục 
quay. Ở ibaraki, khi tham quan tượng 
Phật bằng đồng cao nhất thế giới ở tỉnh 
ibaraki, đoàn đi đến đâu, lên tầng nào 
trong tượng Phật lại phải xách theo dép, 
máy móc không để vướng lối đi, MC 
và đạo diễn thì thầm nói nhỏ, đủ nghe. 
Khi có du khách tới thì cả đoàn phải hết 
sức trật tự để các du khách không cảm 
thấy bị làm phiền và phải chờ cho họ 
đi rồi thì đoàn mới tiếp tục quay. Thế 
nên, các cảnh quay ở đây tuy không cần 
nhiều nhưng phải thực hiện nửa ngày 
mới xong. 

Tiết lộ sự cầu kì
sau những cảnh quay

VT
Vphía sau

màn hình

Các món ăn được chuẩn bị cầu kì trong khoảng nửa ngày tại khu khoáng nóng Myoban Onsen, thành phố Beppu, tỉnh Oita.
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Trong chuyến đi lần này, ekip làm 
phim Sắc màu Nhật Bản chủ yếu sử 
dụng phương tiện công cộng và phối 
hợp rất nhiều loại phương tiện như máy 
bay, tàu nhanh shinkasen, tàu thường, 
tàu điện ngầm để di chuyển. Chính vì 
thế, công tác tổ chức giữa Việt nam và 
nhật Bản càng phải chi tiết và chặt chẽ 
vì còn nhiều đồ đạc, lỉnh kỉnh đi theo. 
Đặc biệt, các bên không chỉ phải tuân 
thủ chặt chẽ về giờ giấc, mà còn phải 
hiểu rõ kịch bản; các nhân vật tham gia 
trải nghiệm phải diễn rất tập trung để 
kịp tiến độ. 

Tổng thời gian quay ở nhật là 18 
ngày thì có đến 8 ngày là di chuyển. 
Tính ra có tỉnh ở hai 
ngày, có tỉnh chỉ ở 
một ngày nên các 
công tác chuẩn bị rất 
gấp gáp. Ekip thực 
hiện thường tranh 
thủ họp đoàn và với 
đài địa phương vào 
cuối mỗi ngày di 
chuyển, nhiều lúc 
phải tranh thủ họp 
và ăn tối luôn để 
tiết kiệm thời gian 
và sáng sớm hôm 
sau ghi hình thì mỗi người sẵn sàng 
vào vị trí của mình. Thời tiết khi đó 
cũng không chiều lòng người. Đoàn 
làm phim cứ đi đến đâu là mưa đến đó. 
Vì thế, kế hoạch phải liên tục đổi với 
những cảnh phải quay ở ngoài trời. Đặc 
biệt, trong các cảnh hình chào kết sau 
8 tập của danh Tùng tại Fukuoka. Trời 
mưa tầm tã từ hôm trước khiến ekip hết 
sức sốt ruột. Cả đoàn tính toán các kế 
hoạch, sau khi xem thời tiết thì quyết 
định 2h chiều ngày cuối cùng sẽ phải 
có mặt tại nơi có thể nhìn toàn cảnh 
thành phố. danh Tùng phải tập nói thật 
trôi chảy những gì cần nói rồi đợi nắng 
hửng lên là tác nghiệp ngay. hôm đó 
gió rất to. Cả đoàn sẵn sàng vào vị trí 
nín thở chờ đợi từng đám mây đen bị 
gió xua đi để mặt trời ló dạng. Và khi 
mặt trời vừa ló ra, danh Tùng dẫn được 
đúng 30 giây thì mây đen lại che mặt 
trời. Đó cũng là shot hình duy nhất và 
cuối cùng mà ekip có được ánh sáng tự 

nhiên giúp thành phố Fukuoka hiện lên 
rõ nét sau lưng MC danh Tùng. 

người nhật vốn rất chỉn chu, tỉ mỉ 
đến từng chi tiết và luôn hướng đến 
hiệu quả cao, vậy nên việc tổ chức sản 
xuất cho mỗi tập phim cũng được chuẩn 
bị rất kĩ càng. nhóm TCsX của VTV 
và TBs đã lại bàn với nhau về kịch bản 
khá kĩ trước chuyến đi. Tuy nhiên, do 
ekip Việt nam cũng chưa biết nhiều 
đến nguyên liệu ẩm thực hay món ăn 
của một số tỉnh của nhật Bản do có 
món không phổ biến lắm nên khá khó 
khăn để hình dung. Đặc biệt, với đề bài 
kết hợp nguyên liệu của nhật với công 
thức nấu ăn của Việt nam để tạo ra một 
món ăn hấp dẫn với cả người nhật và 
người Việt, mỗi thành viên đã phải đọc, 
nghiên cứu thêm, đồng thời xin tư vấn 
những người đã có kinh nghiệm về ẩm 
thực của cả hai nước. Tuy vậy, không 
phải lúc nào cũng dễ dàng thuyết phục 
đầu bếp tham gia chương trình thực 

hiện theo ý muốn của ekip. Chẳng hạn 
ở shizuoka, với món tôm hồng (sakura 
ebi), đạo diễn Minh hà đã đề nghị anh 
Khánh - chủ quán sài Gòn thực hiện 
món tôm rang thịt ba chỉ cháy cạnh. 
Đây là món đơn giản nhưng do không 
được chuẩn bị trước nên lúc đầu anh 
Khánh không đồng ý thực hiện. Ekip đã 
cố gắng thuyết phục anh. sau khi thực 
hiện, món này không ngờ lại thành công 
ngoài sự tưởng tượng. Thịt ba chỉ rang 
thơm với hành khô, tôm hồng của nhật 
rất ngọt, ăn với cơm trắng rất ngon. sau 
khi ghi hình, anh Khánh đã xin phép 
đoàn làm phim Sắc màu Nhật Bản 2 để 
anh ghi thêm món ăn này vào thực đơn 
của nhà hàng và đặt tên là món Sắc màu 
Việt - Nhật.

sau khi lên sóng, tất cả các công 
thức nấu ăn trong chương trình đều 
được ekip tổng hợp và giới thiệu trên 
trang Cookpad (https://cookpad.com/) 
để khán giả yêu ẩm thực Việt nam - 
nhật Bản có thể theo dõi và thực hiện.

hải yến

Một cảnh quay tại sân ga Beppu, Oita - nơi rất đông người qua 
lại nên đoàn làm phim phải liên tục nói lời xin lỗi.

Cảnh vào bếp nấu món Cá hồi om dứa tại Niigata.

Ekip Việt Nam thường phải tranh thủ  
họp kịch bản vào buổi tối sau một chặng đường dài

https://cookpad.com/
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không nghĩ Theo nghiệp  
Truyền hình

 Gắn bó với truyền hình từ lâu, 
chị có thể chia sẻ về những ngày đầu 
bước chân vào nghề?

Tôi theo học 15 năm học viện 
Âm nhạc Quốc gia, cứ ngỡ sau khi tốt 
nghiệp sẽ trở thành cô giáo âm nhạc 
hoặc nhà nghiên cứu âm nhạc nhưng 
rồi lại rẽ sang lĩnh vực truyền hình, một 
lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với mình 
và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ theo 
nghiệp truyền hình. Lần đầu tiên được 
đạo diễn nsƯT Bùi an ninh hẹn đến 
phỏng vấn, mình hồi hộp lắm và háo 
hức tham gia vào sản xuất chương trình 
Câu lạc bộ bạn yêu nhạc đang được 
khán giả yêu thích vào thời điểm kênh 
VTV3 mới phát sóng. Mình đã được cô 
an ninh và chị huyền Thanh đưa đi ghi 
hình chương trình Câu lạc bộ bạn yêu 
nhạc ở nhiều nơi, qua đó mình đã học 
hỏi được rất nhiều về kĩ năng làm việc. 
sau này, mình được cộng tác và làm 
việc cùng với đạo diễn Lê Phúc, Phan 
Long, cố nhạc sĩ Lương Minh, BTV 
diễm Quỳnh, BTV anh Tuấn qua nhiều 
chương trình. họ là những người tài 
năng và rất chân tình.

 btV hồng hà từng dẫn nhiều 
chương trình âm nhạc trên VtV, vì sao 
hiện nay chị không tiếp tục công việc này?

những ngày đầu đến với truyền 
hình, mình được cô an ninh “thả xuống 
nước để học bơi”, tự mình xoay xở tìm 
đề tài rồi học hỏi cách biên tập, ngay 
cả cách viết lời dẫn cũng như hình ảnh 
xuất hiện trên chương trình cũng phải 
tự học và thu nhận những nhận xét của 
mọi người và khán giả để hoàn thiện 
mình hơn. Bây giờ, tuy không tham gia 
dẫn chương trình nhưng mình vẫn theo 
dõi để kịp thời cập nhật xu hướng và 
thị hiếu của khán giả, củng cố thêm kĩ 
năng cho mình cũng như hỗ trợ trong 
công việc đạo diễn. Biết đâu sau này sẽ 
có chương trình phù hợp với lứa tuổi và 
chuyên môn thì mình sẽ lại xuất hiện. 
Quan trọng là phải đem đến cảm hứng, 
niềm vui và ý nghĩa cho khán giả.

 Với vị trí tổ chức sản xuất, luôn ở 
phía hậu trường các chương trình, điều 
gì khiến chị say mê với công việc này?

Công việc của người làm truyền 
hình có một sức hấp dẫn lạ lùng, sản 
phẩm luôn mang dấu ấn của tập thể. 
Chưa bao giờ một sản phẩm truyền 

hình lại dễ dàng thực hiện trôi chảy 
mà không có sự cố nào xảy ra. Cả 
ekip vượt qua áp lực của công việc, 
luôn phải nỗ lực để rồi khi sản phẩm 
được hoàn thiện, được đồng nghiệp 
đánh giá cao và nhất là bản thân mình 
thấy hài lòng thì đó là phần thưởng 
lớn nhất mà ai cũng mong muốn 
hướng tới. Có lẽ, sự say mê chính là 
sự khám phá, hăng say sáng tạo và 
vượt lên trên bản thân mình.

 Công việc của một đạo diễn các 
chương trình âm nhạc có gì đặc thù, 
thưa chị?

Để làm tốt công việc này cần có một 
nền tảng về văn hóa vững chắc, có sự 
hiểu biết nhất định về âm nhạc và cần 
có một sự tinh tế, sự đồng cảm để hiểu 
khán giả cần gì và mình sẽ làm gì để 
đáp ứng nhu cầu đó. Mình sẽ luôn tự 
đặt ra muôn vàn câu hỏi từ góc nhìn của 
mình và ở góc độ khán giả rồi tự trả lời, 
càng đặt được nhiều câu hỏi thì càng có 
căn cứ để thực hiện một sản phẩm hoàn 
thiện và thành công. 

 Sau 20 năm làm nghề, chị có thể 
chia sẻ về những áp lực trong nghề 
giúp chị trưởng thành?

VT
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Đạo diễn hồng hà:
Quan trọng là  
mang lại niềm vui  
cho khán giả

đạo diễn hồng hà - người dẫn quen Thuộc của 
chương Trình nhữnG nốt nhạC xAnh ngày nào giờ 
đây ở phía hậu Trường chịu Trách nhiệm sản 
xuấT nhiều chương Trình như: bài hát Việt, GiAi 
Điệu Kết nối, Muôn Màu Showbiz. chị chia sẻ với 
độc giả TcTh về sức hấp dẫn lạ lùng của Truyền 
hình và chuyện làm nghề.
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những năm đầu tiên làm truyền 
hình, chúng tôi cũng đi tìm mua một số 
game show âm nhạc để sản xuất tại Việt 
nam như Thế kỷ âm nhạc (mua format 
của Tây Ban nha), khi đến trường quay 
của họ để tham quan và trao đổi công 
nghệ sản xuất thì mới thấy choáng ngợp 
về thiết bị ghi hình phục vụ cho chương 
trình. Về đến Việt nam, với văn hóa của 
người Việt, với thiết bị của VTV, chúng 

tôi đã “Việt hóa” các format để chương 
trình gần gũi với khán giả và nhất là tôn 
vinh được những ca khúc, tác giả từ thời 
kì đầu tân nhạc cho đến hiện nay. Thông 
qua chương trình, chúng tôi đã có điều 
kiện gặp gỡ nhiều  nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ 
nổi tiếng, nghe họ kể chuyện về chặng 
đường sáng tác và những quan điểm 
sống của mình, về sự ra đời của những 
bài hát nổi tiếng. Bên cạnh đó, tôi còn 
được gặp gỡ nhiều khán giả có lượng 
kiến thức âm nhạc khổng lồ mà bất cứ 
câu hỏi về âm nhạc nào cũng có thể trả 
lời ngay tức khắc và đôi khi còn mở 
rộng thêm vài thông tin đáng giá. 

Trong thời gian 20 năm gắn bó với 
truyền hình, tôi rất tự hào khi cùng với 
ekip lên ý tưởng và xây dựng, sản xuất 
chuỗi chương trình Bài hát Việt. Qua 11 
năm thực hiện chương trình, Bài hát Việt 
đã trở thành một thương hiệu của VTV, 

tìm ra nhiều bài hát có giá trị cho nền âm 
nhạc Việt nam, tôn vinh các nhạc sĩ sáng 
tác và là nơi lần đầu tiên nhạc sĩ phối khí 
được vinh danh, được phổ biến rộng rãi 
với khán giả truyền hình. Chương trình 
cũng gắn liền với tên tuổi của nhiều nhạc 
sĩ, ca sĩ trẻ, là nơi để các tác giả trẻ tự tin 
giới thiệu những sáng tác của mình và 
trở thành những nhạc sĩ sáng tác  
chuyên nghiệp.

làm gì Cũng Cần 
nhiệT huyếT
 theo chị, để thành 

công với công việc làm 
truyền hình, cần những 
yếu tố nào?

Với mình, công việc 
nào muốn thành công cũng 
cần có sự nhiệt huyết, đầu tư về thời 
gian và trí tuệ. Với công việc truyền 
hình thì lại cần thêm sự năng động, sẵn 
sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh và 
đặc biệt phải được gia đình ủng hộ, tạo 
điều kiện.

 Chị có thể tiết lộ đôi chút về kế 
hoạch sản xuất các chương trình do 
chị tổ chức sản xuất?

hiện tại, mình đang chịu trách nhiệm 
sản xuất hai chương trình thường kì trên 
sóng VTV: Giai điệu kết nối và Muôn 
màu showbiz. Cả hai chương trình đã 

lên sóng từ năm 2016. Đến nay, để 
chương trình ngày càng hấp dẫn, chúng 
tôi dự định sẽ dành thời lượng cho một 
vài chương trình đặc biệt. sự đặc biệt 
không chỉ là nội dung mà còn có nhiều 
cách thể hiện khác để tạo nên sự mới 
mẻ và hấp dẫn cho khán giả.

 bất kì người phụ nữ nào, ngoài 
công việc thì còn trách nhiệm làm vợ, 
làm mẹ, chị có thể chia sẻ về bí quyết 
cân bằng cuộc sống của mình?

Có thể nói, trong gia đình có người 
làm truyền hình thì người thân vừa may 
mắn vừa thiệt thòi. May mắn vì được 
nhìn thấy những sản phẩm sáng tạo của 
chính người thân hàng ngày hàng giờ 
trên sóng truyền hình quốc gia, tự hào vì 
người thân được làm việc trong một môi 
trường năng động, chuyên nghiệp đầy 
ắp thông tin mà bao nhiêu người ao ước. 
Còn thiệt thòi là vì họ có ít thời gian 
dành cho gia đình. Theo quan điểm của 

mình, người phụ nữ hiện đại không nhất 
thiết phải biết làm mọi thứ, phải tề gia 
nội trợ giỏi mà quan trọng là cần phải 
biết sắp xếp cuộc sống cho phù hợp với 
hoàn cảnh và nhu cầu, cân bằng giữa 
công việc và gia đình. Và để giữ vững 
hạnh phúc trong gia đình, mình luôn 
theo châm ngôn: “Một cách đơn giản để 
hạnh phúc là trân trọng những gì mình 
đang có”. 

 Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Thu huệ (Thực hiện) 

Ảnh: nhÂn VậT CunG CấP

Đạo diễn Hồng Hà (giữa) cùng  
NSưT Nguyễn An Ninh (trái) và NSưT Huyền Thanh (phải)

Ekip Bài hát Việt nhận giải Cống hiến
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hành trình đến với bản arem 
của BTV nguyễn hồng 
nhung và ekip từ lúc xác định 
được nội dung quay đến khi 

đóng máy kéo dài một tuần. Khi đến 
vùng rừng núi phía Tây tỉnh Quảng 
Bình, cả đoàn chỉ biết người arem 
thường sống trong các hang, nhưng cụ 
thể địa điểm ở đâu thì phải vừa đi vừa 
hỏi đường. Đường đi khá hẹp, hai bên 
chỉ toàn rừng cây với núi đá, thỉnh 
thoảng lắm mới có một bóng người để 
hỏi thăm.

nhân vật trải nghiệm của chuyến đi 
đặc biệt này là Evan o’donahoe đã sống 
ở Việt nam được 2 năm, là người có sở 
thích là sưu tầm các loại xe máy cũ và 

độ lại theo sở thích. Evan kể, anh thường 
hay leo núi và trượt tuyết. Chính vì vậy, 
trong chuyến đi khám phá tộc người 
arem, dù phải đi qua rất nhiều rừng núi 
hiểm trở nhưng anh không hề gặp khó 
khăn gì, thậm chí còn là người leo trèo 
khỏe nhất đoàn.

ấn tượng đầu tiên của cả ekip là cuộc 
sống của người arem còn rất nguyên 
thủy, sơ khai. Cách đây vài năm, họ mới 
được chính quyền địa phương vận động 
đưa ra khỏi hang để về sống tập trung 

tại một bản nhỏ nên họ cảm thấy rất lạ 
lẫm với nhiều thứ ở cuộc sống hiện đại 
như: đèn điện, ti vi, đài cassette. Chính 
cuộc sống sơ khai, nguyên thủy đó là 
điều khiến nhân vật trải nghiệm rất thích 
thú. Cuộc sống của người arem từ xưa 
đến nay luôn gắn liền với núi rừng. Với 
vóc dáng nhỏ bé họ là những chuyên gia 
đi rừng đại tài. Đoàn làm chương trình 
đã có dịp theo chân một người đàn ông 
arem đi rừng tìm ong lấy mật. Tuy chỉ 
cao chưa đến 1m55 nhưng anh có thể 

đến Từ norThField - bang 
vermonT - mỹ, evan o’donahoe 
đã Trở Thành nhân vậT Trải 
nghiệm của chương Trình 
VietnAM DiSCoVery (khám phá 
việT nam) với chuyến đi qua 
nhiều địa hình hiểm Trở, Thâm 
nhập địa bàn của Tộc người arem 
ở vùng núi quảng bình.

cùng evan 
o’donahoe 

khám phá Tộc 
người arem

Nhân vật trải nghiệm Evan O’Donahoe làm quen với người Arem

VT
Vphía sau

màn hình
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gùi trên lưng một bao đồ đạc nặng đến 
hàng chục kg và cứ thế đi bộ trong rừng 
nhiều ngày liền với đôi chân trần. anh, 
cuộc sống của anh không thể thiếu rừng, 
mỗi tháng anh phải đi rừng ít nhất một 
chuyến, mỗi chuyến kéo dài một tuần, 
nửa tháng hay thậm chí cả tháng trời. 

nhiều người già trong bản arem cũng 
không thể từ bỏ thói quen sống trong 
hang hốc giữa núi rừng. Một số người 
vẫn quay lại rừng để ở và làm nương rẫy. 
Đoàn cũng đã theo chân một người arem 
khác đi đến một cái hốc, là nơi sinh sống 
của một gia đình người arem với 3 thế 
hệ chung sống. người arem thường chọn 
những hang, hốc ở nơi gần khe, suối để 
ở. Chuyến đi này quả thực đáng nhớ vì 
khi ekip trở về, trời đã bắt đầu nhá nhem 
tối nên ai cũng sợ lạc, sợ ngã. Đường đi 
gập ghềnh, toàn là núi đá vôi, có những 
đoạn rừng cây mọc um tùm, dây rừng 
chăng ngang dưới chân như đặt bẫy. 

Một thói quen thú vị nữa của người 
arem là hút thuốc lá, họ tự trồng cây 
thuốc lá, phơi khô và cuốn thành thuốc. 
Từ người già, trung niên, cả đàn ông lẫn 
đàn bà arem đều thích hút thuốc. Theo 
một số nhà nghiên cứu về người arem, 

ngoài hút thuốc lá để tỉnh táo còn là 
cách để người arem xua đuổi các loại 
côn trùng thường bám vào mắt, tai họ. 
Evan rất thích khám phá điều này, ekip 
cùng những em bé và phụ nữ arem đã 
có những phút giây cười sảng khoái khi 
chứng kiến anh chàng Evan cuộn thuốc 
lá hút ngon lành.

Một đặc sản của người arem là mật 
ong rừng. Mật ong giúp họ trị nhiều bệnh 
và còn có thể dùng làm thức ăn cũng như 
giúp họ kiếm thêm chút thu nhập. nhưng 
quá trình đi tìm mật thì vất vả, gian nan 
vô cùng. nhiều khi người ta phải lang 
thang trong rừng cả tháng trời mới tìm 
được một tổ ong. Mỗi lần đi như vậy họ 
thường đeo trên lưng rất nhiều đồ đạc từ 
nồi niêu xoong chảo, gạo, thức ăn,... họ 
cũng rất giỏi leo trèo, rất tháo vát trong 
việc sử dụng dây rừng làm thang để trèo 
lên cây lấy mật. người arem có kĩ năng 
buộc dây rừng quanh thân cây để làm 
thang rất độc đáo. Chỉ trong vài phút, họ 
có thể trèo lên một cái cây cao 10 - 15m. 
dù tìm được mật ong rất khó khăn nhưng 
người arem quy định với nhau rằng, ai 
tìm được tổ ong và đánh dấu sở hữu thì 
người sau không được quyền lấy nữa. họ 
luôn tôn trọng quy định đó. Khi đi theo 

để lấy ong, cả ekip chuẩn bị chu đáo từ 
quần áo, găng tay tới khẩu trang kín mít, 
nhất là các anh quay phim, chỉ có những 
người arem là chả cần đồ bảo hộ gì. họ 
cứ quần đùi, áo cộc trèo phăm phăm lên 
ngọn cây.

hành trình đi tìm ong của cả ekip rất 
vất vả, họ phải đi tới hai lần mới có được 
cảnh quay lấy mật ong. Lần thứ nhất là 
một tổ ong ở trên ngọn cây cao 15 - 20m, 
nằm trên đỉnh một ngọn núi. sau một 
tiếng đồng hồ trèo đèo lội suối, leo núi, 
mang theo máy móc lỉnh kỉnh nhưng đến 
nơi thì mới biết khu vực đó cấm đốt lửa 
do nguy cơ cháy rừng. Thế là công cốc, 
không thể nào đốt bó đuốc để đuổi ong 
đi và lấy mật được. Cả đoàn lại lục tục ra 
về. Phải đến lần thứ hai ekip cùng nhân 
vật trải nghiệm mới quay được cảnh lấy 
mật ong. rất may là lần này không phải 
leo núi nhiều.

Chuyến khám phá tộc người arem 
nằm sâu trong rừng núi Quảng Bình 
quả là chuyến đi ấn tượng với ekip làm 
chương trình và đặc biệt là nhân vật trải 
nghiệm Evan o’donahoe đến từ nước 
Mỹ xa xôi.

Thao GianG 

Đường đi lấy mật ong rừng rất vất vả Một căn nhà ở bản A Rem

Ekip nghỉ chân ven một con suối Nấu và ăn cơm ven đường
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Tốt nghiệp trường Đại học 
hàng hải, hoàng Thu Thảo 
bén duyên với các cuộc thi 
sắc đẹp sau khi giành giải Á 

hoàng 1 cuộc thi nữ hoàng trang sức 
Việt nam 2015. năm 2016, hoàng Thu 
Thảo đã vinh dự đại diện Việt nam 
tham gia 2 đấu trường nhan sắc quốc 
tế là cuộc thi hoa hậu châu Á Thái 
Bình dương 2016. hoàng Thu Thảo đã 
lọt vào tốp 10 chung kết cuộc thi hoa 
hậu du lịch quốc tế 2016 và đoạt giải 
Trang phục truyền thống đẹp nhất tại 
cuộc thi này.

hoàng Thu Thảo có mặt khá sớm tại 
trường quay chương trình Bữa trưa vui 
vẻ để chuẩn bị lên hình. Trước giờ lên 
sóng truyền hình trực tiếp, cô tâm sự: 
“Đây là lần đầu Thảo tham gia chương 
trình tương tác trực tiếp với khán giả 
truyền hình nên cảm thấy run và hồi 
hộp. Đây cũng là lần đầu Thảo chứng 
kiến không khí làm việc khẩn trương của 
các anh chị biên tập viên trong chương 
trình và cảm thấy rất ấn tượng. Không 

gian thoải mái dành cho khách mời cùng 
hai người dẫn chương trình vui tính, dễ 
thương khiến Thảo có cảm giác phấn 
khích để chia sẻ những câu chuyện của 
mình”. hoàng Thu Thảo cho biết, trong 
chương trình Bữa trưa vui vẻ cô cùng 
khách mời đồng hành là người mẫu 
Phạm hải Đăng phải vượt qua thử thách 
tự làm xấu mình, đó là vừa phải giữ một 
chiếc đũa bằng môi trên vừa phải giới 
thiệu về bản thân mình. Với hoàng Thu 
Thảo đây là những trải nghiệm rất thú 
vị trên sóng truyền hình. Cũng giống 
như nhiều bạn trẻ khác, Bữa trưa vui 
vẻ là một trong những chương trình mà 
hoàng Thu Thảo thường xuyên theo dõi 
và nhiều lần mong muốn có được cơ hội 
tham gia. Chính vì vậy, dù đang bận rộn 
để chuẩn bị cho cuộc thi hoa hậu du 
lịch 2017 nhưng Thu Thảo vẫn cố gắng 

sắp xếp thời gian để đến với Bữa trưa 
vui vẻ. 

sau đúng một giờ xuất hiện trên sóng 
và tương tác với khán giả, điều mà Thu 
Thảo ấn tượng nhất chính là không khí 
vui vẻ mà chương trình mang lại. Thu 
Thảo còn bất ngờ với số lượng người 
like bức ảnh mà cô chụp cùng với mọi 
người trên trang Facebook Bữa trưa vui 
vẻ. hoàng Thu Thảo tiết lộ: “Mặc dù 
đã trải qua 2 cuộc thi sắc đẹp quốc tế, 
nhưng khi xuất hiện trực tiếp và tương 
tác với khán giả đã mang lại trải nghiệm 
mới lạ với cảm giác rất khác biệt. Các 
cuộc thi nhan sắc thường chủ yếu là trình 
diễn trên sân khấu, còn truyền hình trực 
tiếp giao lưu trên sóng VTV Thảo phải 
giao tiếp nói chuyện trực tiếp nhiều, phải 
nhanh trí hơn. Vì là lần đầu giao lưu trực 
tiếp nên nhiều lúc Thảo lúng túng…”.  
Trong suốt thời gian tham gia chương 
trình, hoàng Thu Thảo đã nhận được rất 
nhiều câu hỏi hóc búa và thẳng thắn từ 
khán giả, đôi lúc khiến cô phải đỏ mặt 
nhưng Thảo vẫn vui vẻ đưa ra quan điểm 
của mình. 

sau khi bước ra khỏi trường quay của 
Bữa trưa vui vẻ, Thu Thảo vui vẻ cho biết: 
“Đây là bữa trưa vui vẻ nhất của Thảo từ 
trước tới giờ”. Cô cũng tiết lộ, đến với 
cuộc thi hoa khôi du lịch Việt nam 2017 
cô rất tự tin để thể hiện hết mình.

T.h

ấn TƯợnG Tại "nhà hànG" 
Bữa trưa vui vẻ

hoàng Thu Thảo là đại diện nhan 
sắc mới của việT nam Trên đấu 
Trường sắc đẹp quốc Tế, cô vừa 
lọT vào Top 10 cuộc Thi hoa hậu 
du lịch quốc Tế 2016 và đoạT giải 
Trang phục Truyền Thống đẹp 
nhấT. cô TiếT lộ, được mời đến 
“nhà hàng” bữA trưA Vui Vẻ là 
điều bấT ngờ Thú vị nhấT Trong 
dịp đầu xuân 2017. 

Trải nghiệm đồ ăn 
tại nhà hàng BTVV
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Một cảnh trong phim tài liệu

VT
Vphía sau

màn hình

hơn nửa năm TáC nghiệp
 tự hào và sung sướng chắc hẳn 

là cảm xúc của bích thủy khi đứa con 
tinh thần của mình được phát sóng 
trong khung giờ của vTv đặc biệt. Ý 
tưởng để thực hiện bộ phim này đến 
từ đâu?

- Câu chuyện này đến với tôi khá tình 
cờ khi tôi tìm hiểu đề tài cho chương 
trình Điều ước thứ 7. Lần đầu tiên tiếp 
xúc với nhân vật, họ để lại cho tôi ấn 
tượng khá mạnh và tôi đã kể lại cho nhà 
báo Lại Bắc hải Đăng. sau khi nghe tôi 
kể, anh ấy khuyến khích tôi nên đăng 
kí làm VTV Đặc biệt bởi những chi tiết 
trong câu chuyện quá đẹp và có thể nghệ 
thuật hóa nó được. 

 Được biết, bộ phim ghi hình trong 
khoảng thời gian khá dài, quá trình 
triển khai ghi hình bộ phim này chắc 
hẳn để lại cho ekip nhiều kỉ niệm?

- Từ tháng 4 đến tháng 10/2016 là 
khoảng thời gian cực kì quan trọng với 
Khả Ái, bởi đây là thời gian em bước vào 
kì thi tốt nghiệp ThPT và thi đại học. nỗ 
lực suốt 18 năm học của Khả Ái, kết quả 
nằm ở những tháng ngày này. Vì vậy, 
làm sao để tác nghiệp nhưng không ảnh 
hưởng tới sinh hoạt và học tập của Khả 
Ái. Thời điểm Ái thi xong đại học, cả 
mấy anh chị em cùng xúm lại giải đề thi, 

“CHêNH VêNH” 
kHi đóNg máy 
giấc mơ bay

GiấC Mơ bAy - câu chuyện về 
cô bé khiếm Thính khả ái 
vừa pháT sóng Trong khung 
giờ vTv đặc biệT Tháng 2 vừa 
qua, đã để lại nhiều cảm xúc 
khó quên với khán giả 
Truyền hình. bích Thủy, đạo 
diễn của bộ phim Tài liệu 
này có Tuổi đời khá Trẻ, đây 
cũng là bộ phim Tài liệu đầu 
Tay mà cô Thực hiện.

hồi hộp như chính con em trong nhà mình 
đi thi vậy. Tìm cách giao tiếp, nói chuyện, 
làm thân thậm chí phỏng vấn cô bé khiếm 
thính này cũng là điều khó nhưng thú vị. 

  ngoài nội dung, hình thức thể 
hiện trong phim có gì đặc biệt? Điều 
gì thủy tâm đắc nhất khi thực hiện bộ 
phim này?

- Có rất nhiều cảnh quay giấu mà 
nhân vật không biết. Khả Ái là một cô 
bé hoạt bát, đáng yêu. Tuy nhiên, em ấy 
cũng có những lúc tự ti, sự tự ti ấy gây 
ra hầu hết khó khăn trong quá trình làm 
phim. những lúc em ấy buồn, em ấy phản 
đối máy quay một cách mãnh liệt. Điều 
thú vị nhất là gần như toàn bộ thời gian 
tác nghiệp, chúng tôi đều ở nhà của Ái. 
Việc dựng máy quay giữa nhà lâu dần trở 

thành thân quen với mọi thành viên trong 
gia đình. Đôi khi họ không phân biệt 
được chúng tôi có ghi hình hay không. 
Đó là điều rất có lợi khi làm phim tài 
liệu bởi chắc chắn chúng tôi sẽ ghi được 
những câu chuyện rất thật, không hề diễn.

luôn Để Cảm xúC Dẫn Đường
 phim tài liệu là một thể loại khó, 

với thủy thì sao? 
- Đây là bộ phim tài liệu đầu tiên tôi 

thực hiện. Thực sự là rất khó. Đối với tôi, 
khó nhất là khi bắt đầu, những cảnh quay 
đầu tiên. Tôi phải loay hoay suốt thời gian 
dài để tìm ra lối đi, kịch bản phải thay đổi 
nhiều lần. nhưng điều thú vị của phim 
tài liệu là, đôi khi chính nhân vật và câu 
chuyện xảy ra mỗi ngày mà mình không 
thể biết trước sẽ mở ra một lối đi hay. 

- Họ và tên: Trần Bích Thủy - Sinh năm 1990
- Tốt nghiệp Học viện báo chí và tuyên truyền, 
chuyên ngành Quay phim truyền hình
- Làm việc tại Phòng ý tưởng và tổ chức sự kiện, 
Ban sản xuất các chương trình giải trí đến nay 
được hơn 6 năm. Từng làm các vị trí: Đạo diễn 
các chương trình sV2016, Điều ước thứ 7, biên 
tập các chương trình Đón tết với VTV, Cà phê sáng 
với VTV3, Đồ rê Mí…
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Một câu chuyện thú vị xảy ra giữa tôi 
và Khả Ái trong ngày đầu tiên gặp nhau, 
chính là chìa khóa mở ra thông điệp 
đẹp nhất cho phim của tôi sau này. Tôi 
tham gia chương trình Điều ước thứ 7 từ 
ngày đầu tiên nên sau này khi làm phim 
tài liệu, gia đình Khả Ái đã nhận ra tôi. 
Khả Ái kéo tay tôi hỏi riêng tôi một câu, 
nó ám ảnh tôi đến bây giờ: “Em có xem 
Điều ước thứ 7, số của chị Thúy Đoan 
cũng giống như em, vậy tại sao em nói 
được mà chị ấy không nói được, có phải 
là do ba em thương em hơn không?”. 
Thúy Đoan là Á hậu khiếm thính thế giới, 
một nhân vật gây xúc động của Điều ước 
thứ 7. Lúc đó, tôi không biết trả lời thế 
nào, nhưng trong lòng đã định hình một 
dòng chảy xuyên suốt, mình sẽ làm gì 
với câu chuyện này. Vì vậy, theo tôi, điều 
quan trọng nhất để làm nên một bộ phim 

tài liệu thành công là cảm xúc, chính sự 
ngây thơ, chân thật đã làm nên sức hấp 
dẫn của phim này. 

 Gắn bó với chương trình Điều 
ước thứ bẩy, chắc hẳn quá trình tác 
nghiệp đã cho thủy nhiều bài học  
về nghề? 

- Chắc chắn là như vậy. sau hơn 100 
số Điều ước thứ 7, nhiều bài học trong 
quá trình tác nghiệp tại chương trình 
truyền hình thực tế này đã giúp tôi rất 
nhiều. Phim tài liệu cần một sự linh hoạt 
để đón đầu những sự kiện có thể sẽ xảy 
ra, đôi khi một khoảnh khắc chớp nhoáng 
sẽ trở thành cảnh đắt nhất của phim. 
Không chỉ đạo diễn mà quay phim cũng 
cần rất tinh ý. May mắn là chúng tôi có 
quay phim rất giỏi, nhiệt tình và rất hiểu 
câu chuyện này. Chúng tôi đều là lính 
mới, không có nhiều kinh nghiệm làm 

phim tài liệu, vốn kiến thức học được từ 
Điều ước thứ 7 đã giúp chúng tôi trong 
nhiều trường hợp.

 Mảnh đất nào là thế mạnh của 
thủy trong lĩnh vực truyền hình? 

- Tôi rất thích được làm các chương 
trình giải trí như SV 2016. nhưng làm 
phim tài liệu cũng có “chất gây nghiện” 
riêng. Tôi nhận ra, tôi cũng thích những 
tháng ngày miệt mài, gắn bó với một câu 
chuyện nào đó, thấy mình như đang sống 
ở một thế giới khác. Lúc phim đóng máy, 
tôi cũng hơi “chênh vênh”. Tôi không 
dám nhận đâu là thế mạnh của mình. 
nhưng tôi hi vọng sẽ sớm được bước vào 
một thế giới mới khác nữa để tiếp tục 
được miệt mài rồi “chênh vênh”.

Lê hoa (Thực hiện) 
Ảnh: nhÂn VậT CunG CấP

Bộ phim Giấc mơ bay kể về câu chuyện của Khả Ái, một cô bé khiếm thính 
18 tuổi và hành trình 18 năm giúp con tập nói của chú Trần Khương, cha cô bé. 
Chú Khương có một ước mơ khi Khả Ái còn trong bụng mẹ là con gái sau này 
sẽ trở thành  diễn viên múa ballet. Đây không chỉ là câu chuyện về hành trình 
tìm tiếng nói cho con mà còn là hành trình tìm lại ước mơ cho cha của một 
đứa con có hiếu. Giấc mơ bay là cái tên nhiều ý nghĩa đối với câu chuyện của 
cha con Khả Ái. Ngày trước, nhà của Khả Ái ở gần sân bay, hàng ngày chú 
Khương vẫn bế con gái  ra ngoài đường, chỉ lên bầu trời và nói “Máy bay kìa 
con”, đến một ngày đứa bé chỉ tay lên bầu trời và nói “Bay, bay”, đó là từ đầu 
tiên Khả Ái nói được trong đời và như chú Khương nói, đó là thứ âm thanh 
hạnh phúc nhất. Cái tên “Giấc mơ bay” không chỉ nói về những giấc mơ sẽ 
được bay lên mà còn nói đến thứ âm thanh đầu tiên quý giá ấy. Thông điệp của 
bộ phim là: “Trên đời không có người khuyết tật, chỉ có những người có năng 
lực khác nhau và phụ huynh chính là những người giúp cho những đứa trẻ trở 
thành người có năng lực”.

Quay phim Bùi Việt Hưng đang tác nghiệpMột cảnh ghi hình trong bộ phim

ĐD Bích Thủy (bìa phải) và 
ekip chụp cùng nhân vật chính
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VT
Vphía sau

màn hình

tham gia công việc tại VtV khi 
còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, 
ra trường lại được đầu quân về nơi 
mình gắn bó, xem ra mọi việc có vẻ rất 
thuận lợi và đúng như ý nguyện của 
Minh tân?

Đúng là tôi may mắn khi được gắn bó 
với VTV từ ngày còn là sinh viên của học 
viện Báo chí Tuyên truyền. Còn nhớ, năm 
thứ 2 đại học, Minh Tân có một bài tập 
môn điểm tin. Tôi chọn chủ đề cho mình 
là thể thao và lên trình bày trước lớp. sau 
đó, giáo viên bộ môn đã nhận xét, với chất 
giọng và kiến thức thể thao, tôi hoàn toàn 
có thể trở thành phóng viên ở mảng này. 
Thời điểm ấy, tôi chưa có hình dung nào 

về công việc của mình. Một năm sau, tôi 
vào Đài ThVn thực tập và quyết định 
chọn mảng thể thao. Công việc chính của 
tôi là biên tập và sản xuất tin bài ở hiện 
trường, tôi dẫn chương trình 1 năm nay 
và thật may mắn khi nhận được nhiều lời 
nhận xét tích cực. 

Được biết, Minh tân từng có ý 
định trở thành một giáo viên dạy toán 
như truyền thống của gia đình?

Đúng là suốt thời ấu thơ, tôi có ý định 
trở thành một giáo viên dạy Toán như 
bố và ông nội. nhưng càng lớn, tôi càng 
muốn được đi đây đi đó, được trải nghiệm 
và cảm nhận cuộc sống qua những chuyến 
đi nên tôi quyết định chọn con đường báo 

chí. Bố là người đã truyền cho tôi đam mê 
và cảm hứng đối với lĩnh vực thể thao. 
Còn nhớ, năm tôi 7 tuổi, cùng xem trận 
bóng đá đầu tiên với bố, cậu bé chưa cao 
đến mét rưỡi đã phải mắt tròn mắt dẹt vì 
thứ mà nó nhìn thấy trên chiếc tivi nhỏ xíu 
của gia đình lại có sức lôi cuốn đến vậy. 
Từ đó đến nay, bóng đá luôn là một chủ đề 
trong những câu chuyện giữa tôi và bố - 
hai người thích hai đội bóng khác nhau. 

ban Sản xuất các chương trình 
thể thao có nhiều MC giỏi đã khẳng 
định được mình. Có bao giờ tân cảm 
thấy áp lực để vượt qua những trở ngại 
ấy và cũng là để tạo ra dấu ấn riêng cho 
bản thân mình?

BLV minh Tân
phải có đam mê 

và năng lượng
“mặc dù khoảng Thời gian làm nghề chưa hẳn đã lâu nhưng Tôi nhận 

ra rằng, muốn Trở Thành mộT người làm báo Thể Thao Thành công, 
phải có hai yếu Tố quan Trọng nhấT đó là niềm đam mê và năng lượng”, 

minh Tân - bTv Trẻ của ban sản xuấT các chương Trình Thể Thao  
chia sẻ về công việc của mình…



51

Tân chưa từng có ý nghĩ sẽ phải vượt 
qua ai cả. Theo tôi, chẳng có gì xấu hổ khi 
học tập người khác, học từ những anh chị 
đi trước trong nghề, học từ những người 
dẫn quốc tế. Khán giả thường xuyên theo 
dõi các bản tin thể thao trên VTV1 như: 
Thể thao 24/7, Chuyển động 24h hay 
chuyên mục Ấn tượng thể thao 7 ngày sẽ 
thấy tôi học tập rất nhiều từ anh các anh đi 
trước. hơn nữa, bản thân là một người vui 
vẻ và lạc quan, trong cách dẫn của mình, 
tôi muốn thêm vào câu dẫn của mình chút 
hóm hỉnh, nhiều người cũng ấn tượng với 
tôi về điều đó. 

theo Minh tân, những tố chất cần 
có của một người dẫn chương trình thể 
thao là gì?

Đam mê và năng lượng, đó là hai yếu 
tố cần phải có của những người dẫn thể 
thao. Đam mê sẽ cho mình kiến thức và 

năng lượng sẽ giúp mình mang lại cho 
khán giả một không khí sôi nổi, đúng 
chất thể thao. ngoài ra, là một người dẫn 
thì cần phải có bản lĩnh và sự bình tĩnh. 
nên chăng, trước khi là người dẫn thì bạn 
cũng cần phải có một khoảng thời gian 
trải nghiệm công việc của phóng viên sản 
xuất hiện trường. Điều đó sẽ giúp mình 
có những cảm nhận riêng và hiểu hơn về 
những sự kiện thể thao - vốn không thể 
ngồi một chỗ ở văn phòng mà có thể hiểu 
và cảm nhận được.

Vậy nếu tự chấm điểm, bạn thấy 
mình có những điểm mạnh và điểm yếu gì ?

nếu ai hỏi về công việc, tôi vẫn tự 
hào nhận mình là phóng viên, biên tập 
viên, chứ chưa phải là người dẫn. sản 
xuất phóng sự và biên tập tin bài vẫn là 
những việc tôi làm tốt nhất. Điểm mạnh 
nhất là tôi không chấp nhận một sản phẩm 

hời hợt trên sóng. suy nghĩ này khiến tôi 
luôn phải tìm ra ít nhất một chi tiết nào đó 
khiến khán giả không chỉ tiếp nhận thông 
tin mà xem xong vẫn nhớ đến sản phẩm 
của mình. Còn điểm yếu có lẽ vẫn là tính 
cách trẻ con của tôi, vẫn hấp tấp, bồng bột 
và làm những gì mình thích mà thiếu sự 
cân nhắc kĩ càng.

Một năm tràn ngập các sự kiện thể 
thao đã tới. tân có kế hoạch gì cho bản 
thân trong năm này ?

năm nay tôi vẫn muốn duy trì tốt tất 
cả công việc mình đang làm. Tôi vẫn cần 
vững vàng hơn trong công việc của một 
người dẫn và hi vọng có thêm những thử 
thách mới trong một năm có rất nhiều các 
sự kiện thể thao sôi động này.

Cảm ơn Minh tân!
hà hƯơnG (Thực hiện) 
Ảnh do nhân vật cung cấp

Tôi chưa từng gặp một đồng nghiệp 
nào trong Ban thể thao mà lại không 
yêu thích thể thao. Nếu không có sự 
yêu thích ấy, khó ai có thể giữ được 
đam mê với một công việc có một quỹ 
thời gian kì lạ như thể thao. Những sự 
kiện thể thao đặc sắc nhất thường 
diễn ra vào cuối tuần, những trận 
bóng đá hay nhất thì diễn ra vào ban 
đêm, những sự kiện thể thao luôn kéo 
dài nhiều ngày với những diễn biến liên 
tục, khiến thời gian của người làm thể 
thao rất khác với những phóng viên 
các mảng khác. phải có sự yêu thích 
thể thao mới làm được phóng viên thể 
thao, đó là điều không cần bàn cãi. 

BTV Minh Tân tác nghiệp tại các sự kiện thể thao
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 Lí do nào khiến bạn quyết định 
theo nghề hóa trang, những khó khăn 
bạn gặp phải khi theo nghề này là gì?

Trước đây tôi cũng làm trang điểm, 
nhưng đó chỉ là bước đà để theo nghiệp 
hóa trang thôi. Tôi thích được “biến đổi” 
cho người khác, không chỉ làm đẹp mà 
còn làm xấu, làm già thậm chí là thay 
đổi gương mặt... Vì thế, tôi đến với nghề 
hóa trang để được thỏa sức sáng tạo đam 
mê. Khó khăn lớn nhất tôi gặp phải đó là 
nguyên vật liệu hóa trang, nó không đơn 
thuần là mĩ phẩm mà có những loại hóa 
chất ở Việt nam không có. 

 theo phạm thái, điều khác biệt 
cơ bản của công việc hóa trang với 
trang điểm thông thường là gì?

Trang điểm thì chỉ cần làm cho bạn 
đẹp hơn, trẻ trung, lộng lẫy, ấn tượng 
hơn, dù bạn là ai và làm nghề gì không 
quan trọng. nhưng để hóa trang được 
cho một vai diễn trong phim thì nhất 
thiết cần phải biết nhân vật đó bao nhiêu 
tuổi, làm nghề gì, sinh ra ở đâu và tính 
cách như thế nào...

 hoá trang là công việc khá mới 
mẻ tại Việt nam, bạn đã học hỏi và tìm 
hiểu mất bao lâu để có thể làm được 
công việc này?

Tôi đã làm nghề được 13 năm. Thời 
gian tôi theo học nghề hóa trang vẻn 
vẹn trong một tháng. Còn thời gian để 
tìm hiểu về nghề thì tôi nghĩ là cả đời, 
vì nghề này luôn luôn đòi hỏi người làm 
nghề phải sáng tạo, phải tìm tòi, kiên trì 
và say mê. 

 Khi thực hiện công việc hoá 
trang, bạn thường làm theo 100% yêu 
cầu của đạo diễn hay có thể tự do sáng 
tạo, miễn là phù hợp với kịch bản?

Khi thực hiện công việc hóa trang, 
việc đầu tiên là ekip cần phải đọc và 
hiểu kịch bản. Tuy nhiên, mỗi người 

Phạm Thái
Tôi thích “biến đổi”

người khác

hàng chục đầu phim, hàng Trăm nhân vậT đã “qua Tay” chuyên gia 
hóa Trang phạm Thái để có được sức lôi cuốn với khán giả. 13 năm 
làm nghề, Tình yêu, sự sáng Tạo và Trân Trọng mỗi hình ảnh, hình 
hài mình biến đổi là bí quyếT để anh có được những Thành công 

Trong công việc rấT Thú vị và cũng đầy khó khăn này. 
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đọc sẽ có cách hình dung nhân vật khác 
nhau. sau khi trao đổi với diễn viên và 
đạo diễn để thống thất ý tưởng, lúc đó 
tôi mới đưa ra tạo hình theo sáng tạo của 
mình. Tất nhiên, tôi không thích bị đạo 
diễn áp đặt.

 theo bạn, dòng phim nào, dạng 
nhân vật nào thường tiêu tốn nhiều 
công sức, thời gian, chất liệu hóa trang 
nhất? Vì sao?

Điều đó còn phải phụ thuộc vào yêu 
cầu của kịch bản, diễn viên nào đảm 
nhận vai diễn, gương mặt diễn viên đó 
có cần sự can thiệp của 
hóa trang nhiều hay ít. 
Cho nên, tùy vào yêu 
cầu của phim thì mới 
có thể sử dụng công cụ 
và vật liệu gì. 

 bạn có thể chia 
sẻ những kỉ niệm đáng 
nhớ nhất khi phụ trách 
công việc này?

Kỉ niệm làm nghề 
mà tôi nhớ nhất là tôi 
phải thực hiện việc 
đan bộ tóc giả (trong 
2 ngày) cho nhân vật  
do hứa Vỹ Văn thủ 
vai trong bộ phim Lời 
thú nhận của Eva. Mọi người trong ekip 
cũng phải ngạc nhiên về tốc độ đan tóc 
giả của tôi. Khi phim phát sóng, không 
ai nhận biết được cảnh quay nào dùng 
tóc thật và cảnh quay nào dùng tóc giả.

 bộ phim nào, nhân vật nào để 
lại nhiều ấn tượng và có nhiều kỉ niệm 
khó quên nhất?

Bộ phim Lập trình cho trái tim phần 
1 và nhân vật “Cá sấu chúa” do Quỳnh 
nga thủ vai đã để lại cho tôi nhiều kỉ 
niệm nhất. Tôi phải hóa trang cho nhân 
vật này có sự thay đổi ở nhiều giai đoạn 
từ già đến trẻ chỉ trong một ngày quay. 
nhiều lúc cầm lịch quay mà tôi chỉ ước 
mình có phép thuật để hô “biến” cho 
nhanh. Còn nhân vật tiêu tốn thời gian 
hóa trang của tôi nhất là Phong do Mạnh 
Trường thủ vai trong phim Tuổi thanh 
xuân phần 2. 

 Là chuyên gia hóa trang uy tín 
của VFC, được biết, phạm thái cũng 
thường tự “thí nghiệm” mình để có 
được hình hài nhân vật hài lòng và an 
toàn nhất? Chuyện đó diễn ra thế nào? 

Cũng như tôi chia 
sẻ lúc đầu, khó khăn 

nhất đó là nguyên vật liệu hóa trang ở 
Việt nam không có nên tôi phải thay 
thế bằng những nguyên vật liệu khác 
để thể đáp ứng được yêu cầu và mong 
muốn của đạo diễn và kịch bản. Vì thế, 
tôi cũng phải thử cho mình trước khi áp 
dụng cho diễn viên.

 những tình huống khó khăn 
nào bạn đã gặp phải trong quá trình 
làm nghề?

Tôi đã từng gặp những trường hợp 
diễn viên trẻ không thực sự hiểu được 
sự quan trọng của công việc hóa trang, 
việc của tôi lúc đó là thuyết phục họ. Tôi 
phải nói cho họ hiểu lí do tôi hóa trang 
như vậy, vì sao tôi vẽ thế này không 
vẽ thế kia, để kiểu tóc này cho họ mà 
không để kiểu tóc kia… dường như tôi 
đã thành công với việc thuyết phục đó, 
nên tất cả việc tạo hình nhân vật của tôi 
vẫn diễn ra như tôi mong đợi. 

 phạm thái đã tham gia hóa 
trang trong nhiều chương trình truyền 
hình lớn đòi hỏi sự sáng tạo như: Táo 
quân, ga la cười hay dự án phim Tuổi 

thanh xuân. Vậy theo 
bạn, nhìn rộng ra, công 
việc hóa trang trong 
bối cảnh làm phim, làm 
chương trình truyền 
hình hiện nay có những 
khó khăn, thuận lợi gì?

Để tham gia những 
bộ phim dự án lớn và 

những chương trình trọng 
điểm trong năm,  tôi rất 

may mắn được các đạo diễn chọn mặt 
gửi vàng. Vì thế mà áp lực tôi gặp phải 
cũng rất lớn. Trong bối cảnh làm nghề 
truyền hình như hiện nay, người “làm” 
thì nhiều nhưng người có “nghề” thì ít. 
Không phải cứ ai biết trang điểm cũng 
được gọi là hóa trang. Khó khăn ở đây là 
nguồn nhân lực có nghề đang rất thiếu. 

 Điều bạn mong muốn và ấp ủ 
trong nghề hóa trang là gì? bạn có thể 
chia sẻ đôi chút về dự định, kế hoạch 
làm việc sắp tới của mình?

hiện giờ nhiều người có nhu cầu học 
hỏi và làm công việc hóa trang nhưng ở 
Việt nam lại không có nơi đào tạo, không 
có đầu vào. họ yêu nghề nhưng không 
biết khởi nghiệp từ đâu. Vì thế, điều mà 
tôi luôn mong muốn là có trường lớp đào 
tạo chính quy cho nghề hóa trang. Thời 
gian tới, tôi đang nhận hai dự án phim 
của VFC và cũng đang chuẩn bị cho lớp 
đào tạo học viên về hóa trang cho những 
ai yêu thích công việc này. 

 Cảm ơn phạm thái!
ThụC Miên (Thực hiện)

Phạm Thái hóa trang cho diễn viên Công Lý 
trong CT Gặp nhau cuối năm 2017

Hóa trang cho NSUT Xuân Hinh  
trong Ga la cười 2017

Hóa trang cho diễn viên Nhã Phương trong Tuổi thanh xuân 2
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Từng bị khán giả 

yêu Cầu… Dừng Dẫn
Con đường đến với VtV của Mai 

trang bắt đầu như thế nào?
- Từ hồi cấp 3, tôi đã bắt đầu thích 

truyền hình. Tính tôi khá năng động, vì 
thích nên tự ứng tuyển, tự liên hệ và bắt 
đầu làm cộng tác viên cho Ban truyền 
hình Thanh thiếu niên (VTV6). Tôi được 
cho dẫn thử với  một vài nhân vật khách 
mời và cảm thấy thích, muốn làm tiếp. 
Làm cộng tác viên khoảng hai năm, khi 
học lên đại học, tôi tham gia các cuộc 
thi nhỏ và làm MC ở các kênh truyền 
hình khác. Khoảng hai năm trước, tôi 
chính thức dấn thân vào VTV nhiều hơn 

từ chương trình Cà phê sáng. Có thể 
nói, với tất cả các chương trình từ trước 
đến giờ, tôi vẫn cứ loanh quanh ở ngoài, 
không được thể hiện là mình, cũng 
không có chương trình nào tên tuổi. Và 
Cà phê sáng liệu có phải là nơi tôi ghi 
dấu ấn hay không? Câu hỏi ấy đã thúc 
đẩy tôi ghi tên thử sức và đỗ ngay ở lần 
đầu tiên.

 thời gian làm quen với cà phê 
sáng có khiến trang cảm thấy bỡ ngỡ?

- Thời gian đầu, tôi cảm thấy lạ 
lẫm lắm vì Cà phê sáng rất khác so với 
chương trình tôi từng làm. Ekip chuyên 
nghiệp hơn, đòi hỏi rất cao ở người 
dẫn về kiến thức, cách dẫn. Đây là môi 
trường áp lực hơn hẳn, nếu không có 
kiến thức và chứng tỏ bạn có cá tính thì 
coi như bạn ra đi. Trong suốt nửa năm 
đầu, tôi nhận được nhiều phản hồi không 
tốt từ lãnh đạo và khán giả. Thời kì đầu, 
có khán giả nhắn tin trong trang fanpage 
Cà phê sáng là “Tại sao Cà phê sáng lại 
cho những người trẻ quá như thế dẫn” 
và yêu cầu không cho dẫn nữa. Tuy 
nhiên, những lời động viên của các anh 
chị trong nghề là động lực để tôi phải 

mC mai Trang
KhÔnG ThíCh 
Đi Con ĐƯờnG 
QuÁ êM ĐềM

xuấT pháT điểm là sinh viên khoa 
quản Trị kinh doanh Trường đại học 
ngoại Thương, mai Trang đến với 
nghề mc bằng Tình yêu với Truyền 
hình và mong muốn khám phá mình 
ở mộT lĩnh vực Trái nghề. íT ai biếT, 
cô mc xinh đẹp này là con mộT 
nhưng có Tinh Thần Tự lập Từ những 
ngày ngồi Trên ghế nhà Trường. 



55

tìm xem cách dẫn nào phù hợp với mình 
nhất. Và đến bây giờ, tôi đã được mọi 
người ghi nhận và được khán giả tương 
đối nhớ mặt. Điều ấy giúp tôi cảm thấy 
khá tự tin. 

nghề dẫn chắc hẳn để lại cho 
trang nhiều kỉ niệm đáng nhớ? 

- Khi Cà phê sáng đổi sang format 
mới, vô tình, mọi người bật ra tên tôi với 
một chương trình thời trang. Và tôi bắt 
đầu được tham gia vào Công thức đẹp. 
Quả thực, thời trang cũng là một ngành 
tôi rất thích. Khi làm, tôi được học hỏi 
rất nhiều, ở Công thức đẹp, tôi cảm thấy 
mình được dẫn theo đúng phong cách 
của mình nhất, sống đúng theo cuộc 
sống ở ngoài. Qua vài số và cho đến bây 
giờ, mọi người đánh giá là chưa thấy 
Mai Trang dẫn chương trình nào hợp 
như Công thức đẹp. dường như đến thời 
điểm ấy, tôi mới phát hiện ra rằng, trong 
bất kì hoàn cảnh nào, mình phải thể hiện 
được cá tính và được là chính mình. 

Tôi áp dụng công thức đó cho tất cả 
chương trình mình dẫn từ đó về sau như: 
Cà phê sáng, Công thức đẹp, Thời trang 
cuộc sống hay là gần đây nhất là Muôn 
màu showbiz. Tôi nghiệm ra điều ấy rất 
đúng, mọi người muốn tôi xuất hiện ở 
chương trình đó bởi vì tôi chứ không 
phải bởi vì họ đang thiếu một vị trí MC 
và ai cũng có thể dẫn được.

Cá Tính, Tự lập  
và hơi Tham vọng

năng động, hoạt ngôn, những tính 
cách ấy là bản năng hay được rèn giũa 
qua quá trình học tập, làm việc? 

- Tôi là người thích giao tiếp, tôi 
nghĩ giao tiếp với mọi người làm cho 
mình sống động hơn. Khả năng ăn nói 
cũng được luyện tập khi tôi bắt đầu thích 
truyền hình. Thời điểm muốn dấn thân 
sâu vào truyền hình, tôi đã có khoảng hai 
năm cứ ở nhà là đứng tập trước gương, 
thấy mọi người dẫn thì mình dẫn lại, thu 
âm rồi bắt bạn phải nghe và nhận xét. 
Tôi phải xem, nghe đi nghe lại rồi điều 
chỉnh, tiết chế lại. Đó là sự luyện tập và 
cố gắng nhiều hơn bản năng. 

nghề truyền hình đã cho trang 
được nhiều hơn mất?

- nghề truyền hình đã mang lại cho 
tôi rất nhiều. Mối quan hệ, sự tự tin, kiến 
thức, đó là tất cả những cái mà không 
ngành nghề nào có được. Thời điểm bắt 
đầu tốt nghiệp, tôi phân vân khá nhiều 
trước lời mời của một số công ty vì 
tôi tốt nghiệp bằng giỏi Đại học ngoại 
thương. Đi làm rồi, tôi nhận ra không 
phải ai cũng có năng khiếu để khác biệt 
so với người khác. Trong số 50 bạn học 
cùng lớp đại học, chỉ có tôi làm MC. 
Vậy tại sao mình phải chọn con đường 
giống mọi người trong khi mình có thể 

đi con đường riêng? Và tôi quyết định 
vừa làm MC, vừa tự kinh doanh riêng. 
May mắn là mọi thứ đang tạm thuận 
buồm xuôi gió. 

* Gia đình nói gì về quyết định táo 
bạo của Mai trang?

- Tôi là con một nhưng khá tự lập 
vì gia đình không thuộc dạng khá giả. 
Bố mẹ tôi là công nhân viên chức bình 
thường và chỉ mong con cái tốt nghiệp 

rồi đi làm ổn định. nhưng từ bé, tôi đã 
không thích đi con đường quá êm đềm 
như thế. Và bố mẹ luôn nói, nếu con 
thích thì con phải tự làm ra. Có một câu 
chuyện thế này, khi tôi bắt đầu vào đại 
học, tôi thi khoa Tiếng anh thương mại. 
học được một năm, tôi muốn chuyển 
sang khoa Quản trị kinh doanh vì muốn 
vừa có quản trị kinh doanh, vừa có tiếng 
anh. Bố mẹ không đồng ý, nếu tôi muốn 
chuyển thì bố mẹ sẽ không cho tiền học. 
Tôi phải đi làm thêm rất nhiều để kiếm 
tiền đi học. Tôi muốn chứng minh cho 
bố mẹ thấy quyết định của mình là đúng. 

 tuổi của trang cũng có nhiều 
bạn đã lấy chồng sinh con nhưng 
dường như bạn vẫn còn mải mê lắm 
với  sự nghiệp của mình? 

- Tôi nghĩ là mình chưa gặp được đối 
tượng phù hợp. Tôi quan niệm, khi mình 
vẫn đang độc thân, có đủ khả năng và 
thời gian thì phải cố gắng làm được thật 
nhiều, đến khi có gia đình rồi thì dành 
thời gian cho gia đình và con cái. Bởi 
trong gia đình chắc chắn phải có một 
người ở nhà để giữ lửa, không thể nào 
bay bổng được. Thế nên, mọi việc cứ từ 
từ cũng được. 

Lê hoa (Thực hiện) 
Ảnh: nhÂn VậT CunG CấP 

Tôi định hình cá tính khá sớm, xem 
tivi thấy thích ai thì sẽ học theo 
phong cách dẫn của người ấy. Tôi 
muốn hướng đến phong cách dẫn 
tự do, vui vẻ, hài hước. Bây giờ tôi sẽ 
định hình phong cách ở mảng văn 
hóa giải trí bởi ở đây, tôi thấy mình 
được đúng là mình. 

MC Mai Trang (bìa trái) 
trong Muôn màu showbiz
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 Làm btV lên hình cho bản tin 
tiếng trung, bản tin tiếng Việt, chuyên 
mục việt nam và thế giới và là gương 
mặt được tin tưởng trong các chương 
trình giao lưu, toạ đàm lớn... Có vẻ 
như trang đã không bỏ lỡ bất cứ cơ 
hội nào để phát triển nghề nghiệp?

Trước hết là do huyền Trang may 
mắn khi có được nhiều cơ hội để phát 
triển nghề nghiệp như vậy. Lãnh đạo 
Ban Th Đối ngoại VTV4 đã tin tưởng 
giao cho mình nhiều nhiệm vụ, giữ sóng 
nhiều chương trình khác nhau. Trang 
bắt đầu công việc ở VTV4 với vai trò là 

biên tập viên, dẫn chương trình của Bản 
tin tiếng Trung. sau đó là chuyên mục 
Việt Nam và Thế giới, vừa là người 
dẫn, vừa trực tiếp tham gia tổ chức 
sản xuất chuyên mục này. rồi dẫn bản 
tin tiếng Việt nữa. Qua quá trình rèn 
luyện với các bản tin trực tiếp hàng 
ngày và học hỏi từ các anh chị trong 
Ban, từ một người không biết gì về 
nghề truyền hình, Trang đã tích lũy 
được khá nhiều kinh nghiệm để có thể 
tự tin đảm nhận những nhiệm vụ khó 
khăn hơn, những chương trình lớn, 
quan trọng của Ban như Gala Cuộc 
sống vẫn tươi đẹp, các bản tin thời sự 

BTV - MC huyền Trang
mối duyên lành với 

VTV4

với khán giả vTv4 Trong và 
ngoài nước Thì huyền Trang là 

gương mặT bTv - mc quen Thuộc. 
không chỉ giữ sóng ở các bản 

Tin Tiếng Trung, Tiếng việT, cô 
còn xuấT hiện ở các chương 

Trình giao lưu, Tọa đàm với lối 
dẫn dắT khéo léo, Thông minh, 

gây ấn Tượng TốT đẹp Trong 
lòng khán giả.
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đặc biệt dịp Tết nguyên đán, hay ngày 
bầu cử. Trang không chỉ đơn thuần là 
một MC mà còn trực tiếp tham gia sản 
xuất tin bài và theo suốt quá trình từ khi 
lên ý tưởng thực hiện chương trình đến 
khi có sản phẩm hoàn thiện trên sóng. 
Quá trình đó giúp Trang nắm chắc được 
nội dung chương trình, biết mình cần 
truyền tải những gì và truyền tải như thế 
nào đến quý vị khán giả. 

Gần đây, khi dẫn chương trình 
gala cuộc sống vẫn tươi đẹp, nói về 
nghĩa cử cao đẹp của việc hiến tạng, 
trang thuyết phục người xem bởi lối 
dẫn dung dị, đầy cảm xúc nhưng luôn 
biết tiết chế, dẫn dắt câu chuyện đi 
đúng hướng kịch 
bản. Với trang, 
để làm tốt điều 
này có khó khăn?

Có thể nói, 
Gala Cuộc sống 
vẫn tươi đẹp - Cho 
đi là còn mãi là 
chương trình ấn 
tượng nhất mà 
Trang được tham 
gia. Khi nhận 
nhiệm vụ sản xuất 
Gala Cuộc sống 
vẫn tươi đẹp, cả ekip khá bỡ ngỡ. Với 
một ekip quen làm thời sự, việc chuyển 
tải một thông điệp nhân văn về nghĩa 
cử cao đẹp hiến tạng cứu người sao cho 
chạm được tới trái tim khán giả quả thật 
không hề đơn giản. nhưng rồi trong quá 
trình làm, được tiếp xúc với các nhân 

vật, lắng nghe những câu chuyện, tấm 
lòng cao đẹp của họ đã khiến ekip sản 
xuất quyết tâm làm sao có thể góp một 
phần nhỏ bé để lan tỏa thông điệp về sẻ 
chia sự sống và tình yêu thương. 

Khi dẫn, mình đã làm sai kịch 
bản khá nhiều (cười). Có những lúc 
xúc động quá nên đã nói và làm theo 
cảm xúc của mình, một lúc sau mới 
quay lại được kịch bản ban đầu. sau 
chương trình, mình có thêm những 
chiêm nghiệm về cuộc sống, để biết yêu 
thương và trân trọng cuộc sống này hơn.

 5 năm gắn bó với trường quay, 
lên hình trực tiếp nhiều, hỏi thật, đã 
bao giờ trang gặp sự cố? 

Làm chương 
trình trực tiếp thì 
sự cố phát sinh 
cũng là chuyện 
bình thường. 
nhưng với Trang, 
may mắn là mọi 
thứ đều luôn trong 
tầm kiểm soát. 
nghề truyền hình 
cho mình thấy là 
phải bình tĩnh trong 
mọi tình huống. 

 những kỉ 
niệm nghề nghiệp đáng nhớ nhất của 
trang là gì?

Kỉ niệm đáng nhớ nhất là chuyến 
đi tác nghiệp tại quần đảo Trường sa 
năm 2012.  Khi ấy, Trang mới làm ở 
VTV4 được mấy tháng, mọi thứ đều 
rất mới mẻ. hành trình cùng thân 

nhân các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ 
tại quần đảo Trường sa kéo dài gần 
20 ngày, đến với 11 điểm đảo. Trong 
chuyến đi ấy, mặc dù đã đến gần đảo 
song Tử Tây nhưng sóng to gió lớn 
không thể nào lên được đảo, cả đoàn 
phải neo ngoài biển hai ngày chờ sóng 
yên để đi xuồng nhỏ vào. Khi tới các 
đảo chìm mới thấy cuộc sống của các 
chiến sĩ ngoài đảo xa rất vất vả. nếu 
có cơ hội, Trang cũng hi vọng có thêm 
một chuyến đến Trường sa nữa, để đi 
những điểm đảo chưa đến được.

 Với đặc thù của kênh sóng 
VtV4, hình ảnh của huyền trang 
được phủ sóng khắp năm châu, bạn 
có thường nhận được phản hồi của 
khán giả? 

Khán giả của VTV4 rất đặc thù, là 
khán giả trong nước, người nước ngoài, 
người nước ngoài ở Việt nam và cộng 
đồng người Việt nam ở nước ngoài. 
Có thể nói, họ đều dành cho Việt nam 
nhiều tình cảm yêu mến. Đặc biệt với 
cộng đồng người Việt nam ở nước 
ngoài, VTV4 là cầu nối quan trọng 
giữa họ với quê hương. Có những Việt 
kiều trẻ biết nói tiếng Việt là do xem 
các chương trình của VTV4. hay như 
sau chương trình Gala cuộc sống vẫn 
tươi đẹp, nhiều khán giả đã gọi tới để 
hỏi cách nào đăng kí hiến tạng. Tất cả 
những sự phản hồi, tình cảm của khán 
giả là động lực để Trang và các đồng 
nghiệp có thêm nhiều chương trình hay 
gửi tới khán giả. 

Mai Chi (Thực hiện)

Tiếng Trung là cầu nối đưa Trang đến với 
nghề truyền hình. Năm 2011, khi vừa tốt 
nghiệp Thạc sĩ tại Trung Quốc, cũng là lúc 
đài THVN tuyển nhân sự cho Bản tin tiếng 
Trung trên VTV4. Trang chỉ được biết 
thông tin và nộp hồ sơ trước khi hết hạn 
đúng 1 ngày. Sau đó trải qua 3 vòng thi, 
mình may mắn là một trong tám bạn 
được tuyển. Bây giờ, sau 5 năm làm việc 
ở VTV4 Trang vẫn thấy, đúng là mình có 
mối duyên lành với truyền hình.
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 Công tố được đánh giá là một 
trong những gương mặt trẻ thành công 
của VtV6, với việc đảm nhận dẫn nhiều 
chương trình như: ghế không tựa, hôm 
nay ai đến, bữa trưa vui vẻ… nếu chia 
sẻ một cách thành thật thì bạn đã phải 
đánh đổi những gì để có thành công của 
ngày hôm nay? 

Thứ lớn lao nhất đó chính là tình bạn. 
Loay hoay với công việc, Tố quên mất 
việc phải gặp gỡ bạn bè. Cũng vì công 
việc của Tố khác xa với các bạn nên việc 
thường xuyên tâm sự là điều rất hiếm 
hoi. Cũng có những lúc rảnh rỗi, lướt 
Facebook thấy bạn bè đi chơi, thấy tủi 
thân ghê lắm. Bạn thì ngại mình bận, 
mình thì ngại vì cả năm cắm mặt vào 
công việc, không giữ liên lạc, giờ gọi 
không biết nói gì. Càng lớn mình càng 
nhận ra một điều rất giản đơn: dù ta đi xa 
đến đâu, nếu vẫn giữ được gốc rễ của các 
mối quan hệ thì những bước đi của bạn sẽ 
hanh thông. hiện giờ, Tố đang tìm cách 
khắc phục để mình không trở nên quá vô 
tâm. Khi mình chủ động hẹn các bạn đi 
chơi, họ thường trêu: hay ế show nên mới 
tìm tụi này (cười).

 trong rất nhiều tình huống đã  
trải qua, đã khi nào Công tố  
“đánh mất” mình?

Đánh mất mình thì chưa, nhưng sợ hãi 
đến mức bộc lộ hết những bản năng của 
mình thì đã có rồi. Điều đó cũng không 
nên, vì khi là một người dẫn, bạn phải đủ 
tỉnh táo để khách quan với chính mình và 
sự việc. Có lần, dẫn Bữa trưa vui vẻ, có 
thử thách Tố phải đặt chân vào chậu lươn. 
Lúc đó mình sợ thật, không còn suy nghĩ 
xem mình phải làm gì mà bắt đầu la hét 
và hoảng loạn. Khán giả hiểu thì sẽ thông 
cảm, người không thông cảm lại cho rằng 

mC Công Tố

TÔi Vẫn Là 
“Cậu họC Trò” 
Lớn XÁC

công Tố mộT Trong số íT gương mặT 
người dẫn Trẻ Tạo được phong cách 
và dấu ấn riêng. anh có lượng khán 
giả hâm mộ Tương đối lớn qua các 
chương Trình: bữA trưA Vui Vẻ, Ghế 
KhônG tựA… nhưng Trong công việc, 
công Tố luôn cho rằng mình còn phải 
học hỏi nhiều hơn nữa. 
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mình làm trò, có con lươn thôi cũng làm 
quá lên.

Có lần dẫn Hôm nay ai đến, khách 
mời của mình là một người phụ nữ gần 60 
tuổi, bà bật khóc ngay từ khi xem phóng 
sự đầu. Khi nhìn bà, mình thấy thương 
những người phụ nữ, thương mẹ quá nên 
cũng khóc. sau đó mình phải xin nghỉ 10 
phút để lấy lại bình tĩnh... Tố luôn nhắc 
mình phải đủ tỉnh và tinh để xử lí các tình 
huống. Tố vẫn đang là một cậu học trò lớn 
xác, phải học điều đó từng ngày. 

 ghế không tựa là một chương 
trình làm nên phong cách dẫn của Công 
tố, cuộc trò chuyện với nhân vật nào 
mang lại nhiều cảm xúc nhất cho bạn?

Mỗi nhân vật sẽ là một câu chuyện 
riêng và đem lại một cảm xúc khác nhau. 
Gần đây nhất, câu chuyện của Thanh Vân 
hugo làm mình suy nghĩ rất nhiều. Chị 
Vân chọn Ghế không tựa để chia sẻ về 
việc một mắt đã không thể nhìn thấy gì 
nữa và giọng nói thì ngày càng tệ. nghe 
chuyện, mình thực sự rất lo lắng, tiến đến 
và ôm lấy chị để động viên. 

 Được biết, ghế không tựa năm 
nay sẽ đóng máy, Công tố có thể chia sẻ 
một kỉ niệm đáng nhớ nhất về chương 
trình này?

Đây là một trong những tin rất buồn 
với Tố. Ghế không tựa là nơi Tố được rèn 
luyện nhiều nhất về năng lực, sức bền, là 
chương trình mà Tố xem như con cưng 
của mình. Tố có rất nhiều kỉ niệm với 
chương trình. Thứ nhất, không có số nào 
khách mời đến sai giờ. Đây thực sự là một 
điều quá tuyệt vời khi các khách mời đều 
rất chuyên nghiệp và tôn trọng khán giả. 
Thứ hai, đây là chương trình nhiều nước 
mắt nhất. Có đợt ghi hình tại TPhCM, 
Tố tiếp 12 vị khách nổi tiếng, trong đó có 

10 người đã không kìm nổi nước mắt với 
phút nói thật và những câu chuyện chia 
sẻ với chương trình. Tố thầm cảm ơn họ 
bởi rõ ràng họ tin tưởng mình và chia sẻ 
thật lòng với khán giả. Một kỉ niệm khác, 
lần đó mình xách 45kg hành lí đựng trang 
phục từ hà nội vào TPhCM để ghi hình. 
Vì công việc cuối năm bận rộn, Tố sụt 
2,5 kg. Tất cả trang phục đều không vừa 
mà cũng không kịp chỉnh sửa lại nên phải 
nhờ bạn gửi áo len và quần nỉ từ hà nội 
vào để mặc độn bên trong. Với khí hậu 
ở TPhCM luôn hơn 30oC nên đó là “kỉ 
niệm khủng khiếp” mà không bao giờ 
mình quên. 

 Được biết, Công tố đang ấp ủ một 
dự định đặc biệt, đó là truyền lửa dẫn 
cho các bạn trẻ, tố có thể chia sẻ về kế 
hoạch này?

Đây chính là dự án khởi nghiệp của Tố, 
được ấp ủ cách đây 2 năm. Tố mở ra một 
nơi để những người trẻ yêu nghề MC hay 
mong muốn trở nên tự tin trước đám đông 
có thể đến cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, 
tiến bộ từng ngày. hiện tất cả nội dung 
giảng dạy đã được xây dựng hoàn thiện và 
tháng 3 này Tố sẽ tiếp đón các bạn. 

Là một cậu bé Gia Lai, giờ đã có thể 
lên sóng để trò chuyện cùng khán giả tại 
kênh truyền hình Quốc gia, Tố rất hãnh 
diện và muốn chia sẻ với những người 
trẻ để họ cũng có được cơ hội như mình. 
Trưởng thành từ cuộc thi Cầu Vồng, Tố 

hiểu được những thách thức và thử thách 
trong một cuộc thi sẽ tạo nên bước chuyển 
lớn như thế nào với những bạn trẻ.

  Là MC thành công sớm, đẹp trai và 
có gia đình hậu thuẫn nhưng vẫn chưa 
thấy Công tố công bố về người yêu?

Bảo là chưa có người yêu là nói dối. 
Tố là người rất lận đận trong chuyện tình 
cảm. Bản tính Tố yêu ai cũng hết lòng, 
nhưng rồi vì nhiều lí do, chưa có mối tình 
nào kéo dài được hai năm. Khi yêu, mình 
cũng muốn “khoe” người yêu, nhưng phải 
đợi đến khi chín chắc và xác định lâu dài, 
bởi nếu lỡ dở, rất có thể mình sẽ làm khổ 
họ. Tố là mẫu người khó có tình yêu sét 
đánh, lúc ban đầu Tố thấy ai cũng như ai, 
nên cứ mưa dầm thấm lâu, người càng thú 
vị, hài hước, tự chủ sẽ càng hấp dẫn con 
trai cung song ngư như Tố. 

 Vậy Công tố thường làm gì sau 
khi đã hoàn thành công việc?

năm vừa rồi là khoảng thời gian sức 
khoẻ mình xuống dốc trầm trọng nên lúc 
nào rảnh, Tố dành thời gian cho thể thao. 
ngoài công việc chính ở Đài Truyền hình 
Việt nam, mình cũng bận rộn cho dự án 
riêng. Công việc, gia đình, bạn bè thôi 
cũng hết ngày hết tháng rồi, giờ thấy lười 
yêu quá. (Cười)

 Cảm ơn Công tố!
Thu huệ (Thực hiện)  

Ảnh: nhÂn VậT CunG CấP

Công Tố và 
hai bạn dẫn của BTVV

Công Tố và dự án khởi nghiệp của mình
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nữa. sau một thời gian theo đuổi nghệ 
thuật tôi nhận ra rằng, nếu mình sống 
đúng với con người thật của mình thì 
mình sẽ tìm được những người yêu mến 
mình chân thành và dài lâu.

nhìn lại chặng đường đã đi qua, 
chị có thấy rằng vì quá chiều chuộng 
cái “tôi” cá nhân mà sự nghiệp của 
mình chậm lại so với các bạn cùng 
trang lứa?

Thật ra cái gì cũng có giá của nó, khi 
đã lựa chọn thì mình phải chấp nhận. 
Được làm những gì mình thích, hơn nữa 
sở thích ấy lại không giống với số đông 
thì đương nhiên con đường mình đi 
phải lâu hơn và gập ghềnh hơn. dù con 
đường đến trái tim khán giả sẽ lâu hơn 
nhưng tôi cảm thấy thoải mái với nó. 

Tuổi trẻ chỉ có một lần thôi, nếu thực 
sự đam mê thì hãy cứ cố gắng 
kiên trì đi đến cùng, rồi cũng sẽ 
gặp được cầu vồng.

tại sao một cô gái trẻ chỉ 
mới ngoài 20 tuổi lại đủ bản 

lĩnh và sự kiên trì để theo đuổi 
đến cùng đam mê của mình 
giữa một showbiz đầy hào 
nhoáng và chiêu trò như 
hiện nay?

Tôi nghĩ việc có nổi 
tiếng được hay không phụ 
thuộc vào rất nhiều yếu tố, 

đặc biệt là yếu tố may mắn. 
Thay vì ngồi suy tính làm sao 

để nổi tiếng thì hãy cố gắng 
hết mình, đi đến tận cùng 
với niềm đam mê ấy. Cho dù 

trương thảo nhi trước và sau 
sms khác nhau như thế nào?

Tôi cảm thấy mình trưởng thành và tự 
tin hơn.

sms có ý nghĩa thế nào với sự 
nghiệp của trương thảo nhi?

Từ lúc bắt đầu đi hát tới giờ, tôi luôn 
mơ ước được hát những ca khúc do chính 
mình sáng tác và SMS đã giúp tôi thực 
hiện ước mơ đó. Quan trọng mình được là 
chính mình, đó cũng là cơ hội để khán giả 
hiểu hơn về âm nhạc cũng như con người 
thật của Trương Thảo nhi.

những nghệ sĩ trẻ thường băn 
khoăn giữa cái tôi cá nhân và thị hiếu 
của khán giả, chị đã từng rơi vào tình 
huống này chưa?

Chỉ có một lần duy nhất, đó là sau khi 
ca khúc Bốn chữ lắm  được khán giả đón 

nhận nồng nhiệt. Lúc đó, tôi đã suy nghĩ 
rất nhiều về vấn đề chạy theo thị hiếu hay 
thể hiện cá tính riêng của mình. Cho đến 
bây giờ, tôi cảm thấy rất tự hào vì mình 
đã dung hòa được hai yếu tố này: luôn 
mang chất riêng của Trương Thảo nhi 
nhưng vẫn được khán giả đón nhận.

thẳng thắn mà nói thì âm nhạc 
của trương thảo nhi vẫn chưa thật sự 
đại chúng, chẳng hạn như trong đêm 
chung kết sms, trong khi 4 vị hLV 
chọn bài hát của chị thì hội 
đồng nghệ thuật, những 
người đại diện của công 
chúng, lại chọn sáng tác 
của Cao bá hưng?

Điều đó đúng, nhưng 
nếu làm theo tai nghe của 
khán giả thì không còn 
là Trương Thảo nhi 

Trương Thảo Nhi

Cứ đi rồi 
Sẽ gặp 
Cầu VồNg

á quân SinG My SonG ( SMS) - bài hát yêu thíCh Thừa nhận, mình là 
người đa Tính cách, chỉ làm những gì cảm Thấy Thích. nhưng với âm 
nhạc, cô lại rấT nguyên Tắc, những gì viếT ra phải đúng con người 
ThậT của Trương Thảo nhi dù có hơi điên, hơi quái và hơi kén người 
nghe. có mặT Trong cả hai đề cử bài hát CủA năM và nGhệ Sĩ Mới CủA 
năM Tại giải CốnG hiến 2017 là phần Thưởng xứng đáng với những nỗ 
lực không ngừng của Thảo nhi Trong suốT 5 năm qua.  
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không chạm đến được trái tim khán giả 
thì ít nhất mình cũng thỏa mãn cái “tôi” 
của mình.

Âm nhạc của Giáng Son rất mềm 
mại, nữ tính trong khi âm nhạc của 
trương thảo nhi lại rất cá tính, thậm 
chí hơi quái. Sau một thời gian làm việc 
cùng nhạc sĩ Giáng Son, chị có ảnh 
hưởng gì từ hLV của mình không?

ngay từ đầu tôi chọn về đội của chị 
Giáng son vì cảm thấy âm nhạc của mình 
rất quái, thiếu sự nữ tính, nên muốn sự 
dịu dàng trong âm nhạc của chị sẽ giúp 
mình mềm mại hơn. Tôi rất hạnh phúc 
vì đã làm được điều đó. nếu mọi người 
nghe ca khúc Hỏi trong đêm chung kết sẽ 
thấy, đó là sự kết hợp giữa nét dịu dàng 
của Giáng son và độ quái dị của Trương 
Thảo nhi. 

nhạc sĩ Giáng Son có lời khuyên 
đặc biệt nào dành cho thảo nhi?

Tất cả những gì chị Giáng son dành 
cho tôi đó là sự chân thành, cả trong âm 
nhạc lẫn trong cuộc sống đời thường. 
Chị khuyên tôi hãy luôn là một nghệ sĩ 
chân chính và đừng bao giờ đánh mất 
bản thân mình. 

Ai là thần tượng của chị trong  
âm nhạc?

Bất cứ ai có thể học 
hỏi được tôi đều ngưỡng 
mộ và học hỏi hết. 

Vậy thảo nhi 
ngoài đời là một cô gái 
thế nào?

Chắc là một người đa tính cách, 
không theo bất cứ một khuôn khổ hay 
hình mẫu nào hết. Chẳng hạn như hôm 
nay, mặc dù trời rất nóng nhưng thích 
mặc áo len thì tôi vẫn cứ mặc. sống theo 
cảm xúc và làm những gì mình cảm thấy 
thoải mái. 

tiêu chí làm nghệ thuật của 
trương thảo nhi  là gì?

Khi mọi người nghe nhạc của tôi 
phải cảm nhận được con người thật của 
Trương Thảo nhi, đó là tiêu chí mà tôi 
đặt ra cho mình. Tất cả những bài hát tôi 
đã sáng tác đều là tâm sự thật và là những 
gì tôi đã trải qua.

Cảm xúc của chị thế nào khi có 
tên trong 2 hạng mục đề cử tại Giải 
Cống hiến 2017?

Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc, cuối 
cùng thì tất cả những cố gắng, nỗ lực của 
mình cũng đã được người khác công nhận. 

Chị tự tin mình sẽ chiến thắng ở 
hạng mục nào hơn?

Đối với tôi, có mặt trong bảng đề 
cử đã là niềm vinh dự rất lớn rồi, còn 
chuyện có giải thì hoàn toàn không nghĩ 
đến, vì trong các hạng mục đó có nhiều 
cái tên xuất sắc hơn mình.

Mọi việc dường như đang rất 
thuận lợi với trương thảo nhi, sắp tới 
chị có những dự định gì để đẩy mạnh 
sự nghiệp của mình?

Tôi sẽ cho mọi người thấy rõ hơn 
về âm nhạc của Trương Thảo nhi. Cuối 

tháng hai vừa qua tôi mới 
ra mắt MV 

Người 
yêu của 

em và 
sắp tới 

sẽ là một 
album gồm 

8 bài hát 
do chính tôi 

sáng tác, kể 
về cảm xúc 

của một cô gái 
từ khi mới biết 

yêu cho đến khi 
bị người mình 

yêu phản bội.
Khả năng 

diễn xuất của 
trương thảo nhi 

khá tốt, chị có ý 
định lấn sân sang nghệ 

thuật thứ bảy không?
Tôi từng đóng bộ phim truyền hình 

dài 26 tập Nhảy cùng ước mơ và mới đây 
nhất là series phim ngắn Cảm ơn Sensei.  
Tôi  rất thích diễn xuất, hi vọng trong 
tương lai mình sẽ có cơ hội để tham gia 
vào một bộ phim điện ảnh nào đó. hiện 
tại, tôi đang viết nhạc cho một số phim 
chiếu rạp sẽ ra mắt vào giữa năm nay.

Khi nhìn thấy những thành công 
hiện tại, bố mẹ chị đã ủng hộ con gái đi 
theo nghệ thuật chưa?

Thật ra, sau Bốn chữ lắm, bố mẹ đã 
thấy được niềm đam mê của con gái nên 
luôn bên cạnh và ủng hộ. nhưng với tôi, 
tất cả những gì đã đạt được chỉ là bước 
khởi đầu, tôi còn phải cố gắng rất nhiều để 
chứng tỏ bản thân, để mọi người công nhận 
tài năng thật sự của Trương Thảo nhi.

xin cảm ơn thảo nhi!
Thu TranG (Thực hiện)

Trương Thảo Nhi nhận nhiều lời khen 

với ca khúc Hỏi trong Sing My Song
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nghề nào Cũng Có  
hai mặT

bước chân vào làng mẫu 
chuyên nghiệp với lợi thế là 
quán quân next top Model, đó 
có phải là yếu tố làm nên vị trí 
của bạn trong làng mẫu  
hiện tại?

sau hai năm trở thành Quán 
quân của chương trình tìm kiếm 
và đào tạo người mẫu hàng đầu 
Việt nam - Vietnam’s Next Top 
Model, oanh đã có nhiều cơ hội 

hơn, đặc biệt là được làm việc 
trong một môi trường chuyên 
nghiệp. Đây là điều mà rất 
nhiều người mẫu đồng trang 
lứa của oanh mong muốn có 
được. Tuy nhiên, đó mới chỉ là 
yếu tố ban đầu, để có được vị 
trí như hiện nay, oanh đã phải 
học hỏi và phấn đấu rất nhiều 
bằng một phong cách làm việc 
chuyên nghiệp.

nhiều người vẫn hình 
dung nghề người mẫu thường 

siêu mẫu  
nguyễn oanh

khó khăn 
mới chỉ bắt đầu
Trưởng Thành Từ VietnAM’S next top MoDeL mùa 5 và đã có 
những bước Tiến vững chắc Trong Thị Trường Thời Trang 
việT nam suốT gần 2 năm qua, quán quân nguyễn oanh 
luôn là cái Tên nổi bậT Trong làng mẫu. với chiều cao 
chuẩn quốc Tế, cùng với Thái độ làm việc chuyên nghiệp 
hứa hẹn cô sẽ có vị Thế vững chắc hơn Trong nghề. 
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gắn với những 
hình ảnh hào 
nhoáng, ăn mặc 
đẹp nhưng 
không phải ai 
cũng hình dung 
hết những khó 
khăn, vất vả phía 
sau sàn catwalk, 
nguyễn oanh có 
thể chia sẻ gì về 
điều này?

nghề nào cũng có hai mặt nhưng 
nghề người mẫu nói riêng thì tính cạnh 
tranh vô cùng cao, đôi khi là ganh tị và 
cả mâu thuẫn. Cuộc sống sau ánh hào 
quang của những người mẫu không 
như mọi người thường nghĩ. Đó là cả 
một quá trình rèn luyện, học tập thay 
đổi bản thân để phù hợp với những cơ 
hội hay tiêu chí thị trường đặt ra, nhiều 
lúc không dám ăn vì sợ mập, lịch làm 
việc thay đổi liên tục do thức khuya để 
luyện tập, ghi hình hay trình diễn.

những Quán quân như: trang 
Khiếu, hoàng thuỳ đã và đang dần 

khẳng định mình tại “đấu trường” 
quốc tế, vậy nguyễn oanh có định 
thử sức mình theo con đường đó?

Làm việc ở môi trường quốc tế là 
ươc mơ của bất kì người mẫu nào. Tuy 
nhiên, cùng với đó cũng là sự cạnh 
tranh khốc liệt hơn để giành cho mình 
cơ hội. hiện tại oanh đang cùng công 
ty quản lí của mình tiếp tục đẩy mạnh, 
phát triển hình ảnh ở nhiều hướng khác 
nhau, khi nào có cơ hội phù hợp chắc 
chắn công ty sẽ cho oanh thử sức với 
môi trường quốc tế như những đàn chị 
đi trước.

trong hành trình từ cô gái bình 
thường trở thành người mẫu tên tuổi 
trong làng mẫu, oanh đã phải vượt 
qua những trở ngại nào?

Điều đầu tiên oanh phải cảm ơn 
nhà sản xuất chương trình, các giám 
khảo và cũng là những người thầy đầu 
tiên. Vietnam’s Next Top Model đã cho 
oanh cơ hội và một danh hiệu Quán 
quân mà ai cũng ao ước khi tham gia. 
sau khi đoạt giải, oanh luôn học hỏi 
và tạo áp lực để thay đổi bản thân mới 
mẻ hơn, năng động hơn và phải có 
cái gì đó rất riêng của nguyễn oanh. 
Đằng sau mỗi danh hiệu là nỗ lực, cố 
gắng để hoàn thiện mình trong nghề, 
trong cuộc sống. nói thì rất dễ nhưng 
để làm được, làm tốt quả thực khó vô 
cùng, nhưng oanh tin, trong bất kì 

công việc nào, thành công sẽ đến khi 
bạn đam mê.

làm Từ Thiện vì Thiện Tâm
ngoài làm nghề, nguyễn oanh 

cũng thường xuyên tham gia các hoạt 
động xã hội, oanh có thể chia sẻ đôi 
chút về những hoạt động này? 

oanh hay tham gia từ thiện vì muốn 
mang những niềm vui nho nhỏ gửi tới 
những người có hoàn cảnh khó khăn, 
không có được cuộc sống đầy đủ, hạnh 
phúc. hình ảnh những con người tàn 
tật, những em nhỏ lang thang, bệnh tật 
đau ốm, người già không nơi lương 
tựa… thực sự khiến oanh rất xúc động 
và muốn đóng góp một phần sức lực 
nhỏ của mình để giúp đỡ họ. 

người nổi tiếng tham gia 
những hoạt động thiện nguyện đôi 
lúc cũng bị nhìn nhận như một 
cách để pr bản thân, oanh nghĩ 
sao về điều này?

nhiều người nghĩ rằng người nổi 
tiếng tham gia hoạt động từ thiện để 
Pr bản thân điều này có phần đúng 
nhưng cũng có phần sai. Có thể có 
người chụp vài kiểu ảnh khi đi từ 
thiện với mục đích dùng những hình 
ảnh này để cho mọi người biết đến 
nhiều hơn ngoài việc thấy họ chỉ 
biết ăn mặc, trưng diện. Tuy nhiên, 
cũng có những người dùng sức ảnh 
hưởng của mình để kêu gọi xã hội 
hãy biết yêu thương, san sẻ, chung 
tay mang đến nhiều điều giá trị hơn 
cho cuộc sống. oanh thì nghĩ đơn 

giản, đó là “thiện tại tâm”.
oanh nguyễn có thể chia sẻ đôi 

chút về cuộc sống hiện tại của mình?
Trong hai năm ở TP hồ Chí Minh, 

oanh đã thích nghi và quen với cuộc 
sống cũng như môi trường làm việc ở 
đây. dù nhiều lúc cũng cảm thấy nản 
lòng vì phải tự lo cho bản thân, tự giải 
quyết khó khăn khi gặp phải nhưng rồi 
oanh lại nghĩ, phải mạnh mẽ vì cuộc 
sống và khó khăn mới chỉ bắt đầu...

Cảm ơn nguyễn oanh!
Thu huệ (Thực hiện) 

Ảnh: nhÂn VậT CunG CấP

Nguyễn Oanh đi từ thiện dịp Noel 2016
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 học ngoại ngữ, không được đào 
tạo về báo chí, vậy khi rẽ ngang sang 
truyền hình, Quốc Anh có gặp nhiều 
khó khăn?

Quốc anh tốt nghiệp trường Đại học 
hà nội (tiền thân là Đại học ngoại ngữ 
hà nội) hệ cử nhân tiếng Trung Quốc, 
cử nhân tiếng anh. Trong một lần lướt 
Facebook, mình tình cờ đọc được thông 
tin do bạn bè chia sẻ trên trang cá nhân 
là Ban Thời sự, Đài ThVn đang tuyển 
BTV dẫn chương trình. Ban đầu, nộp hồ 
sơ chỉ để thử sức nhưng không ngờ mình 
qua được hết các vòng và trúng tuyển.

Đương nhiên, Quốc anh gặp rất 
nhiều khó khăn. Đặc biệt là trong thời 
gian đầu mới học nghề. Có những lúc 
tự hỏi không biết mình có tiếp tục được 

với công việc. Tuy nhiên, được sự ủng 
hộ của gia đình, sự chỉ bảo của các anh 
chị đồng nghiệp và đặc biệt là những 
khóa đào tạo ngắn hạn của Ban Thời sự 
nên mình cũng vỡ ra được nhiều điều. 
Bản thân mình cũng luôn nỗ lực cố gắng 
trong công việc.

 thường thì các phóng viên trẻ 
mới ra trường phải có một thời gian thử 
thách,  Quốc Anh “ngoại đạo” lại  được 
tin tưởng giao giữ sóng các bản tin thời 
sự của VtV từ rất sớm?

Trước khi được phân công dẫn 
chương trình, mình có gần 2 năm làm 
phóng viên, trong đó có 6 tháng làm 
phóng viên thường trú tại Bắc Trung Bộ.  
Xa nhà, mình phải làm quen với môi 
trường mới, thường tác nghiệp độc lập 

trong thời gian gấp nhưng vẫn phải đảm 
bảo tính chính xác của thông tin. Mình là 
một trong những phóng viên đầu tiên đưa 
tin về sự cố môi trường biển ở các tỉnh 
miền Trung, cập nhật không khí bầu cử 
Đại biểu Quốc hội ở các tỉnh Bắc Trung 
Bộ, hay phản ánh câu chuyện của những 
gia đình có người thân đi lao động trái 
phép ở angola, cùng nhiều tin bài khác… 
Quãng thời gian này đã rèn luyện cho 
Quốc anh rất nhiều về nghiệp vụ báo chí, 
về công việc của một phóng viên. Khi đã 
am hiểu quy trình làm tin tức, phóng sự, 
giúp mình làm tốt hơn công tác biên tập 
và xuất hiện trên sóng chuyển tải các bản 
tin tới khán giả. 

 Khi lên hình, bạn có nhận được 
nhiều phản hồi của khán giả, gia đình 

Thuộc đội ngũ những gương mặT bTv Trẻ 
được Tin Tưởng giao giữ sóng các bản Tin 

Thời sự vTv1, phóng viên - bTv quốc anh cho 
biếT, áp lực công việc Trong guồng quay sản xuấT, cập 

nhậT liên Tục Tin Tức nóng hổi Tới khán giả là môi Trường Tôi 
luyện để những người Trẻ nhanh chóng Trưởng Thành.

BTV Quốc anh

TrưởNg THàNH 
Từ... áp LựC
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Quốc Anh có là những khán giả “khó 
tính” của bạn?

Mình cũng nhận được khá nhiều phản 
hồi từ gia đình, bạn bè... nhưng quan 
trọng nhất là những góp ý và hướng dẫn 
thường xuyên của lãnh đạo phòng và 
của các anh chị đồng nghiệp giàu kinh 
nghiệm. những góp ý này thực sự quý 
báu, giúp mình rất nhiều trong công việc.

 Luôn xuất hiện dẫn bản tin trong 
các bộ vest chỉn chu nhưng mặt khác, 
khán giả lại thấy một Quốc Anh năng 
động ở hiện trường khi thực hiện tin 

tức, phóng sự xã hội... Quốc Anh thích 
mình ở vai trò nào hơn?

Theo Quốc anh, dù là BTV dẫn 
chương trình hay một phóng viên hiện 
trường thì cốt lõi vẫn là hoạt động ở lĩnh 
vực báo chí. Ở mỗi vai trò, yêu cầu công 
việc cũng sẽ khác nhau. dù ở vị trí nào, 
mình luôn cố gắng học hỏi, xông xáo, 
nhiệt huyết để có thể tiến bộ nhiều hơn. 
Điều quan trọng là mình tìm thấy niềm 
đam mê trong công việc này.

 Mỗi người trẻ sẽ sớm trưởng 
thành khi được “quăng” vào một môi 

trường nhiều thử thách, áp lực và được 
làm việc cùng những người giỏi, điều 
này có đúng với Quốc Anh?

Mình nghĩ nhận định này là rất đúng. 
Mình cảm nhận rằng bản thân cũng đã 
trưởng thành khá nhiều trong những 
năm qua. Áp lực công việc giúp những 
người trẻ như mình tôi luyện bản thân. 
Mình cũng rất tự hào vì được làm việc và 
học việc trong một môi trường báo chí 
chuyên nghiệp như Ban Thời sự VTV.

Thao GianG  
(Thực hiện)

BTV Quốc Anh ( bìa phải) 
trong một chuyến 
tác nghiệp vùng biểnPhỏng vấn ngư dân
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mC là ĐíCh 
Đến mới

Hoa hậu diễm Hương

sau lần đầu Tiên ngồi 
ghế giám khảo Siêu 
Mẫu nhí (vTv9) mở màn 
cho mùa hai, hoa hậu 
diễm hương Tiếp Tục 
Trở lại với chương 
Trình Trong Tập 
chung kếT bảng a. sự 
Thân Thiện, khéo léo 
của cô đã giúp các 
Thí sinh nhí Tự Tin 
hơn khi Trình diễn. 
hoa hậu Thế giới 
người việT 2010 hiện 
không chỉ gắn bó với 
các chương Trình 
Thiếu nhi mà còn bắT 
đầu bước chân vào 
công việc dẫn 
chương Trình. 
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trước khi ngồi ghế giám khảo 
siêu mẫu nhí, chị có xem chương 
trình không?

sau khi được mời làm giám khảo số 
đầu tiên của chương trình, tôi đã tìm xem 
và trở thành fan của Siêu mẫu nhí luôn.

Khi làm giám khảo chương trình 
thiếu nhi, chị phải lưu ý những điều gì?

May mắn tôi đã làm mẹ nên hầu như 
không gặp khó khăn gì khi giao lưu với 
các bé. Đơn giản là xem các bé như con 
mình để nói chuyện thôi. hiện nay, tôi 
cũng có hai lớp dạy trình diễn thời trang 
cho thiếu nhi nên có chút kinh nghiệm 
khi giao tiếp với các bé. Tôi thấy nhiều 
bé thích nói chuyện với cô hương lắm. 
Siêu mẫu nhí là chương trình khuyến 
khích sự tự tin, sáng tạo, năng khiếu 
nghệ thuật của các bé nên tôi luôn nhận 
xét theo hướng khuyến khích, động viên 
các thí sinh nhí. Tôi luôn nói với các bé 
rằng, thắng thua trong một cuộc thi chỉ là 
do yếu tố may mắn mà thôi, con đường 
của các con sau này còn rất dài nên phải 
luôn nỗ lực thì sẽ thành công. 

Sau này, khi con trai noah đủ 
tuổi, chị có muốn cho bé tham gia 
chương trình không?

Chắc là để tương lai trả lời, vì noah 
không có năng khiếu nghệ thuật lắm đâu, 
nhưng nếu có duyên thì tôi sẽ cho bé 
tham gia. 

noah có những bộ ảnh được 
nhiều khán giả yêu thích vì vẻ đáng 
yêu và trang phục sành điệu nhờ được 
mẹ chăm chút. Đó là những yếu tố 

bước đầu cho bé tham gia nghệ thuật 
phải không?

Tôi cũng như bao nhiêu bà mẹ khác 
thôi: muốn chăm sóc mọi thứ cho con 
mình được chỉn chu. rất may là bé noah 
nhận được sự yêu mến của tất cả mọi 
người. Còn việc mọi người nghĩ rằng tôi 
muốn con mình đẹp hơn để phát triển 
trong nghệ thuật thì cũng không hẳn. Vì 
tôi là người đã tham gia nghệ thuật, có 
nhiều vấp váp trong showbiz, tôi biết 
rằng không dễ sống trong môi trường này 
nên không muốn con mình bước vào đó.

Chị có ưu tiên dùng hàng hiệu 
cho con không?

Tôi luôn muốn mua loại quần áo 
mà con tôi cảm thấy thoải mái khi mặc, 
không có hóa chất ảnh hưởng đến làn da. 
Tôi chỉ dùng những thương hiệu bình 
thường thôi chứ không phải nhất định 
chọn hàng hiệu.  

nhiều bà mẹ thường bị quá tay 
khi mua sắm quần áo cho con. Chị có 
bao giờ rơi vào trường hợp này không? 

Tôi cũng từng gặp trường hợp này. 
Từ lúc còn mang bầu tôi đã mua đồ sơ 
sinh cho đến hai tuổi luôn. Vì thế, tôi 
tốn khá nhiều tiền. Bây giờ, khi noah 
25 tháng thì tôi đã tiết chế nhiều lắm rồi, 
hầu như chỉ chọn những món đồ thích 
hợp thôi. 

Gần đây, khán giả thường thấy chị 
xuất hiện trong vai trò MC. Đây có phải 
là hướng đi mới của chị trong năm 2017?

Đúng vậy, ngoài công việc dạy trình 
diễn thời trang cho thiếu nhi thì tôi đang 
dần được biết đến nhiều hơn ở vị trí dẫn 

chương trình ở các sự kiện. Tôi hi vọng 
sắp tới sẽ có duyên để làm MC của các 
chương trình truyền hình.

Công việc MC có áp lực nhiều 
hơn là vai trò một người mẫu hoặc  
hoa hậu?

Tôi nghĩ việc gì cũng có áp lực. 
nhưng mà mình cứ phải cố gắng thì mới 
hoàn thiện, còn nếu không có áp lực 
trong cuộc sống thì mãi mãi mình giậm 
chân tại chỗ, mãi mãi sống trên một danh 
hiệu mà thật sự đã qua rất lâu. Cuộc sống 
là guồng quay mà mình luôn phải hướng 
về phía trước. Cho nên, tôi luôn muốn 
vượt lên chính bản thân để chiến thắng 
những khó khăn. Tôi là người miền nam, 
làm MC nhiều khi phát âm cũng không 
chuẩn và nói nhanh cho nên phải tập rất 
nhiều.

Khi nhận được một lời mời làm 
MC, chị nghĩ khách hàng chọn mình vì 
danh hiệu hoa hậu, vóc dáng đẹp hay 
khả năng chuyên môn?

Tôi nghĩ 50 - 50. Trong thời điểm 
hiện nay, người ta làm gì thì đều tính đến 
rating, độ an toàn của chương trình. Vì 
thế, nhiều chương trình nhắm đến danh 
hiệu hoa hậu để đảm bảo độ thu hút nhất 
định. nhưng tôi đánh giá yếu tố này chỉ 
là 50% vì tôi biết mình không phải là 
người có quá nhiều kinh nghiệm để mọi 
người tin rằng chắc chắn cô ấy sẽ là lựa 
chọn tốt nhất. nhưng tôi nghĩ rằng, mọi 
người tin vào sự cố gắng, nỗ lực của 
mình trong những năm sống với nghề.  

ngoài ra chị còn những dự án 
khác như phim ảnh, kinh doanh không?

hiện nay, mọi thứ còn đang trong 
dự định nên tôi chưa dám tiết lộ, sợ nói 
trước bước không qua.

Cảm ơn chị!
LƯu PhƯơnG (Thực hiện) 

Ảnh: hoànG Miên
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“ngài mập” lắm Chiêu
nhiều người đang nhăm nhe muốn 

trao tặng danh hiệu “Ông hoàng 
talkshow” cho James Corden, xếp trên 
cả các tên tuổi vốn được yêu thích như 
stephen Colbert, Jimmy Fallon. Cũng 
không hẳn là sự tán dương phi lí nếu 
nhìn vào bước 
tiến đáng kinh 
ngạc mà nam diễn 
viên này đã làm 
được cho chương 
trình The Late 
Late Show chỉ 
trong thời gian 
ngắn. James từng 
chia sẻ, với khung 
giờ lên sóng của 
chương trình bắt 
đầu từ lúc 12h37 đêm và kéo dài trong 
vòng 1 tiếng, thách thức là quá rõ ràng 
khi khán giả có hai sự lựa chọn, một là 
ngủ hai là nán lại trước màn hình. Theo 

quy luật bình thường, sau một ngày 
làm việc bận rộn, mệt mỏi, còn gì phù 
hợp hơn là giấc ngủ, vậy mà hàng triệu 
người lại trở thành khán giả quen thuộc 
của The Late Late Show.   

James Corden là một người hài 
hước, thông minh - ai cũng thấy điều đó. 

nhưng như thế thì 
chưa đủ để làm nên 
thành công trong 
địa hạt talkshow 
đêm muộn, nơi có 
những ông trùm 
cực kì sắc sảo với 
tầm ảnh hưởng 
lớn. Từ khán giả 
lẫn khách mời yêu 
thích James bởi 
ở anh có sự thân 

thiện, hào hứng một cách chân thành, 
lối dẫn dắt hơi tưng tửng. ngoại hình 
mập mạp thường bị James lấy làm “vũ 
khí” để tự trào đến mức cái bụng ngấn 

mỡ của anh cũng trở thành thương hiệu 
nổi tiếng nhờ video quảng cáo nội y với 
david Beckham. Theo phân tích, cách 
James chào đón khách mời tới chương 
trình cũng hơi khác biệt so với truyền 
thống. anh thường ngồi cùng họ thay vì 
đối diện qua một chiếc bàn ngăn cách. 
Thái độ nồng nhiệt, không khí vui nhộn 
với nhiều nhân vật tham gia khiến đôi 
khi talkshow của James hơi ồn ào, khiến 
người xem mất tập trung. Chất anh của 
James không phải lúc nào cũng hợp gu 
khán giả Mỹ. Tuy nhiên, về tổng thể, 
The Late Late Show lại trở thành một 
chương trình tạp kĩ đậm tính giải trí với 
một loạt các “tiểu mục” nhanh chóng trở 
thành hiện tượng.

những “Điểm nhấn”  
không Thể bỏ lỡ

Carpool Karaoke khiến thế giới phát 
sốt với những tiết mục ca hát ngẫu hứng 
giữa James Corden với khách mời trong 

James Corden là một nghệ sĩ đa tài được 
đào tạo bài bản, đồng thời anh rất thông 
minh và thực dụng khi hầu như chỉ tập 
trung vào hai thế mạnh nổi bật của mình 
là hát và nhảy để thỏa sức nhào nặn các 
chiêu trò hấp dẫn cho chương trình, biến 
mỗi lần lên sóng của The Late Late Show 
luôn đầy ắp màu sắc âm nhạc và vô 
cùng hấp dẫn, vui vẻ.

Hiện tượng mang tên 
JaMEs CordEn

các Talkshow Tối muộn được xem 
như lãnh địa của những người 
dẫn chương Trình nổi Tiếng, xuấT 
sắc nhấT nước mỹ. diễn viên hài 
người anh James corden chỉ mới 
đặT chân vào vùng đấT đáng mơ 
ước này Từ đầu năm 2015 và giờ 
đây, the LAte LAte Show đang Trở 
Thành cái Tên “gây bão” Trên các 
phương Tiện Truyền Thông và 
mang về hơn 1 Tỉ lượT xem Trên 
youTube.
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khi chạy ô tô vòng vèo. Từ cựu Đệ nhất 
phu nhân Michelle obama, danh ca 
Mariah Carey, đến những ca sĩ nổi tiếng 
nhất hiện thời như adele, Lady Gaga, 
Beyonce, Justin Bieber… đều đã là hành 
khách của chuyến xe đặc biệt do James 
cầm lái và khởi xướng chuyện hát hò. 
Video Carpool Karaoke với sự tham gia 
của adele thu hút tới hơn 100 triệu lượt 
xem, tạo nên hiệu ứng không thể tin nổi 
về “họa mi nước anh” với độ cá tính 
khác hẳn phong cách quen thuộc của cô. 
Phiên bản đặc biệt của Carpool Karaoke 
với khách mời Jennifer Lopez cũng 
đã vượt qua nhiều ứng viên để giành 
được một giải thưởng Emmy năm 2016. 
Thành công từ Carpool Karaoke khiến 
một số hãng ráo riết chạy đua giành 
quyền sản xuất tiểu mục này thành một 
chương trình truyền hình độc lập tương 
tự như trường hợp của Lip Sync Battle 
(Đấu trường hát nhép).

Drop the Mic: Trong phần này, 
James Corden và các khách mời đọ 
tài hát rap. họ nói chuyện, trêu chọc, 

đá xoáy theo tiết tấu. Phần thể hiện 
của vận động viên chạy nhanh nhất 
hành tinh usain Bolt khiến khán giả 
rất bất ngờ và phấn khích. Mới ra mắt 
chưa lâu nhưng Drop the Mic đã được 
hãng TBs đặt hàng để sản xuất thành 
cuộc thi truyền hình riêng, biến James 
Corden trở thành một nhà sản xuất 
chương trình mát tay. 

Spill your Guts or Fill your Guts: 
nói một cách dễ hiểu thì đây là một 
thử thách người chơi và người dẫn phải 
chọn lựa giữa việc thưởng thức các 
món vô cùng lạ lẫm, đáng sợ hay trả lời 
câu hỏi hóc búa mà mỗi bên dành cho 
nhau. Điểm hay ở cuộc đấu này là mọi 
thứ không phải lúc nào cũng đơn giản 
như khán giả tưởng tượng. Để đẩy đối 

phương đến thế không thể từ chối các 
món ăn khủng khiếp, các câu hỏi có khi 
“sốc tận óc” hoặc rất khó để trả lời. Chị 
em nhà Kardashian đã phải nhắm mắt 
thưởng thức những thứ họ chưa từng 
dám nghĩ tới trong đời vì không thể 
đưa ra quan điểm rằng, cha đỡ đầu của 
họ - danh thủ o.J simpson có phải là 
hung thủ trong vụ án mạng nổi tiếng hay 
không cũng như từ chối tiết lộ danh tính 
người bị ghét nhất trong nhóm bạn thân 
của Taylor swift. ngược lại, ông chủ 
James Corden cũng phải nhắm mắt ăn 
liều vì đầu hàng trước việc phải tiết lộ ai 
là khách mời hát dở nhất trong Carpool 
Karaoke… 

Tuấn PhonG

Carpool Karaoke với Adele

The Late Late Show

Thử thách với những món ăn đáng sợ
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girls (hội bạn gái)
ra mắt năm 2012, Girls là một trong 

những phim hài hay nhất thời gian qua 
của truyền hình Mỹ. Phim xoay quanh 
cuộc sống của những người phụ nữ trẻ 
hiện đại sống tại thành phố new york 
với câu chuyện gần gũi, dí dỏm. 

Không giống như nhiều bộ phim 
truyền hình về đề tài phái nữ thường 
có xu hướng tô hồng, lấy thời trang, 
chuyện tình dục, những tình tiết hư cấu 
để hấp dẫn khán giả thì Girls như câu 
chuyện có phần trần 
trụi, phũ phàng về 
những cô gái không 
còn quá trẻ nhưng 
chưa thể coi là hình 
mẫu phụ nữ thành 
đạt. họ xoay xở 
với rất nhiều vấn 
đề của cuộc sống 
và của chính bản 
thân từ ngoại hình, 
tính cách, tìm kiếm 
việc làm, bạn trai… 
Phim ghi dấu ấn của 
Lena dunham trong 
cả vai trò nữ diễn 
viên chính lẫn đạo 
diễn, biên kịch, khiến cô được thỏa sức 
thể hiện chất hài rất riêng, tưng tửng, 
hơi suồng sã. 

Không quá ăn khách vì hầu như 
chẳng theo tiêu chí nào thu hút khán 

Cuối CùNg
Cơ Hội

với kế hoạch mùa phim 2017 
được các nhà đài công bố, năm 
nay sẽ là Thời điểm nói lời chia 
Tay của nhiều loạT phim xuấT 
sắc. đồng nghĩa với việc đây 
là cơ hội cuối cùng để những 
Tác phẩm xuấT sắc như GirLS, 
LeFtoVerS hay bAteS MoteLS 
chinh phục giải Thưởng lớn.
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giả nhưng Girls lại được nhìn nhận như 
một sản phẩm truyền hình độc đáo, cá 
tính mang về cho hãng hBo màu sắc 
mới lạ, cùng với đó là rất nhiều đề cử, 
giải thưởng, làm nên hiện tượng tại Quả 
cầu vàng năm 2013. dẫu vậy, với giải 
thưởng cao nhất của làng truyền hình 
Mỹ - Emmy, Girls chỉ thường xuyên 
điểm danh ở các hạng mục đề cử, chiến 
thắng một vài giải phụ còn linh hồn của 
phim - Lena dunham thì vẫn chưa nhận 
được sự tôn vinh như mong đợi với các 
danh hiệu cá nhân. Với mùa thứ 6 đồng 
thời là mùa phim cuối cùng, Girls đang 
nhận được sự ủng hộ quyết liệt từ giới 
truyền thông với mong muốn phá vỡ 
vòng luẩn quẩn đề cử bấy lâu với series 
phim này để chinh phục các hạng mục 
quan trọng nhất.

The lefTovers  
(những người sống sóT)

Là một bộ phim khác cũng của hBo 
để lại nhiều tiếc nuối khi có chất lượng 
cao mà chưa được vinh danh xứng tầm, 
The Leftovers lấy câu chuyện về sự 
kiện bí ẩn khiến dân số toàn cầu bị suy 
giảm đột ngột cùng hàng loạt bí ẩn được 
che giấu. Mùa thứ hai The Leftovers 
còn xuất sắc hơn nữa với điểm chấm 
a đến a+ theo nhiều trang đánh giá. 
Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh quá 
quyết liệt hiện nay của các phim truyền 
hình Mỹ, The Leftovers chưa đạt được 
sự bứt phá cần thiết kể cả về hiệu ứng, 
giải thưởng lẫn lượng khán giả theo 
dõi. hãng hBo lại có quá nhiều dự án 
“khủng” cần tập trung đầu tư cho nên 
mùa thứ ba bắt đầu từ tháng 4 tới đây 
chính là lời chia tay của The Leftovers 
tới khán giả.

Với chất lượng có xu hướng tăng 
dần sau mỗi mùa, khán giả hoàn toàn 
được quyền trông đợi bước ngoặt 
đột phá sẽ tới với The Leftover dù 
rất mong manh. Đường đua dành cho 
phim chính kịch luôn nghẹt thở bởi 
các bom tấn truyền hình, tác phẩm này 
sẽ chỉ có cơ hội ở các giải thưởng tầm 
trung thay vì đặt kì vọng ở Quả cầu 
vàng hay Emmy. 

BaTes moTel (nhà nghỉ BaTes)
Khán giả, giới chuyên môn hết lời 

ngợi khen nhưng Bates Motel cũng 
ngậm ngùi chịu cảnh kém duyên với giải 
thưởng. Phim kinh dị vốn không phải 
là thể loại được các ban giám khảo ưu 
ái. ngoại trừ series American Horror 
Story (Chuyện kinh dị Mỹ), các tác 
phẩm thuộc dòng này phần nhiều chưa 
được nhìn nhận xác đáng. “Ăn theo” kẻ 
sát nhân từng ám ảnh khán giả trong bộ 
phim kinh điển Psycho, Bates Motel đã 
ngược thời gian về thời tuổi trẻ, đi tìm 
lời giải cho sự điên loạn sau này của 

nhân vật. sự chuyển hướng ngoạn mục 
dành vị trí tâm điểm cho nữ diễn viên 
Vera Farmiga trong vai người mẹ đã 
mang tới chiều sâu mới cho phim, đưa 
Bates Motel trở thành bộ phim ăn khách 
nhất và dài hơi nhất đối với kênh truyền 
hình cáp a&E.

Qua 4 mùa phim đã phát sóng, Bates 
Motel nhận được khoảng 30 đề cử các 
loại và lập nên một dấu ấn không mong 
đợi khi trở thành “chuyên gia trượt 
giải”. Phải tới mùa áp chót gần đây, 
Bates Motel mới bất ngờ ẵm trọn 3 giải 
lớn tại People’s Choice awards (dựa 
trên sự bình chọn của khán giả). Màn 
trình diễn của bộ đôi mẹ con trong mùa 
thứ năm được lên sóng từ tháng 2 sẽ là 
nỗ lực mang tính quyết định để thuyết 
phục những người cầm cân nảy mực. 
nữ diễn viên chính Vera Farmiga đang 
xây dựng thương hiệu nổi bật với dòng 
phim kinh dị và cô hoàn toàn xứng đáng 
để được tôn vinh với độ chín hoàn hảo 
về khả năng diễn xuất.

Bảo ChÂu

hồi kếT rựC rỡ Cho những phim Tuổi Teen
Năm 2017 đồng thời ghi dấu đoạn cuối của hành 
trình dài dằng dặc đối với hai bộ phim đình đám mà 
giới trẻ hâm mộ cuồng nhiệt The Vampire diaries 
(Nhật ký ma cà rồng) và Pretty Little Liars (Những 
thiên thần dối trá). Hai phim này từ khi trình làng đã 
tạo nên thế thống trị ở các giải thưởng dành cho tuổi 
teen. Dù chất lượng phim có phần đuối dần, ngày 
càng luẩn quẩn và phát triển quá xa nền tảng hấp 
dẫn ban đầu thì không có gì ngăn cản khán giả trẻ sẽ 
tiếp tục dồn phiếu để mùa cuối cùng trở thành bội thu 
danh hiệu với hai bộ phim mà họ yêu mến. 

The Leftovers (Những người sống sót)
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hành trình phiêu lưu của 
các nhà thám hiểm trên hòn đảo 
chưa có dấu chân người tại thái 
bình Dương được miêu tả trong 
kong: skull island (kong: đảo 
đầu lâu) như thế nào?

Kong: Đảo đầu lâu xoay 
quanh câu chuyện của một nhóm 
những nhà khoa học, người lính 
và nhà thám hiểm khi họ đặt 
chân tới một hòn đảo hoang sơ với cảnh 
quan thiên nhiên ngoạn mục cùng vô 
vàn hiểm nguy đang rình rập. Càng tiến 
sâu hơn vào thánh địa của Kong, các 
thành viên của nhóm thám hiểm càng 
nhận ra rằng, mọi thứ khác xa hoàn toàn 
với những gì mà họ từng biết trước đó. 
Không ai trong số họ có thể ngờ rằng, 
mình đang tiến vào lãnh địa tối thượng 
của Kong huyền thoại, châm ngòi cho 
một cuộc chiến gay cấn giữa con người 
và thiên nhiên… Chúng tôi cảm thấy 
việc phải tái hiện một cách chính xác 
những đặc điểm vốn đã gắn liền với sinh 
vật khổng lồ này là một điều vô cùng 
quan trọng. Một trong những yếu tố 
tạo nên sức hấp dẫn cho huyền thoại về 
Kong chính là đảo đầu lâu - một hòn đảo 
hoang sơ với vô số những điều bí ẩn ở 

Thái Bình dương, nơi mà Kong là kẻ 
đứng đầu đầy quyền uy. 

Đây là bộ phim bom tấn đầu tiên 
của hollywood được quay tại Việt nam. 
bên cạnh một số thông tin đã được báo 
chí chia sẻ, ông có muốn nói thêm gì về 
điều này không?

Để có thể khiến khán giả chìm đắm 
vào không gian hoang sơ tới mức khắc 
nghiệt của đảo đầu lâu, chúng tôi đã di 
chuyển tới rất nhiều địa danh có cảnh 
quan tự nhiên hùng vĩ. Quá trình ghi 
hình đã trải dài trên cả ba lục địa với 
những điểm đến nằm ở australia, hawaii 
và Việt nam. những khung cảnh ngoạn 
mục của Việt nam đã góp phần làm nên 
một bức phông nền vô cùng đặc biệt 

cho câu chuyện. Trong khoảng 
thời gian ba tuần, chúng tôi đã 
tiến hành ghi hình tại một số địa 
danh nổi tiếng của Việt nam 
như: hệ thống hang động Tú 
Làn, động Phong nha ở Quảng 
Bình; khu sinh thái Tràng an, 
Tam Cốc, đầm Vân Long ở ninh 
Bình và kì quan thiên nhiên 
Vịnh hạ Long ở Quảng ninh… 
Việc vận chuyển các thiết bị, 

di chuyển của dàn diễn viên, các thành 
viên của đoàn làm phim tới một số địa 
danh nằm ở nơi hẻo lánh nhất của Việt 
nam đòi hỏi chúng tôi phải lên những kế 
hoạch rất chi tiết cho các công tác chuẩn 
bị hậu cần, trong đó bao gồm cả việc mở 
một số con đường mới. Được quay phim 
tại Việt nam với những cảnh sắc thiên 
nhiên tươi đẹp là một đặc ân lớn lao đối 
với đoàn làm phim chúng tôi. Vì vậy, sau 
quá trình bấm máy hoàn tất, chúng tôi đã 
tiến hành phục hồi nguyên trạng hệ sinh 
thái cũng như cảnh quan thiên nhiên của 
những khu vực này. 

như ông từng nhấn mạnh, đây 
phải chăng sẽ là phiên bản “khổng lồ” 
nhất mọi thời đại của nhân vật Kong 
lừng danh trong lịch sử điện ảnh?

sứC húT Của KonG 
sẽ KhÔnG Vơi BớT

Đạo diễn Vogt-Roberts

VT
Vphỏng vấn

Độc quyền

Khám phá 
lãnh địa 
của Kong

được giới Thiệu cách đây 
hơn 8 Thập kỉ, king kong đã 
vượT ra khỏi khuôn khổ 
của mộT bộ phim để Trở 
Thành nhân vậT quái Thú 
mang Tính biểu Tượng của 
lịch sử điện ảnh. đạo diễn 
Jordan vogT-roberTs, người 
sẽ mang câu chuyện về nhân 
vậT huyền Thoại này Trở 
lại cùng KonG: SKuLL iSLAnD 
cho rằng: “kong Tượng 
Trưng cho TấT cả những 
điều bí ẩn và cả những điều 

kì diệu còn sóT lại Trên 
Thế giới này”.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts  
và diễn viên Brie Larson
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Kong lần này có kích thước gấp 4 
lần so với bản phim năm 2006 của Peter 
Jackson và gấp đôi Kong của thập niên 
30. Trong phim, Kong tiếp tục xuất hiện 
trên màn ảnh rộng giống như những 
gì mà người xem đã từng được chứng 
kiến trước đây: một dã thú đã đi vào 
huyền thoại chứ không chỉ là một con 
vượn sở hữu cơ thể khổng lồ. Tôi muốn 

Kong trong bộ phim này mang dáng vẻ 
của một ông vua cô độc của rừng già. 
những cử chỉ và biểu hiện của Kong 
thậm chí còn có nhiều nét tương đồng 
với loài người chúng ta. Chính điều đó 
đã giúp Kong trở nên khác biệt so với 
những loài dã nhân khác. Xét trên một 
phương diện nào đó thì Kong giống như 
một người hùng hơn là một nhân vật 
phản diện độc ác.

ông và các đồng nghiệp đã làm 
thế nào để đưa nhân vật mang tính biểu 
tượng này lên màn ảnh rộng?

nhóm xử lí kĩ xảo hình ảnh gồm 
300 thành viên đã nỗ lực không biết mệt 
mỏi trong suốt 18 tháng, trong đó bao 
gồm 8 tháng phục vụ riêng cho việc lên 
ý tưởng thiết kế nhân vật đặc biệt này. 
Vì vậy, tôi đề nghị các chuyên gia quan 
sát kĩ những đặc điểm đã trở thành biểu 
tượng của Kong khi xuất hiện trong King 
Kong - bộ phim kinh điển được ra mắt 
vào năm 1933 để từ đó có được những ý 
tưởng cụ thể hơn cho tạo hình nhân vật 
có kích thước khổng lồ này. Chúng tôi đã 
áp dụng một số chi tiết có tỉ lệ phóng đại 
cho phần miệng cũng như bộ lông mày, 
thu nhỏ phần đầu của Kong và sử dụng 
tông màu nâu cam sáng để góp phần 
bộc lộ được chiều sâu cho nhân vật này. 
nhưng điểm đáng chú ý nhất của Kong 
trong bộ phim chính là kích thước của 
nó. Với chiều cao lên tới 100 feet (tương 

đương 30m), Kong sừng sững như một 
toà tháp khi đứng trước bất cứ một đối 
thủ nào. Đó là điều vô cùng quan trọng 
vì chính kích thước đồ sộ của Kong đã 
khiến ta nhận thấy rằng con người nhỏ 
bé biết bao khi xuất hiện trong thế giới 
của nó.

nhiều khán giả tò mò vì sao 
kong: đảo đầu lâu lấy bối cảnh là  
năm 1973?

năm 1973, thế giới phải trải qua 
nhiều biến động lớn. Cuộc chiến của Mỹ 
tại chiến trường Việt nam đang đứng 
trước nguy cơ thất bại, niềm tin của 
người dân ngày một đi xuống. Trong khi 
đó, vệ tinh Landsat 1 của nasa đã phát 
hiện ra hòn đảo hoang vu mang hình 
dáng của một chiếc sọ người - mảnh đất 
gắn liền với hàng loạt vụ mất tích đầy 
bí ẩn của tàu thuyền… Chuyện phim 
không đơn giản chỉ xoay quanh một dã 
thú khổng lồ cai quản miền đất được coi 
là nguy hiểm nhất của thế giới mà còn 
đề cập tới cuộc chiến sống còn giữa con 
người với thế giới tự nhiên.

trong và sau quá trình làm 
phim, ông luôn dành cho Việt nam 
những tình cảm đặc biệt. Việt nam đã 
để lại cho ông ấn tượng như thế nào 
sau khi hoàn thành siêu phẩm kong: 
đảo đầu lâu?

những gì được trải nghiệm ở Việt 
nam khiến tôi thay đổi rất nhiều. Tôi 
thực sự ấn tượng với văn hoá cũng như 
người dân bản địa ở đây. Có lẽ không có 
gì khiến tôi hạnh phúc hơn việc có thể 
giúp thế giới biết tới lịch sử hào hùng 
tới mức khó tin của đất nước này. Quãng 
thời gian thực hiện Kong: Đảo đầu lâu 
là một hành trình vô cùng ý nghĩa. Đó 
là một trải nghiệm thật đặc biệt đối 
với chúng tôi. Thông qua bộ phim này, 
chúng tôi muốn mang lại hơi thở mới 
cùng những sắc thái mới cho Kong - một 
nhân vật thực sự đã trở thành huyền 
thoại điện ảnh. Tôi chắc chắn rằng khán 
giả sẽ cảm thấy yêu mến Việt nam và 
Kong: Đảo đầu lâu sẽ truyền cảm hứng 
để mọi người có thể cảm nhận hết được 
vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên nơi đây. 

hồnG LaM (Theo Legendary)

Một cảnh quay của đoàn làm phim tại Quảng Bình

Tạo hình của huyền thoại Kong
cJ cgv vieTnam dành tặng độc 
giả Tạp chí Truyền hình 5 phần quà 
đặc biệt từ nhà sản xuất phim Kong: 
Đảo đầu lâu. hãy nhanh tay gửi thư 
về: Tòa soạn Tạp chí Truyền hình - 43 
nguyễn chí Thanh - hà nội để có cơ 
hội thưởng thức bộ phim bom tấn này.

Bình nước

Móc khóa đèn pin thám hiểm
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Thứ năm - 16/03

02:10  Phim TQ: Lấy chồng trẻ - Tập 41
03:10  Phim Vn: ngự lâm không kiếm - Tập 31/32
07:30   Trên quê hương mới - Tập 4: nậm nhùn 

hôm nay 
08:05  Câu chuyện văn hóa
08:35  Trái tim cho em
09:15   Tiếng nói phụ nữ: Kỳ vọng vào nhiệm kỳ 

mới
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Lấy chồng trẻ - Tập 42/43
14:15  nhà hát truyền hình
15:10  Giao lưu văn hóa Việt - nhật
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45  Phim Vn: Chiều ngang qua phố cũ - 22/26
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ sáu - 17/03

02:10  Phim TQ: Lấy chồng trẻ - Tập 42
03:10  Phim Vn: Chiều ngang qua phố cũ - 22/26
07:30   Trên quê hương mới - Tập 5: Mường Tè - 

nơi đầu nguồn sông Đà 
08:05  Thanh âm cuộc sống: Ánh dương ngày mai
08:35  Cùng em đến trường
09:15  Phát huy vai trò của mặt trận
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Lấy chồng trẻ - Tập 43/43
14:15  90 phút để hiểu
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:45  Phim Vn: Chiều ngang qua phố cũ - 23/26
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ bảy - 18/03

02:10  Phim TQ: Lấy chồng trẻ - Tập 43
03:10  Phim Vn: Chiều ngang qua phố cũ - 23/26
07:30  Văn học nghệ thuật
08:05  Việt nam xanh
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  sự kiện và bình luận
09:45  Không gian văn hóa nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
12:35  nông thôn mới
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 1/127
14:15  TaLK Vietnam
15:00  Văn hoá Cand
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
21:45  Âm nhạc và cuộc sống
22:50  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động

chủ nhậT - 19/03

02:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 1
03:10  hành trình di sản
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Chuyện xưa tích cũ
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00   Chìa khoá thành công: số 36 “mua bán và 

sáp nhập - hợp tác hay mua đứt” (phần 2)
11:15  Chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 2/127
14:15  sáng tạo khởi nghiệp số 9
15:00  Văn hoá QĐnd
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
20:45  Lục lạc vàng
21:30  sân khấu
22:45  Khát vọng Việt nam
23:00  dân ca nhạc cổ: Tiếng Xẩm 36 phố phường
23:15  Tác phẩm mới: Tiếng gọi tình yêu
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ hai - 20/03

02:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 2/127
03:10  60 phút mở
07:45  nẻo về nguồn cội: Chợ nổi Cái răng
08:05   Chìa khoá thành công: số 36 “mua bán và 

sáp nhập - hợp tác hay mua đứt” (phần 2)
09:30  Việt nam xanh
10:30  Toàn cảnh thế giới
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 3/127
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  Phim Vn: ngự lâm không kiếm - tập 32/32
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Thế giới góc nhìn
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ ba - 21/03

02:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 3/127
03:10   Phim Vn: ngự lâm không kiếm - 
 Tập 32/32
07:30  Phóng sự
07:45   nẻo về nguồn cội: Làng Cựu - nơi giao 

thoa kiến trúc độc đáo
08:05  Không gian văn hóa nghệ thuật
09:30  Quốc hội với cử tri
10:30  sự kiện và bình luận
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 4/127
14:15  60 phút mở
16:15   Truyền hình công thương: Thương mại điện 

tử với ngành bán lẻ Việt nam

17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  Phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - tập 1/27
21:30  VTV kết nối 
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
 23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ Tư - 22/03

02:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 4/127
03:10  Phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 1/27
07:30 Ký sự
07:45  nẻo về nguồn cội: những âm thanh của núi
08:05  Đối thoại chính sách 
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:30  Cửa sổ asean
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 5/127
14:15  Toà tuyên án: Tội phạm công nghệ cao
16:15  Thanh niên
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:45  Phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - tập 2/27
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  hội nhập
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ năm - 23/03

02:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 5/127
03:10  Phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 2/27
07:30  Phóng sự
07:45   nẻo về nguồn cội: Cồng chiêng Tây 

nguyên - Linh hồn của đại ngàn
08:05  Câu chuyện văn hóa
09:30  nông thôn mới
10:30  Chuyện xưa tích cũ
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 56127
14:15  nhà hát truyền hình
15:10  Giao lưu văn hóa Việt - nhật
16:15   Vì trẻ em: Cảnh báo bùng phát dịch chân 

tay miệng
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Phim tài liệu: Vì an ninh tổ quốc
20:45  Phim Vn: Chiều ngang qua phố cũ - 24/26
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Phim tài liệu: Khi người ta trẻ 
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ sáu - 24/03

02:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 6/127
03:10  Phim Vn: Chiều ngang qua phố cũ - 24/26
07:30  Phóng sự
07:45   nẻo về nguồn cội: Đàn đá - sự kì diệu của 

âm thanh

http://www.vtvgo.vn/
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08:05  Thanh âm cuộc sống
09:30  hội nhập
10:30  Văn học nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 7/127
14:15  90 phút để hiểu
16:15  Cựu chiến binh Việt nam
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:45  Phim Vn: Chiều ngang qua phố cũ - 25/26
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ bảy - 25/03

02:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 7/127
03:10  Phim Vn: Chiều ngang qua phố cũ - 25/26
07:30  Văn học nghệ thuật
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  sự kiện và bình luận
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  Chuyển động 24h
12:35  nông thôn mới
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 8/127
14:15  Đối thoại chính sách 
15:00  Văn hoá Cand
16:15  Tuổi cao gương sáng
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Phim tài liệu: VTV đặc biệt
21:45  Âm nhạc và cuộc sống
22:50  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

chủ nhậT - 26/03

02:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 8/127
03:10  Âm nhạc và cuộc sống
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Chuyện xưa tích cũ 
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00   Chìa khoá thành công: số 37 “chiến lược 

công ty - tiến thoái lưỡng nan” (phần 1)
11:15  Chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 9/127
14:15  sáng tạo khởi nghiệp số 10
14:45  Khát vọng Việt nam
15:00  Văn hoá QĐnd
16:15  Mái ấm yêu thương
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Phim tài liệu: Truyền hình quân đội
20:45  Lục lạc vàng
21:30  sân khấu
22:45  Khát vọng Việt nam
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ hai - 27/03

02:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 9/127
03:10  60 phút mở
08:05   Chìa khoá thành công: số 37 “Chiến lược 

Công ty - Tiến thoái lưỡng nan” (phần 1)
09:30  Việt nam xanh
10:30  Toàn cảnh thế giới
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 10/127
14:15  diễn đàn văn học nghệ thuật
16:15  nhân đạo
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  Phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 3/27
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Cửa sổ asean
23:30  Thế giới 24h chuyển động

 Thứ ba - 28/03

02:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 10/127
03:10  Phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 3/27
08:05  diễn đàn văn học nghệ thuật
09:30  Quốc hội với cử tri
10:30  sự kiện và bình luận
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 11/127
14:15  60 phút mở
16:15   Truyền hình công thương: Đẩy mạnh nông 

sản Việt nam giao thương với thị trường 
Eu

17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  Phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 4/27
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ Tư - 29/03

02:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 11/127
03:10  Phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 4/27
07:30  Phóng sự
08:05  Talk vietnam
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 12/127
14:15  Toà tuyên án 
16:15  Thanh niên
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:45  Phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 5/27
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  hội nhập
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ năm - 30/03

02:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 12/127
03:10  Phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 5/27
07:30  Phim tài liệu
08:05  Câu chuyện văn hóa
09:30  nông thôn mới
10:30  Chuyện xưa tích cũ
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 13/127
14:15  nhà hát truyền hình
15:10  Giao lưu văn hóa Việt - nhật
16:15   Vì trẻ em: Trẻ trong các làng trẻ sos thiếu 

“mẹ”
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45  Phim Vn: Chiều ngang qua phố cũ - 26/26
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ sáu - 31/03

02:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 13/127
03:10  Phim Vn: Chiều ngang qua phố cũ - 26/26
07:30  Ký sự
08:05  Giai điệu kết nối
09:30  hội nhập
10:30  Văn học nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 14/127
14:15  90 phút để hiểu
16:15  Cựu chiến binh Việt nam
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:45  Phim Vn: Chiều ngang qua phố cũ - 27/26
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động

http://www.vtvgo.vn/
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Thứ năm - 16/03

06:45  Bốn mùa yêu thương
08:30  sắc màu các dân tộc
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 57/81
14:00  Bạn của nhà nông: Trà tre việt nam
15:00  nẻo về nguồn cội: nhà hát hoàng Gia
15:15   Tinh hoa nghề Việt: Làng hoa giấy 

Thanh Tiên
16:15  an ninh và cuộc sống
16:45  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Tân Tiếu ngạo giang hồ - 

Tập 28
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 6
20:35  Chất lượng cuộc sống
21:15  Đẹp 24/7
22:45  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 70

 Thứ sáu - 17/03

06:45  những người đàn ông tự tin
08:00  Vì sức khỏe người việt
08:30  sắc màu không gian
10:30   Bạn của nhà nông: ứng dụng công 

nghệ vi sinh trong chăn nuôi
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 58/81
15:00   nẻo về nguồn cội: Đi tìm những mảnh 

vỡ của nhã nhạc
15:15  Tinh hoa nghề Việt: Làng trống 
 Bình an
16:15  KhGd quốc phòng
16:45  nhật Bản đồng hành - số 28/50 
17:00  Bạn của nhà nông số 31
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Tân Tiếu ngạo giang hồ - 

Tập 29
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 7
20:35  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05  Đi đâu? Ăn gì?: Đặc sản xứ đoài
22:45  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 71

Thứ bảy - 18/03

06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08:00  những mảnh ghép của cuộc sống
08:30  an ninh và cuộc sống
10:30  an sinh xã hội
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 59/81
14:00   Bạn của nhà nông: ứng dụng công 

nghệ vi sinh trong chăn nuôi
15:00  nẻo về nguồn cội: Thơ trên kiến trúc
15:15  Tinh hoa nghề Việt: Lãnh Mỹ a
16:15  Phổ biến kiến thức
16:45  nghiên cứu và ứng dụng
17:15  sáng kiến Giải pháp số 4
18:30  Chuyển động 24 giờ

19:00   Phim TQ: Tân Tiếu ngạo giang hồ - 
Tập 30

19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 8
20:35   sống khỏe mỗi ngày: Lựa chọn thực 

phẩm cho bệnh nhân viêm đại tràng
20:55  ngôi nhà hạnh phúc: Của rơi
21:05  những người đàn ông tự tin
22:45  nhật Bản đồng hành - số 29/50 
 Mùa 3

chủ nhậT - 19/03

06:45   sống khỏe mỗi ngày: Lựa chọn thực 
phẩm cho bệnh nhân viêm đại tràng

08:00  Đi đâu? Ăn gì?: Đặc sản xứ đoài
08:30  Đi tìm đồng đội
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 60/81
14:00  Kinh doanh và pháp luật
15:00  nẻo về nguồn cội: Tà áo xứ mộng mơ
15:15   Tinh hoa nghề Việt: nghề đúc lư đồng 

an hội
16:15  Tạp dề tí hon
16:45  Góc nhìn môi trường
17:00   người nông dân hiện đại: sắc xanh 

bảo ninh
17:45   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: huyết 

áp thấp
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Tân Tiếu ngạo giang hồ - 

Tập 31
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 9
20:35  người phụ nữ hạnh phúc
21:05  Vào bếp khó gì
22:45  nhịp sống công nghệ 33

Thứ hai - 20/03

06:45   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: huyết 
áp thấp

08:00  những người đàn ông tự tin
08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:10   Quý hơn vàng: duy trì nội tiết tố nữ - 

Giữ lửa giữ cả tuổi xuân
10:30   Bạn của nhà nông: Đầu tư chăn nuôi 

hiệu quả
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 61/81
12:45   Tinh hoa nghề Việt: nghề làm khăn 

xếp - Giữ mãi nếp xưa
15:00   nẻo về nguồn cội: rối nước từ làng ra 

phố
16:15  Visa toàn cầu - số 12/17
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Kỹ năng tham gia giao thông
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiếu ngạo giang hồ - Tập 32
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 10
20:55  ngôi nhà hạnh phúc: Lọ hoa vỡ
21:05  nhật Bản ngày nay - Tập 203
 22:45  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 72

Thứ ba - 21/03

06:45   sống khỏe mỗi ngày: Giải pháp điều 
trị suy dinh dưỡng

07:10  Phát triển bền vững
08:00  Vào bếp khó gì
08:30  KhGd quốc phòng
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - Tập 
62/81
12:45   Tinh hoa nghề Việt: nghề làm nhạc cụ 

dân tộc
15:00    nẻo về nguồn cội: Trang phục của 

người Mông
16:15  sắc màu các dân tộc
 18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiếu ngạo giang hồ - Tập 33
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 11
21:05  Đi đâu? ăn gì?: Bún ốc hà Thành
22:45  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 73

Thứ Tư - 22/03

06:45   Khỏe thật đơn giản: Tăng cường sức 
đề kháng khi rét nàng Bân

 08:00   Chân trời khoa học: Chân trời khoa 
học - số 28

08:30  Visa toàn cầu - số 12/17
09:00  Kỹ năng tham gia giao thông
10:25  VTV kết nối 
10:30   Bạn của nhà nông: cách chọn giống 

cây ăn quả
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 63/81
12:45  Tinh hoa nghề Việt: nghề rèn an Tiêm
15:00   nẻo về nguồn cội: người Mông với 

ngày tết độc lập
16:15   sắc màu không gian: hoà vào dòng 

chảy thời gian
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Tạp chí xã hội: người mở đường
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiếu ngạo giang hồ - Tập 34
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 12
21:05  Vì sức khỏe người Việt
22:45  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 74

Thứ năm - 23/03

06:45  Bốn mùa yêu thương
07:10  nhật Bản đồng hành - số 30/50 mùa 3
08:00  Đi đâu? Ăn gì Bún ốc hà Thành
08:30  sắc màu các dân tộc
09:00  Cùng bạn chữa bệnh
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 64/81
12:45  Tinh hoa nghề Việt: nghệ thuật 
 Trúc Chỉ
12:50  VTV kết nối 
15:00   nẻo về nguồn cội: Võ Bình Định - 

niềm kiêu hãnh đất Tây sơn
16:15  an ninh và cuộc sống
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17:00  Bạn của nhà nông Bạn của nhà nông 
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiếu ngạo giang hồ - Tập 35
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 13
21:15  Đẹp 24/7
22:45  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 75

 Thứ sáu - 24/03

06:45  những người đàn ông tự tin
07:10  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
08:00  Vì sức khỏe người Việt
08:30   sắc màu không gian: hoà vào dòng 

chảy thời gian
09:00  Tạp chí xã hội: người mở đường
10:30  Bạn của nhà nông 
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - Tập 
65/81
12:45   Tinh hoa nghề Việt: nghệ thuật vẽ 

tranh thờ của người dao ở Lào Cai
15:00   nẻo về nguồn cội: Tìm về làn điệu hát 

dô cổ
16:15  KhGd quốc phòng
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiếu ngạo giang hồ - Tập 36
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 14
21:05   Đi đâu? Ăn gì?: Đặc sản quê lúa 
 Thái Bình
22:45  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 76

Thứ bảy - 25/03

06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
07:10  hành trình khám phá
08:30  an ninh và cuộc sống
09:00  Kinh doanh và pháp luật
10:30  an sinh xã hội
11:05  nhịp sống công nghệ 36
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 66/81
12:45   Tinh hoa nghề Việt: nón lá làng 

Chuông
15:00   nẻo về nguồn cội: Khăn rằn- những ô 

màu tương phản
16:15  Phổ biến kiến thức
16:30  Kỹ năng thoát hiểm
17:15  sáng kiến Giải pháp số 5
18:00   Quý hơn vàng: hiểu đúng về tăng 

chiều cao ở trẻ
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiếu ngạo giang hồ - Tập 37
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 15
20:55   ngôi nhà hạnh phúc: Lời nói của ba 

món quà của mẹ
21:05  những người đàn ông tự tin
22:45  ngôi nhà giới tính

chủ nhậT - 26/03

06:45   sống khỏe mỗi ngày: Đau đầu, chóng 
mặt: Một triệu chứng của thoái hóa đốt 
sông cổ.

07:10  Việt nam - đất nước - con người 
08:00   Đi đâu? Ăn gì?: Đặc sản quê lúa Thái 

Bình
08:30  Đi tìm đồng đội
09:00  Cùng bạn chữa bệnh
11:05   Xem và nghĩ: Cuộc săn mồi của khỉ 

đuôi sóc
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 67/81
15:00   nẻo về nguồn cội: hồn dân tộc trong 

tranh Đông hồ
16:15  Tạp dề tí hon
16:35   Kiến thức cộng đồng: Quản trị kinh 

doanh - những điều cần biết
17:00  người nông dân hiện đại 
17:45   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Chăm 

sóc vòng một cho phụ nữ
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiếu ngạo giang hồ - Tập 38
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 16
21:05  Vào bếp khó gì
22:45  nhịp sống công nghệ 36

Thứ hai - 27/03

06:45   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Chăm 
sóc vòng một cho phụ nữ.

08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:00  Trái tim cho em 
09:10   Quý hơn vàng: hiểu đúng về tăng 

chiều cao ở trẻ
10:30   Bạn của nhà nông: hiệu quả từ chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - Tập 
68/81
13:00   sắc màu không gian: hoà vào dòng 

chảy thời gian
15:00   nẻo về nguồn cội: Trang phục Kinh 

Bắc
17:00  Bạn của nhà nông số 35
18:00  Kỹ năng tham gia giao thông
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Tân tiếu ngạo giang hồ - 

Tập 39
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 17
20:55  ngôi nhà hạnh phúc: người giúp việc
21:05  nhật Bản ngày nay - tập 204
22:45  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 77

Thứ ba - 28/03

06:45   sống khỏe mỗi ngày: dinh dưỡng cho 
trẻ ốm yếu

08:30  KhGd quốc phòng
09:00  hành trình khám phá
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh -  
 Tập 69/81
13:00  an ninh và cuộc sống
15:00  nẻo về nguồn cội: ai còn nhớ tò he
18:00  Cùng bạn chữa bệnh

18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Tân tiếu ngạo giang hồ - 

Tập 40
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 18
21:05  Đi đâu? Ăn gì?: hương vị xứ thanh
22:45  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 78

Thứ Tư - 29/03

06:45  Khỏe thật đơn giản: Khi gan lên tiếng
08:30  Visa toàn cầu - số 13/17
09:00  Kỹ năng tham gia giao thông
10:30  Bạn của nhà nông: Mía tím hòa bình
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - Tập 
70/81
12:55   Chuyến xe buýt kỳ thú: Quảng Bình - 

Trên cung đường huyền thoại
15:00  nẻo về nguồn cội: Đồng dao ngày ấy
17:00  Bạn của nhà nông: số 36
18:00  Tạp chí xã hội
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Tân tiếu ngạo giang hồ - 

Tập 41
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 19
21:05  Vì sức khỏe người Việt
22:45  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 79

Thứ năm - 30/03

06:45  Bốn mùa yêu thương: Bố và con trai
08:30  sắc màu các dân tộc
09:00  Cùng bạn chữa bệnh
11:30   Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - Tập 

71/81
12:50  VTV kết nối 
13:00  Visa toàn cầu - số 13/17
15:00   nẻo về nguồn cội: Múa bồng Triều 

Khúc
18:00  Tư vấn tiêu dùng 
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Tân tiếu ngạo giang hồ - 

Tập 42
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 20
21:15  Đẹp 24/7
22:45  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 80

Thứ sáu - 31/03

06:45  những người đàn ông tự tin
08:30  sắc màu không gian
09:00  Tạp chí xã hội
11:30  Phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 72/81
13:00  sắc màu các dân tộc
15:00   nẻo về nguồn cội: Võ đường nhất 

nam Thăng Long
17:00  Bạn của nhà nông: số 37
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 1
19:50  Phim Pháp: Cảnh sát Falco - Tập 21
21:05  Đi đâu? Ăn gì?: dạo chơi đất sài thành
22:45  Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 81
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Xem gì?

Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm! Tất cả có tại www.vtvgo.vn
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 Thứ năm 16/3

00:15  Phim TQ: Bão tố cuộc đời - Tập 96
02:45  TTTT Cup C1 
03:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 41, 42
04:30  Biệt tài tý hon
05:00  Điều ước thứ 7
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét 
09:00  Phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
09:30  Điều ước thứ 7
11:15  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00   Phim TQ: người đàn ông tuyệt vời - 

Tập 42
14:00  Phim hQ: Tình hồng -Tập 51
15:00  Giọng hát Việt
17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 43, 44
20:00  Gia đình vui nhộn - T32/100
21:25  sắc mầu phái đẹp 
21:30   Phim Vn: Tuổi thanh xuân - Phần 2 - 

Tập 29
22:30  Phim hQ: Tình hồng - Tập 52
 23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ sáu 17/3

00:15  Phim TQ: Bão tố cuộc đời - Tập 97
02:30  Đường lên đỉnh olympia
03:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 43, 44
04:30  Chuẩn cơm mẹ nấu
05:00  Đừng để tiền rơi
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng
08:00  Kỹ năng sống 
09:00  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15  Đường lên đỉnh olympia
11:15  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 1 
14:00  Phim hQ: Tình hồng Tập 52
16:00  sắc màu nhật Bản
17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 45, 46
20:00  Chúng tôi là chiến sĩ
21:25  TTTT : hòa âm ánh sáng
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ bảy 18/3

00:00  Phim TQ: Bão tố cuộc đời Tập 98
03:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 45, 46
04:30  Đường lên đỉnh olympia
05:00  nhà cười
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng
08:00  Kỹ năng sống
10:00  Thiết kế cuộc sống
13:00  hãy chọn giá đúng
14:00  rubic Phim: Điều bí mật Tập 25
15:00  Muôn màu showbiz

17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 47, 48
20:00  Ánh sáng và bóng tối
21:25  Trời sinh một cặp
23:30  Chuyện đêm muộn

chủ nhậT 19/3

03:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 47, 48
04:30  Vui khoẻ có ích
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
08:00  Đừng để tiền rơi
10:00  sao nhập ngũ
11:00  100 triệu 1 phút
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00  rubic Phim: Điều bí mật Tập 26
15:00  Chuẩn cơm mẹ nấu
16:00  Vì bạn xứng đáng
17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 49, 50
21:25  Giọng hát Việt
23:30  Bí mật của tạo hóa

Thứ hai 20/3

00:15  Phim truyện 
02 :15  Cháu ơi, cháu à
03:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 49, 50
04:30  Ánh sáng và bóng tối
05:00  Vui khoẻ có ích
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
10:15  Ánh sáng và bóng tối
11:15  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 2
14:00  Muôn màu showbiz
15:00  Trời sinh một cặp
17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 51, 52
20:00  Gia đình vui nhộn - T33/100
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim Vn: ngày mai ánh sáng - 
 Tập 25
22:15  những công dân thông thái 
22:30  Phim hQ: Tình hồng - Tập 53
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ ba 21/3

00:15  Phim truyện 
02 :15  Vì bạn xứng đáng
03:00  Phim hQ: Ba phù - Tập 51, 52
04:30  Con biết tuốt
05:00  Thiết kế cuộc sống
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  Con biết tuốt
10:15  Chúng tôi là chiến sĩ
11:15  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 3

14:00  Phim hQ: Tình hồng - Tập 53
15:00  Thần tượng Bolero
17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 53, 54
20:00  Gia đình vui nhộn - T34/100
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim Vn: ngày mai ánh sáng - 
 Tập 26
22:15 những công dân thông thái 
22:30  Phim hQ: Tình hồng - Tập 54
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ Tư 22/3

00:15  Phim truyện 
02:45  TTTT Cup C1
03:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 53, 54
04:30  Thiết kế cuộc sống
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  ai là triệu phú
10:15  Vì bạn xứng đáng
11:15  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 4
14:00  Phim hQ: Tình hồng - Tập 54
15:00  hòa âm ánh sáng
17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 55, 56
20:00  Gia đình vui nhộn - T35/100
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30   Phim Vn: Tuổi thanh xuân - Phần 2 - 

Tập 30
22:15  những công dân thông thái
22:30  Phim hQ: Tình hồng - Tập 55
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ năm 23/3

00:15  Phim truyện 
02:45  TTTT Cup C1
03:00  Phim hQ: Ba phù - Tập 55, 56
04:30  Biệt tài tý hon
05:00  Điều ước thứ 7
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  Thời trang và cuộc .
11:15  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 5
14:00  Phim hQ: Tình hồng - Tập 55
15:00  Giọng hát Việt
17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 57, 58
20:00  Gia đình vui nhộn - T36/100
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30   Phim Vn: Tuổi thanh xuân - Phần 2 - 

Tập 31
22:15 những công dân thông thái 
22:30  Phim hQ: Tình hồng - Tập 56
23:30  Chuyện đêm muộn
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Xem gì?
Thứ sáu 24/3

00:15  Phim truyện 
02 :15  Đường lên đỉnh olympia
03:00  Phim hQ: Ba phù - Tập 57, 58
04:30  Chuẩn cơm mẹ nấu
05:00  Đừng để tiền rơi
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
09:00  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15  Đường lên đỉnh olympia
11:15  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 6
14:00   Phim hQ: Tình hồng Phim hQ: Tình 

hồng - Tập 56
15:00  Ánh sáng và bóng tối
16:00  sắc màu nhật bản
17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 59, 60
20:00  Chúng tôi là chiến sĩ
21:15  TTTT hòa âm ánh sáng 
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ bảy 25/3

00:15  Phim truyện 
02 :15  Chuẩn cơm mẹ nấu
03:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 59, 60
04:30  Đường lên đỉnh olympia
05:00  nhà cười
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Kỹ năng sống 
09:00  Điều ước thứ 7
10:00  Thiết kế cuộc sống
13:00  hãy chọn giá đúng
14:00  rubic Phim: Điều bí mật Tập 27
15:00  Muôn màu showbiz
17:00  Phim hQ: Ba phù - Tập 61, 62
20:00  Đại náo thành takeshi
21:15  Trời sinh một cặp
23:30  Chuyện đêm muộn

chủ nhậT 26/3

00:15  Phim truyện 
02 :15  Điều ước thứ 7
03:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 61, 62
05:00  Cháu ơi, cháu à
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
09:00  sáng tạo Việt 
10:00  sao nhập ngũ
11:00  100 triệu 1 phút
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00   Phim hQ: Tình hồng rubic Phim: 

Điều bí mật Tập 28
15:00  Chuẩn cơm mẹ nấu
16:00  Vì bạn xứng đáng
17:00  Phim hQ: Ba phù - Tập 63, 64
20:00  Biệt tài tý hon

21:15  Giọng hát Việt
23:30  Bí mật tạo hóa

Thứ hai 27/3

00:15  Phim truyện 
03:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 63, 64
04:30  Ánh sáng và bóng tối
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  sáng tạo Việt 
11:15  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 9
14:00  Muôn màu showbiz
15:00  Trời sinh một cặp
17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 65, 66
20:00  Gia đình vui nhộn - T37/100
21:15 sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim Vn: ngày mai ánh sáng - 
 Tập 27
22:30  Phim hQ: Tình hồng - Tập 57
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ ba 28/3

00:15  Phim truyện 
02:00  Vì bạn xứng đáng
03:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 65, 66
04:30  Con biết tuốt
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  Con biết tuốt
10:15  Chúng tôi là chiến sĩ
11:15  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 10
14:00  Phim hQ: Tình hồng - tập 57
15:00  Thần tượng bolero
17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 67, 68
20:00  Gia đình vui nhộn - T38/100
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim Vn: ngày mai ánh sáng - 
 Tập 28
22:30  Phim hQ: Tình hồng - Tập 58
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ Tư 29/3

00:15  Phim truyện 
02:00  Vui khoẻ có ích
03:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 67, 68
04:30  Chiếc nón kỳ diệu
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  ai là triệu phú

10:15  Vì bạn xứng đáng
11:15  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 11
14:00  Phim hQ: Tình hồng - tập 58
15:00  hòa âm ánh sáng
17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 69, 70
20:00  Gia đình vui nhộn - T39/100
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30   Phim Vn: Tuổi thanh xuân - Phần 2 - 

Tập 32
22:30  Phim hQ: Tình hồng - Tập 59
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ năm 30/3

00:15  Phim truyện 
02:00  Đừng để tiền rơi
03:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 69, 70
05:00  Điều ước thứ 7
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  Điều ước thứ 7
10:15  Cháu ơi, cháu à
11:15  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 12
14:00  Phim hQ: Tình tập 59
15:00  Giọng hát Việt
17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 71, 72
20:00  Gia đình vui nhộn - T40/100
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30   Phim Vn: Tuổi thanh xuân - Phần 2 - 

Tập 33
22:30  Phim hQ: Tình hồng - Tập 60
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ sáu 31/3

00:15  Phim truyện 
02:00  Đường lên đỉnh olympia
03:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 71, 72
04:30  Chuẩn cơm mẹ nấu
05:00  Đừng để tiền rơi
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
09:00  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15  Đường lên đỉnh olympia
11:15  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 13
14:00  Phim hQ: Tình tập 60
15:00  Ánh sáng và bóng tối
17:00  Phim hQ: Ba phù thủy - Tập 73, 74
20:00  Chúng tôi là chiến sĩ
21:15 TTTT hòa âm ánh sáng
23:30  Chuyện đêm muộn
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bắc giang nam định

(Từ ngày 16/3 đến 31/3/2017)
lịch phát sóng các đài địa phương

khánh hòa hải dương

buổi sáng (6h45’) 
ngày 16-31/3: 
Phim Việt nam: 
Ám ảnh xanh

buổi sáng (9h00’) 
Từ ngày 16-31/3
Phim hQ: 
Vị đắng tình yêu 

buổi trưa (11h45’).
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 
Từ ngày 16-31/3      
Phim TQ: 
Tuổi thanh xuân

buổi trưa (13h45’).
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 
Từ ngày 16-31/3
Phim Vn: Cỏ biếc

buổi chiều (16h30’) 
Từ ngày 16-31/3
Phim hQ: Đoạt tình

buổi tối (20h45).
* Thứ hai, ba, tư, năm, 
sáu, bảy 
Từ ngày 16-31/3
Phim TQ: 
Cuộc chiến sắc đẹp
* Chủ nhật.
ngày 19,26/3: 
Phim nước ngoài  

buổi tối ( 22h45’).
*Thứ hai, ba, tư, năm, sáu. 
Từ ngày  16-31/3
Phim hQ: 
Khát vọng đen tối

buổi 0h00
Phim TQ: Không hổ là nữ nhi
buổi 2h00
Từ 16- 27/3: Phim Vn: Bí mật anh và em
Từ 28 - 31/3: Phim Vn: Con gái vị thẩm phán
buổi 4h20
Phim TL: ngọn lửa kiêu hãnh
buổi 8h10
Phim hQ: Đối mặt
Buổi 10h05
Phim hQ: Tình đầu không phai
buổi 12h30:
Phim hQ: Đoạt tình
buổi 18h00
Phim Vn: Điệp khúc tình
buổi 21h10
Phim TQ: nếu tình yêu quay về
Thứ Bảy: Phim cuối tuần: 
ngày 18/3: Phim Mỹ: những lời dối trá
ngày 25/3: Phim Mỹ: Bến bờ bình yên
buổi 22h20
Phim hQ: Bóng ma

buổi sáng (7h00)
Từ 16 - 24/3:
Phim TQ: Bộ bộ kinh tâm.
Từ 25 - 31/3:
Phim hQ: Bác sĩ nhân ái
buổi trưa (11h15) 
(Phát lại vào 7h00 ngày hôm sau)
Từ 16 - 23/3
Phim TQ: Bộ bộ kinh tâm.
Từ 24 - 31/3
Phim hQ: Bác sĩ nhân ái
buổi chiều (14h30)
Phim hQ: nước mắt phụ nữ
buổi chiều tối (17h00)
Phim TQ: Lý Vệ từ quan
buổi chiều tối (18h00)
Phim Vn: Đất mặn
buổi tối (20h40)
(Phát lại vào 14h30 ngày hôm sau)
Phim hQ: nước mắt phụ nữ
Cuối ngày (23h15)
(Phát lại vào 17h00 ngày hôm sau)
Phim TQ: Lý Vệ từ quan

buổi 0h00
Phim TQ: Thi công kì án
buổi 2h00
Từ 16 - 28/3: Phim Vn: Trò 
chơi hôn nhân
Từ 29 - 31/3: Phim Vn: Mơ 
hoang
buổi 5h00
Phim ÂĐ: hai số phận
buổi 7h05 (Phim Vn)
Từ 16 - 25/3: những đứa 
con biệt động sài Gòn
Từ 26 - 31/3: Ánh sáng thiên 
đường
buổi 11h00
Phim truyện: Bí mật bị thời 
gian vùi lấp
Buổi 12h00
Phim hK: Đứa con ngoại tộc
buổi 14h00 (Thứ hai, ba, tư, 
sáu, bảy)

Từ 16 - 20/3: Phim hQ: Cặp 
đôi khắc khẩu
Từ 21 - 31/3: Phim TQ: Tùy 
Đường diễn nghĩa
buổi 17h30
Phim truyện: Chuyện tình 
nàng tiên cá
Buổi 20h10 (từ thứ hai đến 
thứ sáu)
Phim hQ: Mười hai năm xa 
cách
buổi 21h10
Từ 16 - 24/3: Phim Vn: 
Tình yêu và thử thách
Từ 25 - 31/3: Phim Vn: 
Chuyện của ren
buổi 22h05
Từ 16 - 28/3: Phim hQ: 
Đoạt tình
Từ 29 - 31/3: Phim hQ: 
arang huyền bí
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Là anh em ruột nhưng 
Thanh nhàn và Thanh 

nhường có tính cách hoàn 
toàn trái ngược. Thanh 
nhường hiền lành, luôn 
nhường nhịn và giúp đỡ 
người khác. Thanh nhàn 
thì lười biếng, ích kỉ và thích hưởng thụ. Trong lúc túng 
quẫn cần tiền lo thuốc thang cho mẹ già, bất đắc dĩ Thanh 
nhường đã gia nhập vào băng nhóm chuyên buôn lậu vàng 
ở biên giới Campuchia. Trong một lần vận chuyển vàng 
không may bị bọn thổ phỉ mai phục, Thanh nhàn bị thương 
nặng, sau đó được bộ đội cứu sống. Ở đây anh tình cờ gặp 
lại thủ trưởng cũ tên là Mạnh. Ông Mạnh đưa anh vào 
xưởng mộc để học nghề. Cả hai cô con gái xinh đẹp của ông 
Mạnh đều để ý yêu thương Thanh nhường nhưng anh chỉ 
yêu út Mẫn. Trớ trêu là Thanh nhàn lại thầm để mắt đến 
út Mẫn nên quyết tâm cài bẫy, ép cô phải kết hôn với mình. 
Thanh nhường không muốn phật ý mẹ già, phần vì thương 
em trai nên đã miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này...

Phim đang phát sóng lúc 19h00.

phim đặc sắc Trên

vếT sẸo 
(Phim Việt nam -  30 tập)

chương trình phim truyện đài pt-th Quảng ninh
(Từ ngày 16 - 31/3/2017)

LịCh PhiM

Từ TậP Đến TậPGiờ PhÁT 
sónG

Tên PhiM

Tập 73 - 75/75
(Từ ngày 16 - 18/3)

nội y viện 
(Phim hàn Quốc - 75 tập)

ngoại tình (Phim Philippine - 38 tập)

0h00

Tập 75 - 86/86
(Từ ngày 16 - 27/3)

Tập 1 - 4/22
(Từ ngày 28 - 31/3)

hai người mẹ 
(Phim Đài Loan - 86 tập)

ngược dòng quá khứ  
(Phim hàn Quốc - 22 tập)

3h00

LịCh PhiM

Từ TậP Đến TậPGiờ PhÁT 
sónG

Tên PhiM

Tập 4 - 19/56
(Từ ngày 16 - 31/3)

Mặt nạ hoa hồng 
(Phim Philippine - 56 tập)8h00

Tập 13 - 29/30
(Từ ngày 4 - 15/3)

Vết sẹo 
(Phim Việt nam - 30 tập)19h00

Tập 15 - 30/35
(Từ ngày 16 - 31/3)

người chồng điên 
(Phim Việt nam - 35 tập)9h00

Tập 37 - 38/38 
(Từ ngày 16 - 17/3)

Tập 1 - 14/38
(Từ ngày 18 - 31/3)

Mười hai năm xa cách 
(Phim hàn Quốc - 38 tập)

Liên minh phá án 
(Phim Trung Quốc - 38 tập)

20h00

Tập 53 - 68/98
(Từ ngày 16 - 31/3)

Một thời con gái 
(Phim Đài Loan - 40 tập)6h00

Tập 20 - 35/260 
(Từ ngày 16 - 31/3)

học viện nữ quý tộc 
(Phim nga - 260 tập)12h00

Tập 36 - 39/39
(Từ ngày 16 - 19/3)

Tập 1 - 12/31
(Từ ngày 20 - 31/3)

Quyến rũ 
(Phim Việt nam - 39 tập)

Điệp khúc tình 
(Phim Việt nam - 31 tập)

15h15

Tập 16 - 31/100
(Từ ngày 16 - 31/3)

Biển tình ngang trái 
(Phim Philippine - 100 tập)17h00

Tập 68 - 83/110
(Từ ngày 16 - 31/3)

son môi hồng 
(Phim hàn Quốc - 110 tập)20h50

Tập 15 - 30/31
(Từ ngày 16 - 31/3)

những ngã rẽ vào đời 
(Phim Việt nam - 31 tập)22h00

Tập 1 - 16/21
(Từ ngày 16 - 31/3)

Khát vọng tuổi trẻ 
(Phim hàn Quốc - 21 tập)11h00

Tập 7 - 22/59
(Từ ngày 16 - 31/3)

hai lần cưới 
(Phim hàn Quốc - 59 tập)14h00

Tập 15 - 30/36
(Từ ngày 16 - 31/3)

nhà có 3 con gái 
(Phim Trung Quốc - 36 tập)16h00

Tập 17 - 29/29
(Từ ngày 16 - 28/3)

Tập 1 - 3/100
(Từ ngày 29 - 31/3)

hào quang nghiệt ngã 
(Phim Thái Lan - 29 tập)

Khát vọng đen tối 
(Phim hàn Quốc - 100 tập)

23h00

phim giờ vàng Trên

son môi hồng 
(Phim hàn Quốc - 110 tập)

Bộ phim xoay quanh 
nhân vật chính là yoo 

Ga-Eun, một cô gái dễ 
thương, tính tình đôn hậu. 
Xuất thân từ một gia đình 
giàu có, yoo Ga-Eun yêu và 
kết hôn với Park Jung-woo, 

người bạn điển trai học cùng trường đại học mà không hề 
biết anh này đến với cô chỉ vì tiền. Park Jung-Woo đã bí mật 
đi lại với Kim Mi-ran, cô gái anh gặp trong một chuyến 
công tác nước ngoài, là bạn thân của vợ anh. Khi về nước, 
Kim Mi-ran mới biết Jung-Woo là chồng  của yoo Ga-Eun 
và sự xuất hiện của cô đã gây trở ngại cho tham vọng của kẻ 
đào mỏ. sau khi thâu tóm tập đoàn bán lẻ thời trang của gia 
đình Ga-Eun, Jung-Woo liền li dị vợ... Giọt nước đã tràn li, 
Ga-Eun quyết tâm trả thù chồng và bạn gái... 

Phim đang phát sóng lúc 20h50.

Tập 1 - 13
(Từ ngày 19 - 31/3)
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khi faCebook Đóng vai Tòa án
Chuyện vợ tố chồng, chồng tố vợ trên 

Facebook không còn lạ kể từ khi trang 
cá nhân, mạng xã hội phổ biến. nhiều 
người dùng trang cá nhân để lấp lửng 
nói về những mâu thuẫn trong hôn 
nhân, cũng không ít người thậm chí còn 
đăng clip, tin nhắn, hình ảnh chỉ đích 
danh người trong cuộc để thiên hạ dễ bề 
phân xử.

Chuyện hai phụ nữ cùng đăng ảnh 
tình cảm với một người đàn ông trong 
ngày 20/10/2016 lên trang cá nhân cách 
đây chưa lâu từng khiến dân mạng sốt sình 
sịch vì sự trớ trêu, hài hước. ngay lập tức, 
câu chuyện này hot nhất trong nhiều ngày. 
sau sự trùng hợp tưởng như vô ý đó, cô 
vợ đăng đàn tất cả những tin nhắn, hình 
ảnh được coi là bằng chứng mối quan hệ 
ngoài luồng của chồng để dằn mặt đối thủ. 

Cô gái được cho là người thứ ba sau khi bị 
tố đã nhận không ít bình luận cay nghiệt 
của cư dân mạng và phải đóng Facebook 
để yên thân. 

Chuyện này vừa tạm lắng thì chuyện 
khác lại xảy ra. Câu chuyện hôn nhân 
của một diễn viên và người chồng kém 
tuổi vừa qua đã gây sóng trên mạng xã 
hội. Không chỉ nhờ Facebook công khai 
thông tin đường ai nấy đi, cặp đôi liên 
tục đấu tố qua lại lẫn nhau. Cư dân mạng 
bỗng nhiên trở thành những vị quan tòa 
ảo phân xử đúng sai. ai thắng, ai thua 
chưa bàn tới nhưng rõ ràng những lời 
tranh cãi trên Facebook không kiêng nể 
đã làm thỏa trí tò mò của những người 
rảnh rỗi, đồng thời, câu chuyện của họ 
cũng trở thành đề tài bàn tán trong lúc trà 
dư tửu hậu. sự hả hê, sung sướng vì vạch 
tội được đối phương chưa thấy đâu, chỉ 

Li dị trên
faCeBook

Trong Thời đại công nghệ 
Thông Tin, nhiều người coi 

mạng xã hội như mộT công cụ 
để bêu xấu, kể Tội nhau công 

khai Trước bàn dân Thiên hạ. 
đặc biệT, nhiều cặp vợ chồng 

Trẻ đang chọn Facebook làm 
nơi xả những khúc mắc Trong 
cuộc sống hôn nhân. mạng xã 

hội Facebook Trong nhiều 
Trường hợp Trở Thành vị quan 

Tòa ảo “Tuyên án Tử” cho mộT 
mối quan hệ hợp pháp.

Nguồn: abc13.com

http://abc13.com/
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thấy người trong cuộc vô cùng mệt mỏi 
trước những bình luận đa chiều của cư 
dân mạng nên đã ẩn hoặc xóa hết những 
bài viết tiêu cực, nhằm tìm kiếm sự bình 
yên cho chính mình. 

Chuyện một anh chàng vũ công 
và vợ chia tay nhau cũng đang khiến 
dư luận ồn ào bàn tán. Cũng bởi, việc 
chia tay tưởng chừng êm thấm sau bài 
viết công khai của chính chủ nhân trên 
Facebook lại vô tình được khuấy lại bởi 
người trong cuộc...

Một thời gian dài, câu chuyện của 
cựu người mẫu với người chồng đại gia 
đã tốn không ít giấy mực của báo chí về 
những tranh chấp sau li hôn. Chưa dừng 
lại, mặc dù cả hai đều có cuộc sống mới 
yên ổn nhưng đôi bên vẫn liên tục lời 
qua tiếng lại trên Facebook nhằm chỉ 
trích nhau. Từ tò mò, thông cảm, theo 
thời gian, dư luận dần trở nên ngán 
ngẩm và vô cảm với những bài viết 
mang tính chất chỉ trích cá nhân. Thậm 
chí, tận dụng tính năng livestream của 
Facebook, một người vợ đã truyền 
trực tiếp cuộc cãi cọ qua điện thoại với 
chồng, giúp cư dân mạng được phen 
chứng kiến toàn bộ cuộc kể tội nhau 
xoay quanh tiền bạc giữa họ. Gần đây 
nhất, một người phụ nữ từng đăng 
đàn tố người thứ ba cướp chồng, cướp 
cha của ba đứa trẻ, đưa lên Facebook 
những chứng cứ vạch mặt cô bồ vu oan 

giáng họa cho chồng cũ đang 
là tâm điểm chú ý của bàn dân 
thiên hạ. 

ĐượC íT, mấT nhiều
Khi nóng giận, mất bình 

tĩnh, con người có thể có 
những lời nói và hành đồng 
bộc phát để thỏa mãn cơn giận 
của mình. Facebook vô tình 
biến thành công cụ giúp họ giải 
tỏa cơn tức giận nhanh chóng 
và hiệu quả nhất, giúp họ được 
chia sẻ, động viên, an ủi từ người quen 
và không quen. nhưng suy đi tính lại, 
đó lại là cách tháo gỡ mâu thuẫn dở 
nhất, khi câu chuyện gia đình trở thành 
“miếng mồi” của dư luận. Chính ngọn 
lửa dư luận sẽ thiêu đốt sợi dây tình 
cảm, vốn đang mong manh, yếu đuối 
thành tro bụi. Thực tế cho thấy, hầu hết 
những cuộc tố qua lại trên Facebook của 
các cặp vợ chồng đều hiếm có kết cục 
tốt đẹp. Bia miệng để đời, những cặp 
vợ chồng nếu có thể quay lại sau những 
cuộc đấu tố công khai trên mạng xã hội 
liệu có thể xóa sạch kí ức để vui vẻ làm 
lại từ đầu...

Liên quan đến hiện tượng này, các 
chuyên gia tâm lí cho rằng, đó là hệ quả 
của việc con người đang sống trên một 
thế giới phẳng, khi việc chia sẻ thông tin 
trở nên quá dễ dàng, trong khi bản chất 
con người luôn muốn được chia sẻ, giải 

tỏa. Chính vì vậy, nếu không tỉnh táo khi 
phát ngôn thì mọi chuyện sẽ bị đẩy đi 
rất xa, trong đó có chuyện hôn nhân gia 
đình. Đa phần vẫn cho rằng, việc tố cáo 
vợ hoặc chồng trên mạng xã hội không 
chỉ là hành động thiếu suy nghĩ gây tổn 
hại đến danh dự của cả hai mà còn ảnh 
hưởng xấu đến người thân, đặc biệt là 
những đứa trẻ. Con cái sẽ bị sốc khi thấy 
chuyện của bố mẹ trở thành chủ đề bàn 
tán trên mạng với không ít những bình 
luận ác ý. hơn nữa, cơ hội hàn gắn của 
các cặp vợ chồng sau khi tố nhau trên 
Facebook có tỉ lệ vô cùng thấp. nếu như 
họ có sự trao đổi riêng tư, đóng cửa bảo 
nhau để tháo gỡ nút thắt thì cơ hội trở 
về bên nhau có lẽ sẽ nhiều hơn. hoặc ít 
ra, hết duyên vợ chồng, họ vẫn là những 
người bạn, được nhìn nhận là những 
người văn minh trong ứng xử. 

Kiên dƯơnG

Facebook trở thành quan tòa ảo

Nguồn: Quotesgram
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Vai diễn của Vy oanh trong phim 
vali tình yêu được tạo hình nữ sinh với 
váy ngắn trẻ trung, tóc buộc cao. bạn có 
ngại bị cho là cưa sừng làm nghé không?

Đầu tiên tôi cũng sợ nếu tạo hình của 
nhân vật như vậy thì không biết lên phim 
sẽ như thế nào. Thế nhưng, mọi người 
lại nói rằng ở bên ngoài tôi trẻ hơn trên 
phim hoặc ảnh chụp. Vai diễn không khó 
nhưng tôi nhận lời tham gia phim vì đây 
là vai diễn mắt xích quan trọng dẫn đến 
nhiều tình tiết khác nhau. 

ấn tượng lớn nhất trong quá trình 
đóng phim là gì?

Lâu lắm rồi tôi mới trở lại tham gia 
phim nên có rất nhiều cảm xúc. Làm 
phim rất khác đi hát. Lúc đóng phim tôi 
có dịp trải nghiệm những cảnh quay khó 
với anh em trong đoàn. Có hai cảnh quay 
tôi nhớ nhất đều liên quan đến chuyện tự 
tử. Cảnh đầu tiên là treo cổ trên cây. Mọi 
người phải sắp xếp rất lâu mới có được 
bối cảnh đẹp, ưng ý và cành cây có chiều 
cao phù hợp cho tôi. Khi nghe nói quay 
thử, tôi nhảy lên đu qua đu lại nhiệt tình 
nên cành cây bị gãy. Báo hại các anh phải 
làm lại bối cảnh khác. 

Vy oanh

Gia Đình Là 
số MộT

sau mộT Thời gian dài chăm lo 
cho Tổ ấm nhỏ, vy oanh đã Trở 
lại với làng giải Trí. Tháng 3 
này, cô Tái xuấT Trong bộ phim 
điện ảnh đầu Tay VALi tình yêu và 
mv nhạc phim Để Cho eM KhóC. dù 
có những bước đi song song cả 
hai lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh 
nhưng vy oanh vẫn ưu Tiên dành 
Thời gian cho Tổ ấm.  
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Một cảnh khác là tôi lững thững đi 
bộ ra giữa đường dốc để tự tử. anh huy 
Khánh là người lái taxi suýt nữa tông vào 
người tôi. Bản thân tôi phải diễn rất bình 
tĩnh vì tâm lí nhân vật muốn chết nhưng 
cứ thấy xe nhào đến gần thì tôi lại nhăn 
mặt theo phản xạ tự nhiên. Cảnh quay này 
phải thực hiện nhiều lần mới hoàn thành.

trong thời điểm quay phim, em bé 
có đi chung với Vy oanh?

Tôi may mắn được chồng ủng hộ 
nên trông con giúp, thỉnh thoảng anh ấy 
đưa con lên Đà Lạt thăm. Vào thời điểm 
đó, mẹ của tôi đang bị bệnh nên tôi phải 
tranh thủ thời gian bay đi bay về giữa Đà 
Lạt và TP.hCM. 

Mới đây bạn có chia sẻ một số 
hình ảnh gia đình trong ngày tết với 
không khí vui vẻ. nhiều khán giả mừng 
cho Vy oanh tìm được bến đỗ hạnh 
phúc. Gia đình chồng có ủng hộ bạn 
làm nghệ thuật?

Ông xã không ủng hộ nhưng cũng 
không cấm đoán. Chỉ cần tôi chu toàn công 
việc gia đình, được làm công việc yêu 
thích, kinh doanh, ca hát, đóng phim và 
đảm bảo con cái khỏe mạnh, chăm ngoan. 

Vy oanh thường xuyên chia sẻ bí 
quyết chăm sóc con trên mạng với các 
bà mẹ. niềm vui và áp lực lớn nhất với 
bạn khi vừa chăm con vừa hoạt động 
nghệ thuật? 

Tôi vẫn đặt gia đình lên trước rồi mới 
đến công việc. ngày trước còn độc thân 
nên tôi cứ chạy theo công việc. Bây giờ 
thì tôi quan tâm đến con cái, gia đình 
nhiều hơn. Tuy vậy, với mỗi sản phẩm thì 
tôi mong mình sẽ làm tốt nhất có thể. 

Qua những hình ảnh gia đình 
chồng mà bạn chia sẻ trên trang cá 
nhân, có thể thấy cuộc sống của Vy 
oanh khá sung túc. Có phải bây giờ 
chị làm nghệ thuật chỉ để thỏa mãn 
niềm đam mê, không quan trọng 
chuyện tiền bạc?

Đã từ lâu tôi vẫn xác định gia đình 
là trên hết. Công việc của tôi nếu muốn 
kiếm tiền nhiều thì phải tham gia nhiều 
chương trình, di chuyển nhiều, xa gia 
đình, tôi thấy mình không đủ thời gian và 
sức khỏe để làm việc như vậy. 

trước đây bạn đã có 
phòng thu riêng ở nhà. Vì sao 
bây giờ lại hợp tác với công ty của nghệ sĩ 
hoàng Mập, cũng là đơn vị sản xuất 
phim vali tình yêu?

hiện tại tôi không làm quá nhiều 
ở lĩnh vực nghệ thuật mà chỉ tham gia 
khi thấy thích. ngày trước tôi có công 
ty riêng, phòng thu nhưng tôi không 
làm nữa vì không có thời gian và cũng 
không quá chuyên. sau này tôi làm việc 
với dương Khắc Linh, Phúc Trường… 
gần đây tôi gặp được anh hoàng Mập 
và một số anh em khác thấy hợp với 
nhau nên quyết định làm việc lâu dài. 
Tôi được đoàn phim Vali tình yêu tặng 
MV nhạc phim Để em được khóc. ngoài 
những cảnh quay trong phim thì chỉ có 
vài một vài cảnh đơn giản, ngắn gọn bên 
ngoài thôi. 

Sau chương trình gương mặt 
thân quen 2014, Vy oanh có ý định 
tham gia các chương trình truyền hình 
nào khác? 

Tôi cũng nhận được một vài lời mời 
nhưng trong năm 2017 tôi vẫn dành thời 
gian cho gia đình nhiều hơn để xây dựng 
nền móng chắc chắn vì chồng tôi thường 
xuyên phải đi công tác ở nước ngoài, 
công việc bận rộn. sau khi con cái lớn 
rồi thì tôi mới nghĩ đến việc làm nghệ 
thuật nhiều hơn. Tôi cũng có một vài dự 
án ra mắt sản phẩm mới sẽ tiết lộ trong 
thời gian sớm nhất. 

Gần đây hai mẹ con bạn có tham 
gia đóng quảng cáo. Vy oanh có chọn lựa 
cho sự xuất hiện của con không?

Tôi chọn quảng cáo phù hợp để hai 
mẹ con có kỉ niệm thôi chứ không chủ 
đích cho con theo nghề. Em bé đã gần 
hai tuổi, thông minh và cũng bắt đầu biết 
đòi hỏi, giận lẫy. Vì thế tôi cũng phải có 
cách dạy dỗ phù hợp.

bạn thấy bé có năng khiếu diễn 
xuất không?

Bé không quan tâm đến ống kính đâu. 
Bé thích thì cứ chạy chơi thoải mái rồi 
ekip chạy theo bắt những khoảnh khắc 
đáng yêu thôi. 

Cám ơn Vy oanh!
PhƯơnG PhƯơnG  

(Thực hiện) 

Vy Oanh trong phim Vali tình yêu

Tôi không chỉ kiếm tiền từ lĩnh 
vực nghệ thuật mà từ lâu tôi 
còn kinh doanh. Tôi luôn 
muốn tự chủ cuộc sống của 
mình. Ông xã có thành công 
đến mấy thì tôi vẫn muốn có 
cái riêng để ông xã coi trọng 
và hãnh diện vì mình. 
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lạc sơn đại phậT là bức 
Tượng nổi Tiếng nằm Trong 

núi lăng vân, đoạn giao 
giữa ba sông miên dương, 

Thanh long và đại độ, 
Thuộc Thành phố lạc sơn, 

Trung quốc. du khách khắp 
nơi đổ đến đây, ngoài lí do 

chiêm ngưỡng bức Tượng 
đá lớn nhấT Thế giới Thì 
còn bởi những điều bí ẩn 

xung quanh bức Tượng.

Lạc sơn đại Phật được xây 
dựng vào năm 713 dưới thời 
Đường huyền Tông và phải 
mất gần một thế kỉ để hoàn 

thành. Bức tượng tạc một tu sĩ đang mỉm 
cười, dáng ngồi bình thản, hai tay để trên 
đầu gối, mắt nhìn chăm chú qua sông. 
Đây được cho là tượng Phật di Lặc, đệ 
tử của Phật Thích Ca Mâu ni - người 
sáng lập Phật giáo, tượng trưng cho sự 
sáng suốt và hạnh phúc. sự hấp dẫn của 
tượng Phật không chỉ nằm ở kích thước 
mà còn thể hiện qua kiến trúc khéo léo. 

Toàn bộ bức tượng được làm từ đá, ngoại 
trừ phần tai làm từ gỗ phủ đất sét. Tóc 
của Phật là 1.021 vòng xoắn đá gắn vào 
đầu. Cùng với một hệ thống chùa chiền, 
Lạc sơn đại Phật là một điểm nhấn đặc 
sắc trong khung cảnh núi sông hùng vĩ 
của vùng Lạc sơn, khiến cho nơi đây trở 
thành một trong những cái nôi của Phật 
giáo Trung hoa, là địa điểm có sức hấp 
dẫn với các phật tử tứ phương, du khách 
trong và ngoài nước tới tham quan.

Bức tượng cao 71m (xấp xỉ tòa nhà 
10 tầng). Phần đầu cao 15m, vai rộng 
28m, lông mày dài 5,5m, mũi cao 6m, 
tai dài 7m có khả năng giữ hai người bên 
trong, mỗi bàn chân trần dài 11m, rộng 
8,5m, đủ lớn cho hơn 100 người ngồi. 
nếu muốn nhìn thật gần bức tượng, du 
khách phải đi theo con đường lót ván dọc 
theo vách đá. Bên phải Đức Phật là một 
lối đi dốc đứng 250 bậc, gồm 9 vòng zic 
zac. Đây chính là con đường chín khúc 
nổi tiếng. Khi đi xuống, du khách sẽ cảm 
thấy choáng ngợp bởi một bên vực thẳm 
nguy hiểm. Trên đỉnh vách đá, ngang với 
đầu của tượng Phật là một hành lang mà 

du khách có thể thư giãn và ngắm nhìn kĩ 
lưỡng những chi tiết trên đầu Đức Phật. 

ngoài đường bộ, du khách cũng có 
thể chiêm ngưỡng Đức Phật bằng phà. 
Phà sẽ đi ngược dòng Mân  Giang để 
tới chỗ tượng Phật dựa vào núi nhìn ra 
sông. Lúc này, con phà lớn có sức chứa 
tới 200 người sẽ vận hành sao cho tốc 
độ tiến lên của phà đúng bằng tốc độ của 
dòng nuớc chảy xuôi, để có thể đứng 
nguyên tại chỗ. Khi đó, du khách có thể 
quan sát được toàn bộ vẻ đẹp và kì vĩ 
của pho tượng Phật khổng lồ này. Theo 
dòng người đổ về đây, chúng tôi cũng lựa 
chọn tham quan bằng phà cho cả đoàn, 
trước khi một số thành viên muốn chiêm 
ngưỡng thêm bức tượng bằng đường núi. 
Cô hướng dẫn viên cho chúng tôi biết, 
thời xa xưa, trước khi bức tượng được 
xây dựng, thuyền bè qua lại đoạn sông 
trong khu vực này thường xuyên gặp 
nạn không rõ nguyên nhân. Lúc bấy giờ, 
một hòa thượng của Lăng Vân tự tên hải 
Thông cho rằng, dưới sông hẳn có yêu 
quái chuyên quấy nhiễu dân lành. Ông 
đứng ra kêu gọi mọi người cùng nhau 

Bí ẩn phía sau tượng phật 
trên núi Lăng Vân
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xây dựng tượng phật để trấn yểm đoạn 
sông. Kể từ đó, dân chúng được bảo vệ, 
thuyền bè qua lại đều bình an vô sự và 
không còn gặp tai nạn như trước.

Không chỉ bảo vệ dân chúng, tương 
truyền, kể từ khi được xây dựng, bức 
tượng Lạc sơn đại Phật còn có thể bộc 
lộ cảm xúc buồn đau khi tai họa giáng 
xuống và niềm hạnh phúc trong những 
dịp trọng đại của thế giới loài người. 
Trong quá khứ, tương truyền, bức tượng 
đã nhiều lần rơi lệ. Lần “Phật khóc” được 
kể lại nhiều nhất là vào năm 1976, khi 
trận động đất xảy ra tại thị trấn Đường 
sơn đã lấy đi sinh mạng của hơn 242.000 
người. Có nhà khoa học đưa ra lời giải 
thích, mưa axit đã làm mũi tượng Phật 
lấm tấm đốm đen và khóe mắt trông ngân 
ngấn nước nhưng ý kiến này không được 
nhiều người đồng tình. Đặc biệt, sau khi 
bộ phim Thần bí đích đại Phật do Lưu 
hiểu Khánh sản xuất, nhiều người đã 
tin rằng có cả một  kho báu trong bụng 
pho tượng như những gì bộ phim đã mô 
tả. Không ít kẻ xấu đã tìm mọi cách phá 
hoại bức tượng nhằm tìm kiếm kho báu 
trong truyền thuyết. 

Vì sao nhiều người tin rằng kho báu 
có thật? Xét trên phương diện truyền 
thống Trung hoa thì cách mà kho báu 
được bộ phim trên đề cập không phải 
hoàn toàn không có cơ sở. Vì người xưa 

khi đưa một pho tượng nào đó vào nơi 
thờ cúng bao giờ cũng tiến hành nghi lễ 
hô thần nhập tượng. hơn 1.000 năm trôi 
qua, chưa có ai giải thích được chính 
xác về những điều bí ẩn xoay quanh câu 
chuyện về bức tượng đá Đại Phật Lạc 
sơn, nhưng bức tượng luôn được người 
địa phương và Phật tử hành hương kính 
trọng và thu hút hàng triệu lượt khách du 
lịch mỗi năm.

ngoài sự bí ẩn đằng sau câu chuyện 
tượng Phật rơi lệ, kho báu được giấu 
trong bụng tượng, Lạc sơn đại Phật còn 
hấp dẫn du khách bởi hệ thống thoát 
nước được bố trí bí ẩn bên trong pho 
tượng. Các chuyên gia cho rằng, sở dĩ 
Lạc sơn đại Phật vẫn giữ được sự hoàn 
hảo tượng là do có một hệ thống thoát 
nước thiết kế kì diệu, ẩn bên trong cấu 
trúc tượng Phật. Trong 18 tầng búi tóc 
trên đầu tượng, tầng thứ 4, tầng thứ 9, 
tầng thứ 18 đều có đường dẫn nước 
ngang. Đường dẫn nước xây bằng đá vôi, 

đứng từ xa nhìn không thấy, các nếp gấp 
của áo cà sa cũng có cơ cấu thoát nước, 
tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, 
cách ẩm và thông gió khoa học, chống 
lại phong hoá mang tính ăn mòn của 
thiên nhiên. Trải qua thăng trầm cùng 
thời gian, một số phần nhỏ của tượng 
Phật không tránh khỏi bị hư hại nhưng 
về cơ bản, công trình điêu khắc hơn 
1.200 năm tuổi này vẫn còn gần như 
nguyên vẹn.

hãy một lần đến chiêm ngưỡng Lạc 
sơn đại Phật - tác phẩm điêu khắc bằng 
đá lớn và cao nhất thế giới để cảm nhận 
được sự tài hoa của những nghệ nhân 
vùng Tứ Xuyên. Điều gì đã giúp họ kiên 
trì và bền bỉ tạc lên bức tượng vĩ đại từ 
một ngọn núi đá như vậy trong suốt 90 
năm? Đó có lẽ cũng là điều bí ẩn mà 
chúng tôi cũng như mọi du khách khi tới 
đây mong muốn tìm được lời giải đáp.

yến Trần  
 Ảnh: PhạM nGọC Minh
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bSt thiên Di Thể 
hiện sự giao Thoa và 

di chuyển giữa không 
gian và Thời gian, giữa 

con người với con 
người và văn hóa Tộc 
người qua sự kếT hợp 

chấT liệu Truyền Thống 
với hiện đại... 

Cảm hứng
TÂy BắC
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Trong mẫu thiết kế, nTK Vũ Việt 
hà vẫn giữ nguyên giá trị tinh hoa 
của bộ trang phục truyền thống 
Mông, từ sử dụng chất liệu vải 

nhuộm chàm, in hoa văn bằng sáp ong đến 
kiểu dáng, thân áo, thân váy và phụ kiện 
như: xà cạp, hoa bông cài tóc… Từ đó, anh 
thổi hồn vào những giá trị truyền thống ấy 
thành những bộ cánh mang dáng vẻ hiện đại, 
thời thượng. Từ những đường nét của hoa 
văn, họa tiết in ấn theo đúng vẻ đẹp của kĩ 
thuật thêu dệt người Mông, nTK đã đính kết 
thêm những viên đá pha lê, hoặc tạo khối, 
tạo điểm nhấn mới. Chất liệu ren, lưới được 
sử dụng vừa đủ, tạo điểm đột phá...

Bên cạnh đó, việc bố cục hình khối, hoa 
văn, ô vuông nằm trên mỗi thiết kế là cảm 
hứng từ những nét vẽ mộc mạc về vạn vật 
qua những chuyện thần thoại của người 
Mông được nhà thiết kế sử dụng chọn lọc. 

Vũ Việt hà luôn say đắm trước vẻ đẹp 
văn hóa và trang phục truyền thống. ngoài 
giảng dạy, anh đã dành nhiều thời gian, tâm 

(Xem tiếp trang 90)
Thu huệ

89
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huyết và công sức đeo đuổi tình yêu của mình 
với văn hóa Tây Bắc, đặc biệt là văn hóa  Mông. 
Chính vì thế, mỗi lần ra mắt bộ sưu tập, anh đều 
mang nét đẹp truyền thống ấy gửi vào đứa con 
tinh thần một cách tinh tế và sâu sắc nhất. anh 
đã mất rất nhiều thời gian tự tay lựa chọn từng 
thước vải chàm, đặt mua từng khuôn vải thêu ở 
những phiên chợ vùng cao, đi đến tận bản làng 
của người dân, tìm hiểu chất liệu để thực hiện bộ 
sưu tập.

Bài: Thu huệ
NTK: Vũ ViệT hà 

Người mẫu: hoa hậu nGọC hÂn 
Nhiếp ảnh: KiEnGCan 
Trang điểm: an hạnh
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(Tiếp theo trang 89)

Cảm hứng...






